

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC



**BÁO CÁO THỰC HIỆN QUY CHẾ
CÔNG KHAI NĂM HỌC**

2018 - 2019

Tháng 02 năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC



**BÁO CÁO THỰC HIỆN QUY CHẾ
CÔNG KHAI NĂM HỌC**

2018 - 2019

Tháng 02 năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC

-----&-----

Số: 96 /CV-ĐHKB

V/v báo cáo thực hiện quy chế công khai
năm học 2018 - 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----&-----

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 02 năm 2020

**Kính gửi: - Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Cục quản lý chất lượng**

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Kinh Bắc có văn bản báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện quy chế công khai năm học 2018 – 2019 theo các biểu mẫu như sau:

1. Biểu mẫu 17 : Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018 – 2019;
2. Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018 – 2019;
3. Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018 – 2019;
4. Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu cơ sở giáo dục đại học năm học 2018 – 2019;
5. Biểu mẫu 21: Công khai thông tin về công khai tài chính cơ sở giáo dục đại học năm học 2018 – 2019;

Để Bộ Giáo dục và Đào tạo có đủ thông tin về tình hình thực hiện Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Kinh Bắc gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo văn bản báo cáo, đồng thời niêm yết báo và các biểu mẫu liên quan tại các cơ sở trực thuộc và đăng tải toàn bộ nội dung trên website của Trường.

Kính trình Bộ Giáo dục và Đào tạo!

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Đăng website
- Lưu VT, PQLĐT

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**



PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PG.S.TS. Nguyễn Ngọc Trường

Biểu mẫu 17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Kinh Bắc năm học 2019-2020

STT	Nội dung	Tiến sĩ	Thạc sĩ	Trình độ đào tạo			
				Đại học	Liên thông thông chính quy	Văn bằng 2 chính quy	Cao đẳng sư phạm chính quy
Ngành Quản trị kinh doanh							
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh			Chính quy			
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được			<p>- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng theo quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.</p> <p>- Có kiến thức cơ bản về doanh nghiệp, kinh doanh, về khoa học xã hội, kinh tế, khoa học công nghệ, chuyên sâu về quản trị kinh doanh, rèn luyện được phương pháp tư duy hệ thống, năng lực nghiên cứu khoa học và kỹ năng thích ứng với sự đổi mới của nền Kinh tế.</p> <p>- Đạt chuẩn về tin học theo Thông tư</p>	<p>- Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy tại các trường đại học, cao đẳng.</p> <p>- Có kiến thức cơ bản về doanh nghiệp, kinh doanh, về khoa học xã hội, kinh tế, khoa học công nghệ, chuyên sâu về quản trị kinh doanh, rèn luyện được phương pháp tư duy hệ thống, năng lực nghiên</p>		

				<p>03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông về việc quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đạt chuẩn về ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ của Bộ giáo dục đào tạo ban hành. - Có khả năng tư vấn, hoạch định chiến lược, kế hoạch, kế hoạch kinh doanh và đề xuất các chính sách biện pháp nhằm quản lý, điều hành có hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. - Có kỹ năng quản trị sự thay đổi và tổ chức quản lý sản xuất, quản lý điều hành các lĩnh vực cụ thể về: Vật tư, kỹ thuật, nhân sự, marketing, tài chính - kế toán doanh nghiệp... trong các doanh nghiệp kinh doanh và doanh nghiệp công ích của nền kinh tế. - Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm luôn chủ động sáng tạo, cải tiến phương pháp làm việc, có khả năng giải quyết linh hoạt các tình huống trong thực tế. 	<p>cứu khoa học và kỹ năng thích ứng với sự đổi mới của nền Kinh tế.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đạt chuẩn về tin học theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông về việc quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. - Đạt chuẩn về ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ của Bộ giáo dục đào tạo ban hành. - Có khả năng tư vấn, hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh và đề xuất các chính sách biện pháp nhằm quản lý, điều hành có hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 	
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh			<ul style="list-style-type: none"> - Tặng học bổng, hỗ trợ học phí, phí KTX - Trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp - Cam kết hỗ trợ làm cho sinh viên tốt nghiệp loại Khá trở lên 	<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ học phí cho SV - Trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp - Cam kết hỗ trợ việc làm 	

	<p>thạc sĩ tại các trường với các điều kiện xét tuyển theo quy định.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có thể tiếp tục theo học các chương trình đào tạo trong và ngoài nước theo những chuyên ngành phù hợp. 							
<p>Khi ra trường</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Có thể tiếp tục học các chương trình đào tạo trong và ngoài nước theo những chuyên ngành phù hợp. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hành nghề kế toán với vị trí là kế toán viên trong các doanh nghiệp, trong các cơ quan tài chính Nhà nước; trong các đơn vị hành chính sự nghiệp... - Thực hiện công tác quản lý nghề kế toán trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán với vị trí là Kế toán trưởng. - Làm việc trong các tổ chức nghề như: Hội kế toán, hiệp Hội kế toán, kiểm toán viên công chứng hành nghề. 					<p>Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp</p>	<p>VI</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Hành nghề kế toán với vị trí là kế toán viên trong các doanh nghiệp, trong các cơ quan tài chính Nhà nước; trong các đơn vị hành chính sự nghiệp... - Thực hiện công tác quản lý nghề kế toán trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán với vị trí là Kế toán trưởng. - Làm việc trong các tổ chức nghề như: Hội kế toán, hiệp Hội kế toán, kiểm toán viên công chứng hành nghề. 							

Ngành Tài chính ngân hàng			
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh		<p>Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng theo quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, kinh tế, khoa học công nghệ, chuyên sâu về kinh doanh tài chính ngân hàng, có phương pháp tư duy hệ thống, năng lực nghiên cứu khoa học và kỹ năng thích ứng với sự đổi mới. - Đạt chuẩn về tin học theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông về việc quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. - Đạt chuẩn về ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ của Bộ giáo dục đào tạo ban hành. - Có đủ sức khoẻ cho học tập, nghiên cứu khoa học, làm việc, có đủ sức khoẻ tham gia thể thao, quốc phòng bảo vệ trị an. - Có ý thức và tích cực thực hiện trách nhiệm công dân. <p>Có khả năng công tác tại các cơ quan hoạch định chuyên nghiệp tài chính, ngân hàng. Cụ thể:</p>
II	Mức kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được		

	<ul style="list-style-type: none"> - Là Nhân viên: Kế toán Ngân hàng, Tín dụng Ngân hàng, Kiểm soát nội bộ, Kế hoạch nguồn vốn, Thanh toán Quốc tế, Kinh doanh ngoại hối.... - Có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập. - Có khả năng làm công tác quản trị tại các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại. 		
III	<ul style="list-style-type: none"> - Tặng học bổng, hỗ trợ học phí, phí KTX - Trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp - Cam kết hỗ trợ việc làm cho sinh viên tốt nghiệp loại Khá trở lên 	<p>Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học</p>	
IV	<ul style="list-style-type: none"> - Cử nhân tài chính ngân hàng 	<p>Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện</p>	
V	<ul style="list-style-type: none"> - Có khả năng tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ, khả năng tiếp tục học lên thạc sĩ tại các trường với các điều kiện xét tuyển theo quy định. - Có thể tiếp tục theo học các chương trình đào tạo trong và ngoài nước theo những chuyên ngành phù hợp. 	<p>Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường</p>	
VI	<p>Có khả năng công tác tại các cơ quan hoạch định chuyên nghiệp tài chính, ngân hàng. Cụ thể:</p>	<p>Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp</p>	

				<p>- Là Nhân viên: Kế toán Ngân hàng, Tín dụng Ngân hàng, Kiểm soát nội bộ, Kế hoạch nguồn vốn, Thanh toán Quốc tế, Kinh doanh ngoại hối...</p> <p>- Có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập.</p> <p>- Có khả năng làm công tác quản trị tại các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại.</p>					
Ngành Công nghệ thông tin									
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh			<p>1. Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước</p> <p>2. Phương thức tuyển sinh: Năm 2020, Nhà trường tuyển sinh theo 2 phương thức: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia; Xét tuyển theo kết quả ghi trong học bạ THPT.</p>	<p>1. Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước</p> <p>Phương thức tuyển sinh: Năm 2020, Nhà trường tuyển sinh phương thức: Xét tuyển theo điểm trung bình chung học tập ở hệ học thấp hơn.</p>				
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được			<p>Kiến thức: Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành Công nghệ thông tin; giúp sinh viên có tư duy khoa học, nắm vững phương pháp luận và có khả năng nghiên cứu các vấn đề trong ngành Công nghệ thông tin. Sinh viên có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào việc phát hiện và giải quyết những vấn đề thực tiễn trong các lĩnh vực: Công nghệ phần mềm,</p>					

<p>Mạng và truyền thông. Hệ thống thông tin ...</p>	<p>Kỹ năng cứng: Tư duy logic thuật toán, phân tích và thiết kế các hệ thống phần mềm, các hệ thống mạng và truyền thông, các hệ thống xử lý dữ liệu lớn.</p>	<p>Kỹ năng mềm: Có khả năng tham gia tích cực, có hiệu quả, đúng chức năng trong các nhóm dự án triển khai về CNTT, năng động sáng tạo trong công việc.</p>	<p>Kỹ năng ngoại ngữ, tin học: Am hiểu Tiếng Anh chuyên ngành, có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.</p> <p>Ngoại ngữ: Đạt trình độ Ngoại ngữ theo chuẩn Tiếng Anh cho các ngành không chuyên ngoại ngữ của Trường Đại học Kinh Bắc (trung đương TOEIC 450).</p>	
			<p>Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học</p>	
<p>III</p>				

IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện				Cử nhân công nghệ thông tin				
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi trường				Tiếp tục học tập ở các bậc sau đại học (trong và ngoài nước) các chuyên ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.				
VI	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp				Làm cán sự, kỹ thuật viên tin học, chuyên viên quản trị mạng máy tính, lập trình viên, quản lý dự án phần mềm, chuyên viên bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, chuyên viên tư vấn thiết kế hệ thống thông tin, chuyên gia giảng dạy, đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin, .. trong các cơ quan tổ chức phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong khoa học kĩ thuật, kinh tế xã hội, trong các đơn vị đào tạo, nghiên cứu công nghệ thông tin.				
Ngành Điện tử truyền thông									
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh				Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng theo quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của				

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

II

III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học								<ul style="list-style-type: none"> - Là Nhân viên: Kế toán Ngân hàng, Tín dụng Ngân hàng, Kiểm soát nội bộ, Kế hoạch nguồn vốn, Thanh toán Quốc tế, Kinh doanh ngoại hối... - Có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập. - Có khả năng làm công tác quản trị tại các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại. - Tặng học bổng, hỗ trợ học phí, phí KTX - Trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp - Cam kết hỗ trợ việc làm cho sinh viên tốt nghiệp loại Khá trở lên
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện								<ul style="list-style-type: none"> - Cử nhân Điện tử truyền thông.
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường								<ul style="list-style-type: none"> - Có khả năng tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ, khả năng tiếp tục học lên thạc sĩ tại các trường với các điều kiện xét tuyển theo quy định. - Có thể tiếp tục theo học các chương trình đào tạo trong và ngoài nước theo những chuyên ngành phù hợp.
VI	Vị trí làm								Có khả năng công tác tại các cơ quan

	việc sau khi tốt nghiệp				<p>hoạch định chuyên nghiệp tại chính, ngân hàng. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Là Nhân viên: Kế toán Ngân hàng, Tín dụng Ngân hàng, Kiểm soát nội bộ, Kế hoạch nguồn vốn, Thanh toán Quốc tế, Kinh doanh ngoại hối... - Có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập. - Có khả năng làm công tác quản trị tại các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại. 				
Ngành Ngôn ngữ Anh									
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh				<p>Theo Quy định của quy chế tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo. Khối thi: D1</p>				
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được				<p>• Về kiến thức:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Có trình độ kiến thức về chuyên ngành bậc 5 (Tương đương chuẩn C1) + Hiểu được các kiến thức về ngôn ngữ Anh, Văn hóa, Xã hội và Văn học Anh - Mỹ để phục vụ tốt cho chuyên môn. + Nắm vững các kiến thức chuyên môn như: Ngữ âm – Âm vị học, Ngữ nghĩa học, Từ vựng học, Cú pháp học và Ngữ pháp tiếng Anh để nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực Ngôn ngữ. + Nắm vững các kiến thức chuyên ngành: Lý thuyết dịch, Biên dịch, Phiên dịch, 				

			<p>Phương pháp giảng dạy tiếng Anh,... trong các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội.</p> <p>+ Có trình độ Ngoại ngữ 2: Tiếng Trung hoặc Nhật bậc 3- Tương đương chuẩn B1 hoặc HSK4 hoặc N3.</p> <p>● Về kỹ năng:</p> <p>+ Giao tiếp được tiếng Anh ở mức độ thành thạo 4 kỹ năng: Nghe – Nói - Đọc - Viết trong các tình huống xã hội và công việc chuyên môn trong ngành Thương mại dịch vụ và Du lịch. Đạt chuẩn tương đương C1 - Khung chuẩn Châu Âu.</p> <p>+ Biên và Phiên dịch tiếng Anh trong các lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội...</p> <p>+ Có kỹ năng Sư phạm để giảng dạy tiếng Anh hiệu quả.</p> <p>+ Có kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu Khoa học về các vấn đề Ngôn ngữ, Văn học hoặc Văn hóa – Văn minh của các nước nói tiếng Anh.</p> <p>+ Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, thu thập, xử lý thông tin giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn</p>	

		<p>nhà trường.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp cận được kiến thức khoa học, công nghệ mới, tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân và xã hội, cũng như nâng cao trình độ để tiếp nhận những vị trí quản lý ở các cơ quan, doanh nghiệp. 		
		<ul style="list-style-type: none"> • Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại: <ul style="list-style-type: none"> + Đại phát thanh – truyền hình, Nhà xuất bản, Thư viện, Sở ngoại vụ, Sở tư pháp. + Các tổ chức Ngoại giao. + Các công ty Nước ngoài, tổ chức Phi Chính phủ. + Các cơ sở nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa. + Cơ sở giáo dục và đào tạo. + Doanh nghiệp kinh doanh ngoại thương. + Hãng hàng không, cơ quan Ngoại giao, các công ty kinh doanh với Nước ngoài, các công ty Nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam. + Cơ sở Du lịch, Lữ hành, Cơ quan quản lý Du lịch. + Cơ quan tổ chức sự kiện. 	<p>VI</p> <p>Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp</p>	
Quản trị kinh doanh khách sạn				
I	Điều kiện đăng ký TS		<ul style="list-style-type: none"> - Xét điểm học bạ cấp 3 - Xét điểm dự thi tốt nghiệp THPT 	

<p>II</p> <p>Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được</p>	<p>1. Về kiến thức</p> <ul style="list-style-type: none"> - Được trang bị các kiến thức cơ bản và hiện đại về văn hóa, xã hội và nhân văn..; - Có kiến thức chuyên sâu về quản lý, quản trị kinh doanh các dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống; - Có kiến thức về phát triển doanh nghiệp và quản lý kế hoạch phát triển cá nhân. <p>2. Về kỹ năng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tô chức và thực hiện các dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống và du lịch sự kiện; - Quản lý và cải tiến quy trình kinh doanh, quản lý con người, phát triển ý tưởng kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ; - Giao tiếp, thuyết trình và đàm phán trong công việc. - Làm việc độc lập hoặc theo nhóm, đề xuất hội nhập và phát triển trong môi trường làm việc mới. <p>3. Về thái độ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có trách nhiệm xã hội và đạo đức trong kinh doanh; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước; cầu thị, nghiêm túc, trung thực và có tinh thần hợp tác trong làm việc, học tập và nghiên cứu. <p>4. Trình độ ngoại ngữ và trình độ tin học</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học
--	---

III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học				theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với khối không chuyên ngoại ngữ, tin học. Cụ thể tiếng Anh TOEIC = 450 điểm. Tin học phải đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.					
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện				<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ học phí, phí KTX, tặng học bổng - Trải nghiệm các chương trình thực tế tại các khu du lịch và đơn vị lữ hành. - Cam kết việc làm cho sinh viên khi ra trường - Trợ cấp thất nghiệp cho sinh viên khi chưa tìm được việc làm. - Nhà trường thực hiện chương trình đào tạo theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo - Tổng thời lượng chương trình là 120 tín chỉ được bố trí trong 8 học kỳ cụ thể. 					
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường				<ul style="list-style-type: none"> - Có khả năng học tập, nghiên cứu ở trình độ thạc sĩ trong và ngoài nước cùng ngành đào tạo hoặc ngành đào tạo gần đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp; - Có khả năng học tập, nghiên cứu và phát triển năng lực bản thân để trở thành các nhà quản lý các cấp khác nhau trong lĩnh vực du lịch – khách sạn và các lĩnh vực khác. - Có khả năng học tập, nghiên cứu, phát 					

					<p>triển sang các ngành đào tạo khác thuộc nhóm ngành kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đảm nhận các công việc về quản lý, quản trị kinh doanh tại các khách sạn, nhà hàng, các cơ sở lưu trú hoặc các công ty du lịch; - Chuyên viên trong các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa và du lịch, các tổ chức tư vấn trong nước và quốc tế về du lịch, khách sạn và dịch vụ; - Cán bộ nghiên cứu, giảng viên tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo về du lịch và khách sạn; - Tạo lập doanh nghiệp riêng về du lịch, khách sạn, nhà hàng hoặc làm việc trong các bộ phận lễ tân, quan hệ khách hàng tại các tổ chức kinh tế, xã hội khác. 				
VI	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp								
Quản trị kinh doanh lữ hành									
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh				<ul style="list-style-type: none"> - Xét điểm học bạ cấp 3 - Xét điểm dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 				
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ				<p>1. Mục tiêu về kiến thức:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Được trang bị các kiến thức cơ bản và hiện đại về văn hóa, xã hội và nhân văn...; - Có kiến thức chuyên sâu về quản lý, quản trị kinh doanh các dịch vụ du lịch, lữ hành và hướng dẫn du lịch; 				

đạt được				<p>- Có kiến thức về phát triển doanh nghiệp và quản lý kế hoạch phát triển cá nhân.</p> <p>2. Về kỹ năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức và thực hiện các dịch vụ du lịch, lữ hành và hướng dẫn du lịch; - Quản lý và cải tiến quy trình kinh doanh, quản lý con người, phát triển ý tưởng kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ; - Giao tiếp, thuyết trình và đàm phán trong công việc. - Làm việc độc lập hoặc theo nhóm, để dàng hội nhập và phát triển trong môi trường làm việc mới. <p>3. Về thái độ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có trách nhiệm xã hội và đạo đức trong kinh doanh; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước; cầu thị, nghiêm túc, trung thực và có tinh thần hợp tác trong làm việc, học tập và nghiên cứu. <p>4. Trình độ ngoại ngữ và trình độ tin học:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với khối không chuyên ngoại ngữ, tin học. Cụ thể tiếng Anh TOEIC = 450 điểm. Tin học phải đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo. 								
----------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ học phí, phí KTX, tặng học bổng - Trải nghiệm các chương trình thực tế tại các khu du lịch và đơn vị lữ hành. - Cam kết việc làm cho sinh viên khi ra trường - Trợ cấp thất nghiệp cho sinh viên khi chưa tìm được việc làm. 		
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà trường thực hiện chương trình đào tạo theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo - Tổng thời lượng chương trình là 120 tín chỉ được bố trí trong 8 học kỳ cụ thể. 		
V	Khả năng học tập, cao trình độ sau khi ra trường	<ul style="list-style-type: none"> - Có khả năng học tập, nghiên cứu ở trình độ thạc sĩ trong và ngoài nước cùng ngành đào tạo hoặc ngành đào tạo gần đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp; - Có khả năng học tập, nghiên cứu và phát triển năng lực bản thân để trở thành các nhà quản lý các cấp khác nhau trong lĩnh vực du lịch – khách sạn và các lĩnh vực khác. - Có khả năng học tập, nghiên cứu, phát triển sang các ngành đào tạo khác thuộc nhóm ngànhkinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; 		
VI	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> - Đảm nhận các công việc về quản lý, quản trị kinh doanh tại các khách sạn, nhà hàng, các cơ sở lưu trú hoặc các công ty 		

	trình đào tạo mà nhà trường thực hiện			<p>tạo theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng thời lượng chương trình là 120 tín chỉ được bố trí trong 8 học kỳ cụ thể. 			
5	Khả năng học nâng cao trình độ sau khi trường			<ul style="list-style-type: none"> - Có khả năng học tập, nghiên cứu ở trình độ thạc sĩ trong và ngoài nước cùng ngành đào tạo hoặc ngành đào tạo gần đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp; - Có khả năng trở thành giảng viên giảng dạy các môn học về luật kinh tế tại các Trường chính trị tỉnh, các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. - Có khả năng học tập, nghiên cứu, phát triển sang các ngành đào tạo khác thuộc nhóm ngành xã hội, và quản trị kinh doanh; 			
6	Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp			<ul style="list-style-type: none"> - Có khả năng công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và địa phương. - Có khả năng làm việc trong các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực luật kinh tế. - Có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp/nhà nước và tư nhân về công tác văn phòng, tổ chức nhân sự, pháp chế. - Có khả năng trở thành nhà lãnh đạo, quản lý. 			

Ngành Quản lý Nhà nước							
1	Điều kiện đăng ký tuyển sinh				<p>- Xét học bạ cấp 3</p> <p>- Dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia</p> <p>Mục tiêu:</p> <p>1. Kiến thức</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý nhà nước. - Có kiến thức lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, quốc phòng an ninh; - Có kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành quản lý nhà nước. - Có kiến thức chuyên ngành về quản lý nhà nước. - Có kiến thức và khả năng tự rèn luyện về thể chất. <p>2. Kỹ năng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có khả năng vận dụng được các kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành để giải quyết độc lập, sáng tạo các vấn đề trong lĩnh vực quản lý nhà nước. - Có khả năng quản lý trong các lĩnh vực của đời sống xã hội - Có khả năng tham mưu, tư vấn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp 		
2	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được						

6	Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp			triển sang các ngành đào tạo khác thuộc nhóm ngành xã hội, và quản trị kinh doanh;	<ul style="list-style-type: none"> - Có khả năng công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và địa phương. - Có khả năng làm việc trong các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực quản lý - Có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân về công tác văn phòng, tổ chức nhân sự. - Có khả năng trở thành nhà lãnh đạo, quản lý. 				
---	------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 02 năm 2020

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Trường

Biểu mẫu 18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC

THÔNG BÁO

**Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế
Trường Đại học Kinh Bắc năm học 2018 - 2019**

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại

STT	Khối ngành	Quy mô sinh viên hiện tại			
		Tiền sĩ	Thạc sĩ	Đại học	
				Chính quy	Vừa làm vừa học
	Tổng số				
1	Khối ngành I				
2	Khối ngành II			6	
3	Khối ngành III		90	768	
4	Khối ngành IV				
5	Khối ngành V			377	
6	Khối ngành VI				
7	Khối ngành VII			689	

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường

STT	Khối ngành	Số sinh viên tốt nghiệp	Phân loại tốt nghiệp (%)			Tỷ lệ sinh viên tốt
			Loại xuất sắc	Loại giỏi	Loại khá	
	Tổng số					
1	Khối ngành I	0	0	0	0	
2	Khối ngành II	0	0	0	0	
3	Khối ngành III	79	0	7.5	36.7	90
4	Khối ngành IV	0	0	0	0	
5	Khối ngành V	39	0	0.25	30.7	92
6	Khối ngành VI	0	0	0	0	
7	Khối ngành VII	250	0	0.2	41.6	95

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 02 năm 2020

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG



***PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Trường

Biểu mẫu 18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC

THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học

STT	Tên chủ đề hội nghị, hội thảo	Thời gian tổ chức	Địa điểm tổ chức	Số lượng đại biểu tham dự
1	Quản lý chất lượng giáo dục đại	20/06/2019	Đại học Kinh Bắc	60
2	Hội thảo chuyên môn trao đổi về phương pháp giảng dạy giữa Đại học Kinh Bắc và Đại học Khoa học Công nghệ Malaysia	21/06/2019	Đại học Kinh Bắc	45
3	Lễ ký kết thoả thuận hợp tác NCKH giữa Đại học Kinh Bắc và Đại học Khoa học Công nghệ Malaysia	22/06/2019	Đại học Kinh Bắc	50
4	Hội thảo áp dụng NCKH vào thực tiễn giữa Đại học Kinh Bắc và Đại học Khoa học Công nghệ Malaysia: "Phơi nhiễm từ trường, phương pháp xác định và tính toán"	23/06/2019	Đại học Kinh Bắc	40
5	Hội thảo đồng tổ chức giữa Đại học Kinh Bắc và Đại học Khoa học Công nghệ Malaysia: "Khởi sự kinh doanh của SV khởi ngành kinh tế"	24/06/2019	Đại học Kinh Bắc	50

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 02 năm 2020

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



PGS.TS. Nguyễn Ngọc Trường

Biểu mẫu 18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC

THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

I. Công khai thông tin về các hoạt động chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
1	Máy in khắc chữ 3D	SV Khoa CNTT-ĐTTT	Tập đoàn Chân - Thiện - Mỹ	6 tháng	100.000.000	Máy in khắc chữ trên gỗ ứng dụng cho hoạt động sản xuất.
2	Xe lăn cho người khuyết tật	SV Khoa CNTT-ĐTTT	Tập đoàn Chân - Thiện - Mỹ	6 tháng	100.000.000	Xe lăn hỗ trợ người khuyết tật đang học tập và làm việc tại tập đoàn

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 02 năm 2020

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Trường

Biểu mẫu 18C

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Kinh Bắc năm học 2018 – 2019

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

STT	Tên môn học	Mục đích môn học	Số tín chỉ	Lịch trình giảng dạy	Phương pháp đánh giá sinh viên
Ngành Công nghệ thông tin					
1	Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lê nin 1	<ul style="list-style-type: none"> - Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên; - Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo. - Nắm được các tính chất của định thức và các phương pháp tính định thức. - Có khái niệm về không gian véctơ, không gian con, cơ sở và số chiều của không gian véc tơ. Biết cách tìm cơ sở và số chiều của không gian véc tơ hữu hạn chiều. - Nắm được lý thuyết hệ phương trình tuyến tính. - Có khái niệm về ảnh xạ tuyến tính, biết cách xác định chúng 	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
2	Toán cao cấp	<ul style="list-style-type: none"> - Nắm được các tính chất của định thức và các phương pháp tính định thức. - Có khái niệm về không gian véctơ, không gian con, cơ sở và số chiều của không gian véc tơ. Biết cách tìm cơ sở và số chiều của không gian véc tơ hữu hạn chiều. - Nắm được lý thuyết hệ phương trình tuyến tính. - Có khái niệm về ảnh xạ tuyến tính, biết cách xác định chúng 	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
3	Tiếng Anh căn bản 1	Sinh viên được trang bị các kiến thức căn bản về ngữ pháp, từ vựng để phát triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở trình độ sơ cấp.	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ

4	Tin học đại cương	Sinh viên những kiến thức cơ bản về tin học, giúp sinh viên làm chủ và tùy biến được máy tính của mình. Giúp sinh viên hiểu và thành thạo các thao tác cơ bản của phần mềm Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel và Microsoft Office Powerpoint	3	4/11 tuần	- Kiểm tra cuối kỳ - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
5	Cơ sở lập trình	Sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết giải quyết những bài toán cơ bản về tính toán, xây dựng giải thuật, sử dụng ngôn ngữ C/C++ cài đặt giải thuật thành chương trình máy tính theo phương pháp lập trình cấu trúc	3	4/11 tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
6	Kinh tế chính trị	- Giúp sinh viên nắm được bản chất của các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học. Trên cơ sở đó từng bước vận dụng những kiến thức đã nắm được vào trong nhận thức và hoạt động thực tiễn.	2	4/8 tuần	
7	Toán rời rạc	- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức khởi đầu và cơ bản về toán rời rạc nói chung và toán ứng dụng trong tin học nói riêng như: những khái niệm cơ bản về Logic và Đại số quan hệ, đồ thị và ứng dụng, đại số Boolean và mạch tổ hợp. - Vận dụng các kiến thức đã được cung cấp để giải quyết các bài toán rời rạc nói chung và bài toán thực tế trong tin học ứng dụng nói riêng	3	4/11 tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
8	Tiếng Anh căn bản 2	Trang bị cho sinh viên các kiến thức về từ vựng, ngữ pháp ở trình độ trung cấp để sinh viên có khả năng diễn đạt được một số vấn đề cuộc sống, xã hội và thể giới, phát triển 4 kỹ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc, viết.	3	4/11 tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
9	Lập trình hướng đối tượng C++	- Hiểu các nguyên lý cơ bản của lập trình hướng đối tượng. - Hiểu các vấn đề căn bản trong việc viết các lớp và phương thức cũng như bản chất của đối tượng và tham chiếu đối tượng, dữ liệu và quyền truy nhập, biến và phạm vi. - Có khả năng đưa ra một giải pháp lập trình hướng đối tượng cho các bài toán ở quy mô tương đối đơn giản	3	4/11 tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
10	Hệ điều hành	Nắm được khái niệm về Hệ điều hành, các thành phần và nguyên lý xây dựng hệ điều hành và các chức năng cơ bản	3	4/11 tuần	- Đánh giá thường xuyên

11	<p>Tư tưởng Hồ Chí Minh</p>	<p>Giúp người học hiểu và nắm vững:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khái niệm, nguồn gốc, các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh (TT HCM) - Các nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về: Dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam; Đảng cộng sản VN; Nhà nước của dân, do dân, vì dân; Văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới. - Sự vận dụng TT HCM của Đảng và Nhà nước ta trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc: Chống Pháp và chống Mỹ; trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta và trong giai đoạn đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế hiện nay. - Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học, đặc biệt là phương pháp luận và tư duy khoa học vào trong học tập, nghiên cứu và công tác. - Ý thức được rõ vai trò, vị trí của TT HCM đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. - Có ý thức học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 	2	4/8 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
12	<p>Tiếng Anh kỹ thuật 3</p>	<p>Phát triển 4 kỹ năng và trang bị cho học viên những kiến thức căn bản về chuyên ngành Điện tử truyền thông.</p>	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
13	<p>Cơ sở dữ liệu</p>	<p>Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu (CSDL) và tập trung vào các kiến thức liên quan đến mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ. Về lý thuyết, sinh viên nắm vững các kiến thức về mô hình thực thể liên kết, mô hình quan hệ và đại số quan hệ, chuyển đổi mô hình thực thể liên kết sang mô hình quan hệ, phụ thuộc hàm, chuẩn hóa CSDL quan hệ ít nhất đạt mức 4NF và các thuật toán thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ.</p>	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

14	Kiến trúc máy tính	<ul style="list-style-type: none"> - Vận dụng được những kiến thức nêu trên vào thiết kế một hệ thống thông tin cụ thể và thực hành thiết kế mô hình quan hệ đạt chuẩn trên hệ quản trị CSDL cụ thể như MySQL, MS SQL hoặc PostgreSQL. - Hiểu biết nền tảng về kiến trúc máy tính và các thành phần của nó. - Nắm vững các kiến thức về kiến trúc hệ thống máy tính và có khả năng áp dụng phân tích kiến trúc các hệ thống máy tính trong thực tế. 	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
15	Mạng máy tính và internet	Nắm được cơ bản kiến trúc và nguyên tắc hoạt động của mạng máy tính, trong đó tập trung vào mạng Internet và nguyên tắc hoạt động của các giao thức trong mạng Internet	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
16	Công nghệ Java	<ul style="list-style-type: none"> - Nắm vững phương pháp lập trình hướng đối tượng, lập trình phân tán, sử dụng thành thạo Netbean để viết ứng dụng chạy trên máy tính đơn, tương tác với cơ sở dữ liệu - Hiểu biết về ngôn ngữ lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao 	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
17	Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> - Những vấn đề cơ bản về: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam - Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm hệ thống quan điểm, chủ trương và mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam, thể hiện quy luật phát triển tất yếu của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở nước ta - Cương lĩnh, Nghị quyết... của Đảng trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội - Vận dụng được kiến thức đã học để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề chính trị- kinh tế - văn hóa - xã hội theo đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. 	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
18	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	- Hiểu và nắm vững các loại cấu trúc của dữ liệu trong hệ thống thông tin	3	4/11 tuần	- Đánh giá thường xuyên

19	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	<ul style="list-style-type: none"> - Ứng dụng để khai thác các cấu trúc dữ liệu phức tạp vào các bài toán trong 1 số dự án cụ thể - Sử dụng thành thạo công cụ SQL Management Studio để quản lý và thực hiện các thao tác trên cơ sở dữ liệu. - Có kỹ năng lập trình T-SQL, lập trình ứng dụng tương tác với cơ sở dữ liệu SQL. - Nắm được các cú pháp câu lệnh truy vấn dữ liệu - Nắm được cách cấu hình, quản trị CSDL - Trang bị kiến thức về phương pháp lập trình hướng đối tượng, lập trình Windows Form phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học - Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của công nghệ .Net. Cũng cố lại kiến thức về lập trình cơ bản, cấu trúc dữ liệu và thuật toán. Thiết kế và lập trình thành thạo kỹ thuật lập trình hướng đối tượng. Kiến thức và kỹ thuật ADO.Net, các kỹ thuật làm việc với report... 	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
20	Lập trình windows	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục phát triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và trang bị cho học viên những kiến thức chuyên ngành Điện tử truyền thông với 7 chủ điểm. 	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
21	Tiếng Anh kỹ thuật 4	<ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp cho sinh viên kiến thức và các kỹ năng xử lý đồ họa cơ bản, hỗ trợ trong việc thiết kế giao diện phần mềm và giao diện web 	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
22	Photoshop	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục phát triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và trang bị cho học viên những kiến thức sâu hơn về chuyên ngành Điện tử truyền thông. 	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
23	Tiếng Anh kỹ thuật 5	<ul style="list-style-type: none"> - Nắm được khái niệm cơ bản về HTTP và hiểu cách tiếp cận theo phương pháp hướng đối tượng, các qui trình phát triển phần mềm (Thác nước và quy trình thống nhất), nắm được các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ UML, tác dụng và cách xây dựng các loại biểu đồ trong UML 	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
24	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin		3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

			- Vận dụng được những kiến thức nêu trên vào phân tích và thiết kế hệ thống thông tin cụ thể. - Cung cấp cho sinh viên kiến thức về: cơ chế hoạt động của trang web, cấu trúc trang web, các công cụ tạo lập các trang web, và sử dụng công cụ để tạo Web - Nắm được quy trình tạo trang Web, công nghệ thiết kế, xây dựng trang Web, cách sử dụng HTML cơ bản, cú pháp và các thành phần của tài liệu HTML; các phần tử HTML cơ bản, các phần tử HTML thông dụng. Hiểu và có thể sử dụng CSS để định nghĩa và áp dụng các luật CSS, lớp kiểu trong CSS giúp định kiểu các trang HTML	3	4/11 tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
25	Thiết kế web		- Hiểu biết cơ bản về các phương pháp mã hóa và bảo vệ thông tin một cách an toàn. - Kỹ năng cơ bản về lập trình các phần mềm ứng dụng mã hóa dữ liệu có trong máy tính điện tử và mạng Internet. - Có khả năng phân tích và xây dựng được các hệ thống tác nghiệp nhằm làm nhiệm vụ bảo vệ dữ liệu của mình cũng như các dữ liệu liên quan trong nghề nghiệp sau này, nhất là các dữ liệu liên quan đến ngân hàng.	3	4/11 tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
26	An toàn thông tin và an ninh mạng			3	4/11 tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
27	Tiếng Anh kỹ thuật 6		Tiếp tục phát triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và trang bị cho học viên những kiến thức chuyên sâu hơn về chuyên ngành Điện tử truyền thông.	3	4/11 tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
28	Công nghệ phần mềm		Nắm được nguyên tắc, phương pháp luận, quy trình và các kỹ thuật để xây dựng cũng như bảo trì sản phẩm phần mềm	3	4/11 tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
29	Lập trình web		- Hiểu và giải thích về các khái niệm liên quan đến công nghệ web: Internet, WWW, HTTP/HTTPS, HTML, URL, mô hình ứng dụng web - Hiểu được mục tiêu và căn bản của ngôn ngữ PHP - Biết cách truy xuất dữ liệu truyền về từ web browser cho	3	4/11 tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

30	Lập trình android	<p>trang PHP thông qua các biểu mẫu (form)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lập trình kịch bản phía khách (client-side script: HTML, CSS, Javascript) và phía máy phục vụ (server-side script: PHP). - Biết cách nối kết vào hệ quản trị CSDL MySQL, tạo CSDL và truy vấn dữ liệu trong MySQL - Tham gia xây dựng website với các tính năng cơ bản - Phân tích kiến trúc cho các ứng dụng di động. - Xây dựng các web service được dùng trong các ứng dụng di động. - Thiết kế giao diện người dùng cho các ứng dụng di động. - Phát triển và triển khai các ứng dụng cho thiết bị Android. - Xây dựng các ứng dụng di động đa nền tảng. 	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
31	Lập trình nhúng	<ul style="list-style-type: none"> - Hiểu rõ nguyên lý cơ bản, chức năng đặc điểm và thông số kỹ thuật của các ứng dụng của hệ thống nhúng trong thực tế - Hình thành các kỹ năng tổng hợp trong việc phân tích các thiết bị điện tử công nghệ cao. Thiết kế và lập trình các thiết bị điện tử sử dụng hệ thống nhúng. Sử dụng thành thạo các công cụ và chương trình phần mềm hỗ trợ cần thiết. 	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
32	Lập trình mã nguồn mở	<p>Nhằm giúp sinh viên hiểu về lập trình Shell cho Linux, lập trình C/C++ với giao diện trên Linux, hiểu sâu hơn về các kỹ năng và môi trường lập trình mã nguồn mở</p>	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
33	Lập trình mạng	<p>Trang bị kiến thức để sinh viên hiểu được khái niệm chương trình chạy trên nền mạng; Nắm được các mô hình trao đổi thông tin của các chương trình chạy trên nền mạng; Lập trình được các chương trình chạy theo các mô hình nói trên.</p>	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
34	Truyền thông đa phương tiện	<ul style="list-style-type: none"> - Hiểu được các khái niệm về công nghệ đa phương tiện, quá trình phát triển, sự cần thiết của nó trong thời đại ngày nay. - Biết được các thiết bị công nghệ đa phương tiện, sử dụng được các thiết bị này phục vụ cho việc tạo ra dữ liệu ứng dụng đa phương tiện trên máy tính. - Biết ứng dụng các công nghệ đa phương tiện này phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống. 	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

35	Lập trình Python	<ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng và kỹ năng cần thiết về lập trình Python. - Rèn luyện, phát triển kỹ năng lập trình, tư duy logic và kỹ năng tổ chức, xây dựng chương trình theo hướng đối tượng. 	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ 	
36	Trí tuệ nhân tạo	Cung cấp những kiến thức nhập môn, cơ bản về Trí tuệ nhân tạo, dựa trên những kiến thức suy luận logic, có lý đầy đủ thông tin hay thông tin mà dựa trên thuật toán suy diễn để giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn đời sống	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ 	
37	Quản lý dự án phần mềm	Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về quản trị dự án phần mềm, các công cụ phần mềm được sử dụng trong quản lý dự án, tăng cường các kỹ năng làm việc nhóm, viết báo cáo. Nguyên tắc quản lý dự án cơ bản, xây dựng kế hoạch, ước lượng chi phí và tài nguyên. Xây dựng và quản lý đội ngũ, quan hệ khách hàng, phân bổ tài nguyên, theo dõi và kiểm soát tiến trình thực hiện	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ 	
38	Mạng không dây	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng quan và các kiến thức cơ sở mạng không dây, cấu trúc mạng, cấu trúc gói và nguyên lý hoạt động. - Thiết lập các mạng không dây trong mô hình infrastructure, hotspots, bảo mật mạng không dây. 	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ 	
39	Thực tập tốt nghiệp		3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo thực tập tốt nghiệp 	
40	Đồ án tốt nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin - Viết và trình bày được báo cáo kết quả nghiên cứu dưới dạng một nghiên cứu khoa học 	6	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo thường kỳ GVHD - Báo cáo giữa kỳ - Hội đồng bảo vệ 	
Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông						
1	Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lê nin 1	<ul style="list-style-type: none"> - Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên; - Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và 	3	4/11 tuần		

		phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.			
2	Toán cao cấp	<ul style="list-style-type: none"> - Nắm được các tính chất của định thức và các phương pháp tính định thức. - Có khái niệm về không gian véctơ, không gian con, cơ sở và số chiều của không gian véctơ. Biết cách tìm cơ sở và số chiều của không gian véctơ hữu hạn chiều. - Nắm được lý thuyết hệ phương trình tuyến tính. - Có khái niệm về ảnh xạ tuyến tính, biết cách xác định chúng 	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
3	Tiếng Anh căn bản 1	Sinh viên được trang bị các kiến thức căn bản về ngữ pháp, từ vựng để phát triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở trình độ sơ cấp.	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
4	Tin học đại cương	Sinh viên những kiến thức cơ bản về tin học, giúp sinh viên làm chủ và tùy biến được máy tính của mình. Giúp sinh viên hiểu và thành thạo các thao tác cơ bản của phần mềm Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel và Microsoft Office Powerpoint	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
5	Cơ sở lập trình	Sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết giải quyết những bài toán cơ bản về tính toán, xây dựng giải thuật, sử dụng ngôn ngữ C/C++ cài đặt giải thuật thành chương trình máy tính theo phương pháp lập trình cấu trúc	3	4/11 tuần	
6	Kinh tế chính trị	<ul style="list-style-type: none"> - Giúp sinh viên nắm được bản chất của các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học. Trên cơ sở đó từng bước vận dụng những kiến thức đã nắm được vào trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. 	2	4/8 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
7	Toán rời rạc	<ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp cho sinh viên những kiến thức khởi đầu và cơ bản về toán rời rạc nói chung và toán ứng dụng trong tin học nói riêng như: những khái niệm cơ bản về Logic và Đại số quan hệ, đồ thị và ứng dụng, đại số Boolean và mạch tổ hợp. - Vận dụng các kiến thức đã được cung cấp để giải quyết các bài toán rời rạc nói chung và bài toán thực tế trong tin học 	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

	ứng dụng nói riêng				
8	Tiếng Anh căn bản 2	Trang bị cho sinh viên các kiến thức về từ vựng, ngữ pháp ở trình độ trung cấp để sinh viên có khả năng diễn đạt được một số vấn đề cuộc sống, xã hội và thể giới, phát triển 4 kỹ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc, viết.	3	4/11 tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
9	Cấu kiện điện tử	- Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về vật lý bán dẫn, vật lý điện tử cũng như nguyên lý cấu tạo và tính năng hoạt động của một số dụng cụ bán dẫn được sử dụng trong thực tế. - Nắm được tác dụng của các dụng cụ bán dẫn và vai trò của nó trong mạch điện tử, lấy đó làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành khác.	3	4/11 tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
10	Điện tử tương tự	- Trang bị cho sinh viên một cách hệ thống những lý luận cơ bản về các mạch điện tử có nhiệm vụ gia công tín hiệu tương tự. Đi sâu phân tích bản chất, các quá trình vật lý và các mạch điện tử cơ bản dùng trong các thiết bị điện và điện tử. - Nắm vững và hiểu sâu sắc các khái niệm cơ bản, bản chất các hiện tượng và các quá trình vật lý cơ bản xảy ra trong các mạch điện tử tương tự. Vận dụng thành thạo các phương pháp phân tích mạch điện, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật hợp lý khi xây dựng các mạch điện cụ thể, bước đầu vận dụng trong tính toán các mạch điện tử thông dụng.	3	4/11 tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
11	Tư tưởng Hồ Chí Minh	Giúp người học hiểu và nắm vững: - Khái niệm, nguồn gốc, các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh (TT HCM) - Các nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về: Dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam; Đảng cộng sản VN; Nhà nước của dân, do dân, vì dân; Văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới. - Sự vận dụng TT HCM của Đảng và Nhà nước ta trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc: Chống Pháp và chống	2	4/8 tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

12		<p>Mỹ; trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta và trong giai đoạn đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế hiện nay.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học, đặc biệt là phương pháp luận và tư duy khoa học vào trong học tập, nghiên cứu và công tác. - Ý thức được rõ vai trò, vị trí của TT HCM đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. - Có ý thức học tập, rèn luyện và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh. 	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
13	Tiếng Anh kỹ thuật 3	<p>Phát triển 4 kỹ năng và trang bị cho học viên những kiến thức căn bản về chuyên ngành Điện tử truyền thông.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện tử số và một số ứng dụng gần đây của kỹ thuật điện tử số. - Nắm được kỹ năng phân tích, tính toán, thiết kế các mạch trong phạm vi ứng dụng kỹ thuật điện tử số. 	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
14	Cơ sở đo lường điện tử	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu chung về kỹ thuật đo lường điện tử. - Đánh giá sai số trong đo lường. - Quan sát và đo lường tín hiệu. - Đo tần số, khoảng thời gian và độ di pha. - Đo điện áp, đo công suất. - Xu hướng phát triển của đo lường. - Hình thành trong sinh viên một số kỹ năng cơ bản cho sinh viên: Kỹ năng đo lường các thông số vật lý của tín hiệu. - Kỹ năng tiến hành thí nghiệm môn học 	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
15	Lý thuyết mạch	<ul style="list-style-type: none"> - Hiểu được những kiến thức về phân tích mạch điện theo nhiều phương pháp: Phương pháp dòng nhánh, dòng vòng, điện thế điểm nút, xếp chồng, biến đổi Laplace, mạng bốn cực. - Có thể tính toán thông số của mạch như dòng điện, điện áp, công suất... Mô phỏng được mạch trên phần mềm chuyên dụng 	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

16	Lý thuyết thông tin	<ul style="list-style-type: none"> - Trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về lý thuyết thông tin và một số ứng dụng gần đây của lý thuyết thông tin - Nắm được kỹ năng phân tích, tính toán, thiết kế các mạch trong phạm vi ứng dụng lý thuyết thông tin. 		<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
17	Điện tử công suất	<ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp kiến thức cơ sở của lĩnh vực điện tử công suất, phương pháp tính toán thiết kế mạch công suất nhằm đáp ứng cung cấp tải u ra đúng dạng tín hiệu và đủ về công suất; các ứng dụng của mạch điện tử công suất trong công nghiệp. - Nắm được nguyên lý, phương pháp phân tích và tính toán các đại lượng điện, các tổn thất công suất trong mạch ngu ồn công suất lớn, thi ết kế m ạ ch và lựa chọn linh kiện công suất phù hợp, điều khiển công suất đầu ra theo yêu cầu. 	3	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
18	Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> - Những vấn đề cơ bản về: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm hệ thống quan điểm, chủ trương về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam, thể hiện qua Cương lĩnh, Nghị quyết... của Đảng trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội. - Vận dụng được kiến thức đã học để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề chính trị- kinh tế - văn hóa - xã hội theo đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. 	3	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
19	Kỹ thuật vi xử lý	<ul style="list-style-type: none"> - Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về: biểu diễn thông tin trong hệ thống máy tính, kiến trúc phần mềm của bộ vi xử lý 8088/8086, lập trình hợp ngữ trên IBM-PC, bên cạnh đó học phần còn giới thiệu về các bộ vi xử lý và bộ vi điều khiển hiện đại. -Thiết kế và lập trình được các hệ thống sử dụng bộ vi xử lý. 	3	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

20	Lập trình nhúng	<ul style="list-style-type: none"> - Hiểu rõ nguyên lý cơ bản, chức năng đặc điểm và thông số kỹ thuật của các ứng dụng của hệ thống nhúng trong thực tế - Hình thành các kỹ năng tổng hợp trong việc phân tích các thiết bị điện tử công nghệ cao. Thiết kế và lập trình các thiết bị điện tử sử dụng hệ thống nhúng. Sử dụng thành thạo các công cụ và chương trình phân mềm hỗ trợ cần thiết. 	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
21	Kiến trúc máy tính và điện thoại di động	<ul style="list-style-type: none"> - Hiểu biết nền tảng về kiến trúc máy tính và điện thoại di động, các thành phần của nó. - Nắm vững các kiến thức về kiến trúc hệ thống máy tính, điện thoại di động và có khả năng áp dụng phân tích kiến trúc các hệ thống máy tính, mạng điện thoại trong thực tế. 	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
22	Tiếng Anh kỹ thuật 4	Tiếp tục phát triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và trang bị cho học viên những kiến thức chuyên ngành Điện tử truyền thông với 7 chủ điểm.	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
23	Thiết kế mạch điện tử	Hiểu và thiết kế, lắp đặt được những mạch điện tử cơ bản ứng dụng vào thực tiễn.	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Bài kiểm tra thực hành số 1 - Bài kiểm tra thực hành số 1 - Báo cáo thực hành
24	Tiếng Anh kỹ thuật 5	Tiếp tục phát triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và trang bị cho học viên những kiến thức sâu hơn về chuyên ngành Điện tử truyền thông.	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
25	Thông tin di động	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mạng thông tin di động và sự phát triển của nó qua các thế hệ : 2G, 3G, 4G	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
26	Thiết kế thiết bị số với HDL	- Trang bị cho sinh viên những công cụ chính (các phần mềm chuyên dụng) phục vụ cho thiết kế, tự động thiết kế các vi mạch chuyên dụng và các hệ điều hành, chương trình dịch tương ứng.	3	4/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

27	Mạng máy tính và internet	- Thiết kế được các mạch logic, biên dịch và chạy chương trình trên phần mềm mô phỏng. Nắm được cơ bản kiến trúc và nguyên tắc hoạt động của mạng máy tính, trong đó tập trung vào mạng Internet và nguyên tắc hoạt động của các giao thức trong mạng Internet	3	4/11 tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
28	Tiếng Anh kỹ thuật 6	Tiếp tục phát triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và trang bị cho học viên những kiến thức chuyên sâu hơn về chuyên ngành Điện tử truyền thông.	3	4/11 tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
29	Kỹ thuật đa truy nhập vô tuyến	- Trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về kỹ thuật đa truy nhập vô tuyến và một số ứng dụng gần đây của kỹ thuật đa truy nhập vô tuyến. - Nắm được kỹ năng phân tích, tính toán, thiết kế các mạch trong phạm vi ứng dụng kỹ thuật đa truy nhập vô tuyến.	3	4/11 tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
30	Đồ án điện tử tương tự	- Thiết kế và lắp đặt các thiết bị, mạch điện tử tương tự	3	4/11 tuần	- Báo cáo và và bảo vệ đồ án
31	An toàn thông tin và an ninh mạng	- Hiểu biết cơ bản về các phương pháp mã hóa và bảo vệ thông tin một cách an toàn. - Kỹ năng cơ bản về lập trình các phần mềm ứng dụng mã hóa dữ liệu có trong máy tính điện tử và mạng Internet. - Có khả năng phân tích và xây dựng được các hệ thống tác nghiệp nhằm làm nhiệm vụ bảo vệ dữ liệu của mình cũng như các dữ liệu liên quan trong nghề nghiệp sau này, nhất là các dữ liệu liên quan đến ngân hàng.	3	4/11 tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
32	Thông tin quang	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin quang và các thiết bị trong hệ thống	3	4/11 tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
33	Thông tin vệ tinh	Cung cấp kiến thức kỹ thuật liên quan đến vệ tinh: Quỹ đạo, đường đi và kỹ thuật phóng vệ tinh, các hệ thống con cung cấp năng lượng, điều khiển, truyền thông tin, môi trường hoạt động. Giới thiệu một số các hệ thống vệ tinh thông	3	4/11 tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

		tin, định vị, thời tiết, viễn thám, khoa học không Kỹ năng tư duy, kỹ năng tự học, tự nghiên cứu môn chuyên ngành một cách khoa học			
34	Máy học	- Sinh viên có thể trình bày được những kiến thức cơ bản liên quan đến các kỹ thuật tính toán mềm. - Có khả năng thiết kế xây dựng một hệ cơ sở tri thức độc lập dựa trên các phương pháp tiếp nhận tri thức đã được học. - Có khả năng tìm hiểu, tích hợp cơ sở tri thức với các mô hình điều khiển khác để xây dựng những hệ thống ứng dụng có giá trị thực tiễn	3	4/11 tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
35	Truyền thông đa phương tiện	- Hiểu được các khái niệm về công nghệ đa phương tiện, quá trình phát triển, và sự cần thiết của nó trong thời đại ngày nay. - Biết được các thiết bị công nghệ đa phương tiện, sử dụng được các thiết bị này phục vụ cho việc tạo ra dữ liệu ứng dụng đa phương tiện trên máy tính. - Biết ứng dụng các công nghệ đa phương tiện này phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống.	3	4/11 tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
36	Đồ án điện tử số	- Thiết kế và lắp đặt các thiết bị, mạch điện tử số	3	4/11 tuần	- Báo cáo và và bảo vệ đồ án
37	Kỹ thuật cảm biến	- Cung cấp kiến thức cơ bản về các tiêu chí kỹ thuật trong kỹ thuật đo lường, giới thiệu các cảm biến và đặc tính của chúng, để từ đó trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về khái niệm cảm biến trong kỹ thuật đo lường. Khái quát những hiệu ứng vật lý cơ bản được ứng dụng trong chế tạo cảm biến, tạo kiến thức nền tảng cho sinh viên trong những phép đo các đại lượng không điện. - Biết phân lớp các loại cảm biến không điện cơ bản, hiểu nguyên lý hoạt động cơ bản của cảm biến, các hiệu ứng vật lý được ứng dụng trong chế tạo cảm biến. Biết vận dụng kiến thức cơ bản để lựa chọn cảm biến, theo yêu cầu kỹ thuật của các bài toán thiết kế hệ thống, thiết bị đo lường.	3	4/11 tuần	- Kiểm tra giữa kỳ
38	Thiết kế robot và máy công cụ	Giúp cho sinh viên hiểu biết thế nào là robot và máy công cụ mini, là những thiết bị đang được sử dụng phổ biến hiện nay.	3	4/11 tuần	- Kiểm tra cuối kỳ

5	Nguyên lý CB của CN Mác- Lênin 1	<ul style="list-style-type: none"> - Trang bị những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về kinh tế chính trị, hàng hóa, tiền tệ, học thuyết giá trị thặng dư, về những quan điểm của Đảng ta về kinh tế thị trường định hướng XHCN. - Biết vận dụng kiến thức đã học để xem xét, đánh giá và có thể giải quyết những vấn đề của thực tiễn đặt ra trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay. 	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ
6	Lịch sử văn minh thế giới	<ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp cho người học hệ thống kiến thức về quá trình ra đời và phát triển của các nền văn minh tiêu biểu trong lịch sử loài người. - Dạy cho sinh viên những hiểu biết cơ bản và hệ thống những nền văn minh tiêu biểu trong thời cổ trung đại ở Bắc Phi, Châu Á, khu vực Mĩ Latinh, nền văn minh công nghiệp và thông tin thời cận hiện đại. 	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ
7	Nguyên lý CB của CN Mác- Lênin 2	<ul style="list-style-type: none"> - Trang bị những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về kinh tế chính trị, hàng hóa, tiền tệ, học thuyết giá trị thặng dư, về những quan điểm của Đảng ta về kinh tế thị trường định hướng XHCN. - Biết vận dụng kiến thức đã học để xem xét, đánh giá và có thể giải quyết những vấn đề của thực tiễn đặt ra trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay. 	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ
8	Quản trị học	<ul style="list-style-type: none"> - Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể lãnh đạo, quản lý một tổ chức kinh doanh hoặc các tổ chức trong các lĩnh vực khác. - Hiểu Quản trị là gì, và biết những công việc của nhà quản trị. - Có kiến thức và kỹ năng để quản trị có hiệu quả. 	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ
9	Tiếng Anh căn bản 2	<ul style="list-style-type: none"> - Trang bị cho sinh viên 4 kỹ năng cơ bản của tiếng Anh 	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên

10	Địa lý du lịch	<ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố du lịch Việt Nam, tài nguyên du lịch và thực trạng phát triển du lịch Việt Nam; Giúp cho sinh viên nắm vững hệ thống phân vùng du lịch Việt Nam. Từ đó định hướng cho sinh viên trong việc kết hợp những kiến thức liên ngành của mình vào việc kinh doanh cũng như thực hiện nghiệp vụ du lịch. - Sau khi học, học phần này người học đạt được: Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức tổng quan về văn hoá, du lịch; mối quan hệ giữa văn hoá - du lịch và những lĩnh vực văn hoá liên quan đến du lịch. - Nắm vững bản chất của các khái niệm có liên quan đến du lịch và văn hoá du lịch. - Hiểu rõ những lĩnh vực văn hoá có liên quan đến hoạt động du lịch - Biết vận dụng những kiến thức đã học vào việc tổ chức và hướng dẫn đối tượng khách du lịch văn hoá và các sản phẩm du lịch văn hoá. 	3	4 tiết/11 tuần	<p>Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ</p> <p>Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ</p>
11	Văn hoá du lịch	<ul style="list-style-type: none"> - Môn học này giúp sinh viên nắm đầu quen thuộc với các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính. Sinh viên sẽ hiểu được tầm quan trọng của thông tin kế toán trong việc ra quyết định kinh doanh. - Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở để học tiếp các môn Kế toán quản trị, Quản trị tài chính, Phân tích hoạt động kinh doanh... - Trình bày được các khái niệm và các nội dung cơ bản của kỹ năng giao tiếp cơ bản, thuyết trình, thuyết phục, kỹ năng giao tiếp thông thường, kỹ năng tham dự phòng vấn; kỹ năng giao tiếp với khách du lịch và nhà cung ứng du lịch. - Môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cơ bản nghiên cứu đường lối của Đảng đề ra trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay. 	3	4 tiết/11 tuần	<p>Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ</p> <p>Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ</p>
12	Nguyên lý kế toán trong du lịch	<ul style="list-style-type: none"> - Môn học này giúp sinh viên nắm đầu quen thuộc với các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính. Sinh viên sẽ hiểu được tầm quan trọng của thông tin kế toán trong việc ra quyết định kinh doanh. - Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở để học tiếp các môn Kế toán quản trị, Quản trị tài chính, Phân tích hoạt động kinh doanh... - Trình bày được các khái niệm và các nội dung cơ bản của kỹ năng giao tiếp cơ bản, thuyết trình, thuyết phục, kỹ năng giao tiếp thông thường, kỹ năng tham dự phòng vấn; kỹ năng giao tiếp với khách du lịch và nhà cung ứng du lịch. - Môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cơ bản nghiên cứu đường lối của Đảng đề ra trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay. 	3	4 tiết/11 tuần	<p>Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ</p> <p>Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ</p>
13	Kỹ năng giao tiếp trong du lịch	<ul style="list-style-type: none"> - Môn học này giúp sinh viên nắm đầu quen thuộc với các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính. Sinh viên sẽ hiểu được tầm quan trọng của thông tin kế toán trong việc ra quyết định kinh doanh. - Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở để học tiếp các môn Kế toán quản trị, Quản trị tài chính, Phân tích hoạt động kinh doanh... - Trình bày được các khái niệm và các nội dung cơ bản của kỹ năng giao tiếp cơ bản, thuyết trình, thuyết phục, kỹ năng giao tiếp thông thường, kỹ năng tham dự phòng vấn; kỹ năng giao tiếp với khách du lịch và nhà cung ứng du lịch. - Môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cơ bản nghiên cứu đường lối của Đảng đề ra trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay. 	3	4 tiết/11 tuần	<p>Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ</p> <p>Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ</p>
14	Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> - Môn học này giúp sinh viên nắm đầu quen thuộc với các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính. Sinh viên sẽ hiểu được tầm quan trọng của thông tin kế toán trong việc ra quyết định kinh doanh. - Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở để học tiếp các môn Kế toán quản trị, Quản trị tài chính, Phân tích hoạt động kinh doanh... - Trình bày được các khái niệm và các nội dung cơ bản của kỹ năng giao tiếp cơ bản, thuyết trình, thuyết phục, kỹ năng giao tiếp thông thường, kỹ năng tham dự phòng vấn; kỹ năng giao tiếp với khách du lịch và nhà cung ứng du lịch. - Môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cơ bản nghiên cứu đường lối của Đảng đề ra trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay. 	3	4 tiết/11 tuần	<p>Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ</p> <p>Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ</p>

		Do đó, nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản có hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới. - Môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam có mối quan hệ mật thiết với môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì đường lối của Đảng là sự vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. - Trong chương trình đào tạo cao đẳng, có môn học tương tự (ở cấp độ thấp hơn). - Có mối quan hệ trực tiếp, gián tiếp với những nội dung kiến thức, kỹ năng trong chương trình giáo dục phổ thông môn GDCC nhất là những vấn đề liên quan đến đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.			Kiểm tra cuối kỳ
Ngành Quản trị dịch vụ lữ hành					
1	Tổng quan du lịch	- Mô tả được về lịch sử phát triển ngành Du lịch; cơ sở, điều kiện hình thành và phát triển; - Giải thích được ý nghĩa của sự phát triển du lịch và các ảnh hưởng từ ngành Du lịch đối với kinh tế, xã hội và môi trường; - Liệt kê được các loại hình du lịch; các tổ chức du lịch quốc tế và Việt Nam. - Nêu được khái niệm và phân loại được hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng Việt Nam; - Liệt kê được các loại hình di tích; - Tóm lược được đặc điểm nổi bật của mỗi loại di tích trong từ loại hình.	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ
2	Di tích và Danh thắng Việt Nam	- Học phân tin học đại cương nhằm trang bị cho sinh viên các những kiến thức cơ bản về tin học xét trên quan điểm của người sử dụng. Môn học đề cập đến 6 khối kiến thức: 1- Tổng quan về máy tính;	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ
3	Tin học đại cương		3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ

4	Tiếng Anh căn bản 1	<p>2- Biểu diễn thông tin trên máy tính; 3 – Tổng quan Hệ điều hành và Hệ điều hành Windows; 4 – Soạn thảo văn bản với Ms. Word; 5 – Trình diễn với Ms.Power Point; 6- Mạng Internet.</p> <p>- Trang bị cho sinh viên 4 kỹ năng cơ bản của tiếng Anh</p>	3	Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ
5	Nguyên lý CB của CN Mác- Lênin 1	<p>- Trang bị những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin về kinh tế chính trị, hàng hóa, tiền tệ, học thuyết giá trị thặng dư, về những quan điểm của Đảng ta về kinh tế thị trường định hướng XHCN.</p> <p>- Biết vận dụng kiến thức đã học để xem xét, đánh giá và có thể giải quyết những vấn đề của thực tiễn đặt ra trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay.</p>	3	Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ
6	Lịch sử văn minh thế giới	<p>- Cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về quá trình ra đời và phát triển của các nền văn minh tiêu biểu trong lịch sử loài người.</p> <p>- Dạy cho sinh viên những hiểu biết cơ bản và hệ thống những nền văn minh tiêu biểu trong thời cổ trung đại ở Bắc Phi, Châu Á, khu vực Mĩ Latinh, nền văn minh công nghiệp và thông tin thời cận hiện đại.</p>	3	Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ
7	Nguyên lý CB của CN Mác- Lênin 2	<p>- Trang bị những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin về kinh tế chính trị, hàng hóa, tiền tệ, học thuyết giá trị thặng dư, về những quan điểm của Đảng ta về kinh tế thị trường định hướng XHCN.</p> <p>- Biết vận dụng kiến thức đã học để xem xét, đánh giá và có thể giải quyết những vấn đề của thực tiễn đặt ra trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay.</p>	3	Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ
8	Quản trị học	<p>-Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản trị kinh doanh, quản lý một tổ chức kinh doanh hoặc các tổ chức trong các lĩnh vực khác.</p>	3	Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ

13	Kỹ năng giao tiếp trong du lịch	<p>- Trình bày được các khái niệm và các nội dung cơ bản của kỹ năng giao tiếp cơ bản, thuyết trình, thuyết phục, kỹ năng giao tiếp thông thường, kỹ năng tham dự phỏng vấn; kỹ năng giao tiếp với khách du lịch và nhà cung ứng du lịch.</p> <p>Môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cơ bản nghiên cứu đường lối của Đảng đề ra trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay. Do đó, nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản có hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới.</p> <p>- Môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam có mối quan hệ mật thiết với môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì đường lối của Đảng là sự vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.</p> <p>- Trong chương trình đào tạo cao đẳng, có môn học tương tự (ở cấp độ thấp hơn).</p> <p>- Có mối quan hệ trực tiếp, gián tiếp với những nội dung kiến thức, kỹ năng trong chương trình giáo dục phổ thông môn GDCD nhất là những vấn đề liên quan đến đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.</p>	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ
14	Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam		3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ
15	Tiếng Anh du lịch 3	Phát triển cả 4 kỹ năng và trang bị cho học viên những kiến thức chuyên ngành Du lịch.	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ
16	Tiến trình lịch sử Việt Nam	<p>- Tìm hiểu lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc cho đến năm 1975, qua các giai đoạn lịch sử tìm hiểu về các giai thoại, truyền thuyết nổi tiếng gắn liền với các di tích lịch sử, nhân vật lịch sử để ứng dụng trong thực tế công việc du lịch.</p> <p>- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã</p>	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ
17	Tư tưởng Hồ Chí Minh		2	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ

18	Tín ngưỡng và Tôn giáo Việt Nam	<p>hội.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh- Cùng với môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ Nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. - Cung cấp cho người học hệ thống kiến thức về tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam. - Học viên sẽ nắm được những đặc điểm cơ bản của đời sống tín ngưỡng, tôn giáo nói chung, của một số tín ngưỡng và tôn giáo lớn nói riêng ở Việt Nam trên các phương diện như chân lý, giáo luật, thực hành nghi lễ, trang phục, biểu tượng, kiến trúc đặc trưng của cơ sở thờ phụng; khả năng phân biệt giữa tín ngưỡng và tôn giáo và giữa các tôn giáo với nhau; hiểu được vai trò của chức năng của tín ngưỡng, tôn giáo đối với người Việt Nam trong bối cảnh sống đương thời. - Trang bị kiến thức cơ bản về chính sách và pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng của Việt Nam; cung cấp một số gợi ý có tính nguyên tắc để có thể tự nghiên cứu và giới thiệu về các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo cụ thể. 	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ
19	Thanh toán quốc tế trong du lịch	<ul style="list-style-type: none"> - Sau khi học, học phần này người học đạt được: - Được trang bị những kiến thức cơ bản về lĩnh vực thanh toán trong kinh doanh du lịch quốc tế. - Tạo lập cho người học những cơ sở lý luận cũng như phát triển những kỹ năng thực hành giúp cho họ nắm được các nghiệp vụ thanh toán quốc tế trong du lịch nói chung và những đặc trưng của nghiệp vụ thanh toán quốc tế trong du lịch Việt Nam. 	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ
20	Tiếng Anh du lịch 4	<ul style="list-style-type: none"> - Phát triển cả 4 kỹ năng và trang bị cho học viên những kiến thức chuyên ngành Du lịch. 	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ

Ngành Ngôn ngữ Anh				
1	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin	Học phân giúp cho sinh viên: - Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng; - Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên; - Từng bước xác lập thể giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.	05	4 tiết/11 tuần - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
2	Tư tưởng Hồ Chí Minh	Học phân giúp sinh viên: - Hiểu biết về quá trình hình thành, phát triển hệ thống quan điểm, quan niệm, lý luận của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam. - Hiểu biết về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. - Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, từng bước xác lập thể giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.	02	4 tiết/8tuần - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
3	Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam	- Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó chú yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc sống và công tác. Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng. - Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.	03	11 buổi (45 tiết) - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
4	Tin học đại cương	Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản nhất về công nghệ thông tin. Sử dụng hệ điều hành Windows, soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word, xử lý bảng tính bằng	03	11 buổi (45 tiết) - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ.

5	Kỹ năng thuyết trình	Microsoft Excel, trình bày Microsoft Powerpoint, sử dụng Internet và e-mail. Sinh viên được học về cách trình bày bằng cả văn bản cũng như bày tỏ quan điểm hay thuyết trình về một vấn đề, một quan điểm. Điều đó được thể hiện qua ngôn ngữ hình thể, nét mặt và mọi cử chỉ và bằng giọng nói. Sinh viên sử dụng phương pháp tự duy sáng tạo trong tin học, cách xây dựng đề cương một bài thuyết trình, viết được bố cục bài thuyết trình và trình bày bài thuyết trình trước đám đông.	03	11 buổi (45 tiết)	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
6	Dẫn luận ngôn ngữ học	Cung cấp những kiến thức cơ bản về bản chất của ngôn ngữ loài người, về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, giữa ngôn ngữ và tư duy; cung cấp những tri thức chung về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa, ngữ dụng để hiểu một ngôn ngữ cụ thể (Tiếng Việt hoặc Ngoại ngữ đang học) và làm cơ sở để đối chiếu ngôn ngữ.	02	4 tiết/11 tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
7	Ngôn ngữ học đối chiếu	Cung cấp những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học so sánh đối chiếu, nhằm giúp cho người học biết được vị trí của ngôn ngữ học so sánh đối chiếu trong ngôn ngữ hiện đại, người học sẽ hiểu rõ hơn sự hình thành và phát triển của ngôn ngữ học so sánh đối chiếu. Học phần cũng cung cấp cho người học biết nhiệm vụ và mục đích của ngôn ngữ học so sánh đối chiếu, cung cấp thêm một số khái niệm cơ bản có liên quan đến việc nghiên cứu so sánh đối chiếu các ngôn ngữ. Đồng thời học phần cũng chỉ ra những bình diện nghiên cứu so sánh đối chiếu cơ bản của ngôn ngữ.	02	4 tiết/8 tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
8	Cơ sở văn hóa Việt Nam	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn hóa học và văn hóa Việt Nam cùng với tiến trình phát triển của văn hóa Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. Trình bày những biểu hiện của văn hóa Việt Nam thông qua các thành tố văn hóa: văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống cá nhân, văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, văn hóa ứng xử với môi trường xã hội của tộc người Việt Nam, giữ vai trò chủ thể và xác định rõ những đặc điểm của vùng văn hóa ở Việt Nam.	02	4 tiết/8 tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.

9	Nghe – Nói 1	<ul style="list-style-type: none"> - Giúp sinh viên thực hành kỹ năng nghe và hiểu các chủ đề ngôn ngữ ở trình độ sơ cấp. Đồng thời phát triển các kỹ năng Nghe cơ bản. - Giúp sinh viên làm quen với và thực hành các mẫu câu giao tiếp cơ bản, thiết thực cho việc giao tiếp trong đời sống hàng ngày và trong kinh doanh. - Cùng cố việc phát âm, luyện âm trong các tình huống cụ thể với các mẫu câu cụ thể. 	03	11 buổi (45 tiết)	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
10	Nghe – Nói 2	<ul style="list-style-type: none"> - Giúp sinh viên thực hành kỹ năng nghe và hiểu các tình huống giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày và trong kinh doanh, đồng thời phát triển các kỹ năng nghe cũng như tạo cơ hội thực hành giao tiếp qua ngữ cảnh. - Tiếp tục cung cấp các mẫu câu giao tiếp ở mức độ cao hơn, trong các tình huống cụ thể trong đời sống hàng ngày và trong công việc nhằm giúp sinh viên có thể giao tiếp một cách linh hoạt 	03	11 buổi (45 tiết)	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
11	Nghe – Nói 3	<ul style="list-style-type: none"> - Giúp sinh viên thực hành kỹ năng nghe và hiểu các cuộc phỏng vấn, bài diễn thuyết, hội thảo về lĩnh vực xã hội và thương mại. Đồng thời phát triển các kỹ năng nghe ở mức độ sâu, rộng. - Sinh viên được tăng cường các kỹ năng nói thông qua hoạt động hợp tác giữa các sinh viên với nhau, nhằm giúp sinh viên làm quen với các tình huống giao tiếp thương mại thực tế, đồng thời tăng cường vốn từ vựng thương mại. 	03	11 buổi (45 tiết)	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
12	Nghe – Nói 4	<ul style="list-style-type: none"> - Giúp sinh viên thực hành kỹ năng nghe và hiểu các cuộc phỏng vấn, bài diễn thuyết, hội thảo về lĩnh vực xã hội và thương mại. Đồng thời, sinh viên nghe xong có thể viết ra các câu trúc câu và tóm tắt được phần vừa nghe, và phát triển các kỹ năng nghe ở mức độ sâu, rộng hơn. - Sinh viên có thể làm thành thạo các bài thuyết trình thuyết trình trước đám đông. Có khả năng tự duy phản biện về một chủ đề nào đó. - Giúp sinh viên có khả năng giao tiếp (nghe-nói) hiệu quả trong các tình huống thường ngày. Các bài học được sắp xếp 	03	11 buổi (45 tiết)	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.

13	Đọc – Viết 1	<p>theo chủ đề đa dạng với mức độ ngôn ngữ và kỹ năng được xây dựng nâng cao, phức tạp và được thiết kế dựa trên các hoạt động luyện tập trên lớp và lấy người học làm trung tâm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinh viên rèn luyện kỹ năng đọc hiểu các nội dung bài khoá ngắn, nắm vững được ý chính của các đoạn văn và của toàn bài, nắm được các ý cụ thể của bài và đoán nghĩa từ trong ngữ cảnh mà không cần sử dụng từ điển. - Sinh viên được luyện kỹ năng viết các loại câu trong tiếng Anh, các đoạn văn có độ dài khoảng 100 – 150 từ ngắn gọn, dễ hiểu, đúng ngữ pháp, cấu trúc. 	03	11 buổi (45 tiết)	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
14	Đọc – Viết 2	<ul style="list-style-type: none"> - Sinh viên tiếp tục được rèn luyện kỹ năng đọc hiểu các bài đọc dài hơn, nắm được ý chính của đoạn văn và của toàn bài, nắm được ý cụ thể của bài và đoán nghĩa của từ và các cụm từ thông qua các đầu mối ngữ cảnh mà không cần sử dụng từ điển. - Cung cấp thêm một lượng từ vựng và các kiến thức liên quan các chủ đề. - Giúp sinh viên được luyện kỹ năng viết đoạn văn kể chuyện, miêu tả, phân loại, so sánh, tương phản và nhân quả. 	03	11 buổi (45 tiết)	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
15	Đọc – Viết 3	<ul style="list-style-type: none"> - Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu các bài đọc dài hơn (khoảng 500-600 từ). Nắm được ý chính của đoạn văn và của toàn bài, nắm được ý cụ thể của bài và đoán nghĩa của từ và các cụm từ thông qua các đầu mối ngữ cảnh mà không cần sử dụng từ điển. Suy diễn, nắm bắt các hàm ý từ các thông tin cụ thể trong bài khóa, đồng thời thảo luận về các chủ đề liên quan. - Giúp sinh viên được luyện kỹ năng viết văn bình luận (độ dài khoảng 500 từ), tóm tắt theo yêu cầu và các loại thư cá nhân, đơn và thư thương mại. 	03	11 buổi (45 tiết)	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
16	Đọc – Viết 4	<ul style="list-style-type: none"> - Sinh viên có thể đọc nhanh, đọc hiểu, lấy ý chính của bài đọc. Sinh viên tiếp tục được rèn luyện kỹ năng đọc hiểu các bài đọc dài hơn (khoảng 700 từ trở lên). Suy diễn, nắm bắt các hàm ý từ các thông tin cụ thể trong bài khóa, đồng thời thảo luận về các chủ đề liên quan. 	03	11 buổi (45 tiết)	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.

		<p>- Tiếp tục cung cấp thêm từ vựng và các kiến thức liên quan các chủ đề văn hóa, xã hội và kinh tế...</p> <p>- Sinh viên được luyện kỹ năng viết văn bình luận, văn bày tỏ quan điểm về một vấn đề, viết bài tiểu luận (độ dài khoảng 1000 từ).</p>			
17	Ngữ pháp 1	Học phân bao gồm các điểm ngữ pháp căn bản thiết cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh. Những bài học trong giáo trình được sắp xếp theo chủ điểm, gồm cả lý thuyết và bài tập thực hành giúp sinh viên nắm bắt nội dung bài học một cách hoàn thiện.	03	11 buổi (45 tiết)	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
18	Ngữ pháp 2	Trên cơ sở sinh viên đã được củng cố kiến thức cơ bản ở học phần Ngữ pháp 1, học phần Ngữ pháp 2 tiếp tục phát triển các đặc điểm ngữ pháp đó ở mức độ cao hơn, giúp sinh viên có thể sử dụng linh hoạt hơn vào các bài thực hành ngữ pháp và bài viết.	03	11 buổi (45 tiết)	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
19	Ngữ pháp 3	Đây là học phần Ngữ pháp nâng cao, tiếp tục phát triển các đặc điểm ngữ pháp đó ở mức độ cao hơn nữa, giúp sinh viên có thể sử dụng linh hoạt hơn vào các bài thực hành ngữ pháp và bài viết.	03	11 buổi (45 tiết)	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
20	Ngữ âm – Âm vị học	Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống ngữ âm, âm vị, mô tả và phân loại âm, vai trò và các qui luật biến đổi của âm vị trong ngôn ngữ, dấu nhấn, ngữ điệu, v.v...	03	11 buổi (45 tiết)	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
21	Cú pháp học	Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các loại cụm từ, cấu trúc của cụm từ mệnh đề, và câu, v.v..	03	11 buổi (45 tiết)	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
22	Luyện âm 1	<ul style="list-style-type: none"> - Giúp sinh viên nghe, phân biệt và phát âm các âm của Tiếng Anh. - Giới thiệu cho sinh viên về trọng âm và ngữ điệu trong Tiếng Anh, thông qua các bài học và bài tập thực tế, đơn giản, dễ hiểu, không mang tính lý thuyết cao. 	03	11 buổi (45 tiết)	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
23	Luyện âm 2	Tiếp tục giúp sinh viên nghe, phân biệt và phát âm các âm của Tiếng Anh, và giới thiệu cho sinh viên về trọng âm và	03	11 buổi (45 tiết)	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên

24	Luyện âm 3	ngữ điệu trong Tiếng Anh, thông qua các bài học và bài tập thực tế. Học phần Luyện âm 3 là học phần nâng cao, yêu cầu cao hơn, tiếp tục giúp sinh viên nghe, phân biệt và phát âm các âm của Tiếng Anh, và giới thiệu cho sinh viên về trọng âm và ngữ điệu trong tiếng Anh, thông qua các bài học và bài tập thực tế. Phần này yêu cầu sinh viên phải biết hết được các vị trí trọng âm.	03	11 buổi (45 tiết)	- Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ. - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
25	Từ vựng học	Giúp sinh viên hiểu biết về mối quan hệ giữa từ vựng với các chuyên ngành Ngôn Ngữ học khác như Âm vị học, Ngữ pháp. Ngoài ra, sinh viên cũng nắm bắt được một số đặc điểm cơ bản của từ vựng tiếng Anh, cấu trúc và cách thành lập từ và qua đó hiểu biết thêm về những yếu tố văn phong trong từ vựng tiếng Anh.	03	11 buổi (45 tiết)	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
26	Văn học Anh Mỹ	Giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các giai đoạn phát triển của văn học Anh và một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của từng thời kỳ. Học phần Văn học Mỹ giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các giai đoạn phát triển của văn học Mỹ và một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của từng thời kỳ.	03	11 buổi (45 tiết)	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
27	Lý thuyết Biên – phiên dịch	cung cấp cho sinh viên kiến thức khái quát về Biên và Phiên dịch thuật: các quan điểm, phương pháp và kỹ thuật dịch Anh – Việt và Việt – Anh từ các mẫu câu đơn giản đến phức tạp. Các bài dịch được lựa chọn ở trình độ tiếng Anh sơ cấp và trung cấp theo các đề tài thông dụng liên quan đến văn hóa, du lịch, giáo dục, xã hội.	03	11 buổi (45 tiết)	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
28	Biên dịch I	Học phần này cung cấp cho sinh viên ngữ pháp căn bản cần thiết cho việc dịch và một số cấu trúc thường dùng để dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại. Đồng thời học phần cũng cung cấp cho sinh viên được làm quen với kỹ năng biên phiên dịch trên cơ sở dịch câu cũng như được trang bị và tự trang bị số từ vựng cần thiết trong quá trình dịch.	03	11 buổi (45 tiết)	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.

29	Biên dịch 2	Giúp cho sinh viên ôn tập các điểm ngữ pháp, các loại cụm từ, các mệnh đề, các dạng câu, thành ngữ thông dụng và sử dụng các ngữ liệu này phục vụ cho hoạt động dịch thuật. Đồng thời học phần cũng trang bị cho sinh viên kỹ năng cơ bản để dịch câu và các bài khóa đơn giản, biết vận dụng kiến thức ngữ pháp, cấu trúc câu, từ vựng và tập quán ngữ trong dịch thuật.	03	11 buổi (45 tiết)	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
30	Phiên dịch 1	Cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng cơ bản về phiên dịch Anh – Việt và Việt – Anh. Phân trọng tâm của học phần tập trung ở cách sử dụng từ, cụm từ và mẫu câu để dịch câu đơn, câu kép và câu phức, chuẩn bị cho phần phiên dịch bài đàm thoại ngắn.	03	11 buổi (45 tiết)	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
31	Phiên dịch 2	Trang bị các kiến thức để sinh viên hiểu rõ quy trình các yếu tố cần thiết để dịch hiệu quả để thực hiện dịch song song với các chủ đề quen thuộc. Thông qua học phần, sinh viên tự trang bị thêm kiến thức về từ vựng và các cấu trúc câu, hiểu biết thêm kiến thức về kinh tế, xã hội ở Việt Nam và một số nước khác.	03	11 buổi (45 tiết)	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
32	Phiên dịch 3	- Trang bị các kiến thức nâng cao để sinh viên có thể dịch song song với các chủ đề nâng cao và hoàn toàn mới. - Cung cấp thêm cho sinh viên các thuật ngữ chuyên ngành trong kinh tế và thương mại, đồng thời sinh viên có cơ hội luyện thêm kỹ năng nghe nói, biên dịch chuyên ngành kinh tế, thương mại. Ngoài ra, sinh viên được học trong phần kiến thức bổ sung. Môn học gồm 04 bài học dịch Anh-Việt và 03 bài dịch Việt Anh với các tình huống giao tiếp thường gặp trong cuộc sống liên quan thương mại và khoa học kỹ thuật.	03	11 buổi (45 tiết)	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
33	Tiếng Anh du lịch	Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về nghề nghiệp trong ngành du lịch, và các vấn đề liên quan như: dịch vụ lữ hành và khách sạn, đại lý du lịch, tiếp xúc khách hàng, đăng ký giữ chỗ, tham quan, v.v...	03	11 buổi (45 tiết)	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
34	Giao tiếp liên văn hóa	Cung cấp những hiểu biết và kiến thức về cách tiếp cận với những nền văn hóa xa lạ, giúp người học thay đổi quan niệm	03	11 buổi (45 tiết)	- Đánh giá thường xuyên

35	Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh	về bối cảnh giao tiếp trong giai đoạn hiện nay và từ đó tiến hành giao tiếp có hiệu quả hơn trong công việc. Cách tiếp cận này kết hợp thể mạnh của 2 lĩnh vực: Giao tiếp liên văn hóa (Intercultural Communication), đặt nền tảng trên các lý thuyết về tâm lý học và các lĩnh vực liên quan và kinh doanh quốc tế (International Business). Nhận ra tầm quan trọng của yếu tố văn hóa được thể hiện trong giao tiếp liên văn hóa ở môi trường kinh doanh đa văn hóa ngày hôm nay.	03	11 buổi (45 tiết)	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
36	Thư tín Thương mại và Hợp đồng thương mại quốc tế	Học phần này sinh viên được làm quen với lý thuyết trình và thực hành cách viết một bức Thư tín cũng như Hợp đồng thương mại giao dịch trong nước và quốc tế. Giới hạn thời gian viết. Qua đó, sinh viên mở rộng được vốn từ thương mại trong khi giao dịch hợp đồng với đối tác Nước ngoài.	03	11 buổi (45 tiết)	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
37	Tiếng Trung 1 / Tiếng Nhật 1	Cung cấp cho sinh viên 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết với khả năng giao tiếptiếng Trung hoặc tiếng Nhật ở mức độ căn bản.	03	11 buổi (45 tiết)	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
38	Tiếng Trung 2 / Tiếng Nhật 2	Cung cấp cho sinh viên 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết với khả năng giao tiếptiếng Trung hoặc tiếng Nhật ở mức độ căn bản và tiên trung cấp.	03	11 buổi (45 tiết)	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
39	Tiếng Trung 3 / Tiếng Nhật 3	Cung cấp cho sinh viên 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết với khả năng giao tiếptiếng Trung hoặc tiếng Nhật ở mức độ trung cấp.	03	11 buổi (45 tiết)	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
40	Tiếng Trung 4 / Tiếng Nhật 4	Cung cấp cho sinh viên 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết với khả năng giao tiếptiếng Trung mức độ nâng cao	03	11 buổi (45 tiết)	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.

					- Kiểm tra giữa kỳ. - Kiểm tra cuối kỳ.
Ngành Luật kinh tế					
1	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1	<ul style="list-style-type: none"> - Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên; - Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo. 	3	4 tiết/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
2	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 2	<ul style="list-style-type: none"> - Giúp sinh viên nắm được bản chất của các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học. Trên cơ sở đó, từng bước vận dụng những kiến thức đã nắm được vào trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. 	2	4 tiết/8 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
3	Tư tưởng HCM	<ul style="list-style-type: none"> Giúp người học hiểu và nắm vững: - Khái niệm, nguồn gốc, các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh (TT HCM) - Các nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về: Dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam; Đảng cộng sản VN; Nhà nước của dân, do dân, vì dân; Văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới. - Sự vận dụng TT HCM của Đảng và Nhà nước ta trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc: Chống Pháp và chống Mỹ; trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta và trong giai đoạn đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế hiện nay. - Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học, đặc biệt là 	2	4 tiết/8 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

	<p>phương pháp luận và tư duy khoa học vào trong học tập, nghiên cứu và công tác.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ý thức được rõ vai trò, vị trí của TT HCM đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. - Có ý thức học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 				
4	<p>Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Những vấn đề cơ bản về: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm hệ thống quan điểm, chủ trương về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam, thể hiện qua Cương lĩnh, Nghị quyết... của Đảng trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội. - Vận dụng được kiến thức đã học để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề chính trị- kinh tế - văn hóa - xã hội theo đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. - Có lập trường chính trị vững vàng, tin tưởng và trung thành với đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 	2	4 tiết/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ 	
5	<p>Tiếng Anh 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng được tiếng Anh có hiệu quả trong các tình huống và chủ điểm thông thường. - Hiểu được hệ thống âm tiếng Anh, ngữ pháp cơ bản - Phát triển được các phẩm chất cần thiết như, biết chia sẻ với người khác để đạt được trình độ giao tiếp tốt. 	3	4 tiết/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ 	
6	<p>Tiếng Anh 2</p> <ul style="list-style-type: none"> -Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp; nghe, nói được theo các chủ đề -Phân biệt được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản 	3	4 tiết/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ 	

					- Đọc, dịch được các bài chuyên môn đơn giản			- Kiểm tra cuối kỳ
7	Tin học cơ bản			3	<ul style="list-style-type: none"> - Hiểu các vấn đề cơ bản về hệ điều hành Window - Sử dụng được các hệ điều hành để vận hành và quản lý hoạt động của máy tính - Sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản với Microsoft Office word. - Xử lý số liệu trên bảng tính với các hàm cơ bản và một số hàm nâng cao - Vận dụng kiến thức cho quá trình tự học thông qua mạng internet 	4 tiết/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ 	
8	Lịch sử văn minh thế giới			2	<ul style="list-style-type: none"> - Những kiến thức cơ bản về Lịch sử văn minh thế giới, gồm: một số khái niệm cơ bản; văn minh Bắc phi và Tây Á; văn minh Trung Quốc, Ấn Độ cổ trung đại; văn minh khu vực Đông Nam Á; Văn minh trung tâm Mỹ, văn minh Hy – La; văn minh phương Tây thời phục hưng.... - Biết nhận diện, phân tích, đánh giá những hiện tượng về sự hình thành, phát triển của các nền văn minh trên thế giới, từ đó rút ra những đặc trưng của văn minh nhân loại. - Ý thức được rõ vai trò, vị trí của các nền văn minh trên thế giới tác động đến sự phát triển của thế giới hiện đại. - Có ý thức trong việc thực hiện bảo tồn và phát huy các giá trị của văn hóa dân tộc trong công cuộc hội nhập với các nền văn hóa, văn minh nhân loại. 	4 tiết/8 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ 	
9	Kinh tế vi mô			2	<ul style="list-style-type: none"> - Hiểu được những vấn đề cơ bản về cơ chế hoạt động của thị trường và vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường. - Giải thích được sự hình thành giá cả và các nhân tố làm thay đổi giá cả của hàng hóa, dịch vụ trên thị trường. - Phân tích được các loại chi phí của người bán và tính toán mức sản lượng cung ứng hàng hóa, dịch vụ với từng mục tiêu cụ thể. - Hiểu được nguyên tắc lựa chọn các phôi hợp đầu vào và sự hình thành thị trường các yếu tố sản xuất, lao động, vốn và đất đai và các khuyết tật của thị trường. 	4 tiết/8 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ 	

10	<p>Kinh tế vĩ mô</p>	<p>-Hiệu được những vấn đề cơ bản về hoạt động của nền kinh tế thị trường, cơ chế tự cân bằng và thất bại của của thị trường.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá được mối quan hệ giữa các đại lượng kinh tế cơ bản như: sản lượng, tỷ lệ thất nghiệp, mức giá... và các yếu tố ảnh hưởng; hiểu được khả năng tác động vào nền kinh tế để có được lợi ích tốt nhất cho xã hội - Hiểu được sự cần thiết và khả năng tác động của nhà nước vào nền kinh tế bằng các chính sách tài chính, tiền tệ, xuất nhập khẩu, tỷ giá, bản chất của các hệ tượng kinh tế cơ bản của kinh tế thị trường như lạm phát, thất nghiệp. 	2	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
11.	<p>Lý luận Nhà nước và Pháp luật</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nguồn gốc, đặc trưng, bản chất, hình thức, chức năng, kiểu nhà nước, bộ máy nhà nước; - Bản chất, hình thức, chức năng, bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam; những nguyên tắc trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước ta; - Nguồn gốc, bản chất, kiểu, chức năng, hình thức, vai trò của pháp luật; - Hệ thống pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quy phạm và quan hệ pháp luật; - Thực hiện pháp luật, hành vi hợp pháp, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý; - Ý thức pháp luật; - Pháp chế, trật tự pháp luật; <p>Có thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phân tích, đánh giá, nhận diện bản chất và những mối liên hệ cơ bản của nhà nước và pháp luật; - Giải quyết những vấn đề có tính lý luận ở tầm vĩ mô về nhà nước và pháp luật; - Vận dụng các kiến thức đã học để tìm hiểu những vấn đề của thực tiễn đời sống nhà nước và pháp luật. - Nâng cao ý thức pháp luật - Chủ động nghiên cứu cao hơn nữa các vấn đề liên quan đến 	3	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

	nhà nước và pháp luật.				
12	Xây dựng văn bản pháp luật	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống hoá và cập nhật kiến thức về: Văn bản QLNN, phân biệt các loại văn bản, hiểu và vận dụng được các yêu cầu về văn bản. - Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và đánh giá các loại văn bản quản lý. - Tuân thủ quy định của pháp luật khi xây dựng và sử dụng văn bản quản lý. - Hiểu được kiến thức chung về nhà quản trị và công việc của nhà quản trị bao gồm: khái niệm, chức năng của quản trị, ý nghĩa và vai trò của hoạt động quản trị; thế nào là nhà quản trị, kỹ năng, vai trò của nhà quản trị và làm thế nào để quản trị thành công? - Năm được sự phát triển của tư tưởng quản trị - Hiểu được những vấn đề cơ bản về môi trường quản trị, thông tin trong quản trị và quyết định quản trị - Năm được nội dung của một tổ chức: khái niệm, nguyên tắc, cơ sở thiết kế bộ máy tổ chức, quyền hành trong quản trị - Hiểu được thế nào là lãnh đạo và kiểm tra? - Biết động viên, khuyến khích, sử dụng nhân viên một cách hiệu quả - Vận dụng được phương pháp và công cụ để kiểm tra - Rèn luyện để có những phẩm chất cá nhân cần thiết của nhà quản trị để đưa ra những quyết định đúng đắn 	2	8 tiết/8 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
13	Quản trị học	<ul style="list-style-type: none"> - Có được kiến thức khái quát về sự ra đời, phát sinh, phát triển, đấu tranh thay thế lẫn nhau của các học thuyết kinh tế trong lịch sử. - Năm được một số học thuyết kinh tế chính của: trường phái trọng nông; trường phái trọng thương; trường phái kinh tế chính trị tự sản cổ điển Anh; chủ nghĩa Mác – Lênin; trường phái cổ điển mới; chủ nghĩa tự do mới; trường phái Keynes; trường phái tự do mới; trường phái hiện đại. - Phân tích được ảnh hưởng của các học thuyết đến thực tiễn 	2	4 tiết/8 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
14	Lịch sử các học thuyết kinh tế				

		<p>phát triển kinh tế trên thế giới.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vận dụng được lý luận trong các học thuyết kinh tế vào thực tiễn nền kinh tế Việt Nam. 		
<p>15</p>	<p>Xã hội học đại cương</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nắm vững những kiến thức cơ bản về khái niệm trong môn học. - Hiểu được sự phát triển của xã hội học. - Kỹ năng tìm kiếm, xử lý thông tin khoa học; - Kỹ năng thu thập dữ liệu; kỹ năng cộng tác học tập; chủ động tìm tòi, đặt và giải quyết vấn đề; đánh giá hoạt động giảng dạy và học tập; - Kỹ năng ghi chép; kỹ năng viết báo cáo nghiên cứu; - Kỹ năng trình bày khách quan, chính xác những vấn đề liên quan đến xã hội - Vận dụng kiến thức, kỹ năng, hiểu biết có được từ học phần để góp phần chủ động, tích cực nhận thức và giải quyết đúng đắn những vấn đề khoa học, kinh tế, văn hoá, xã hội, chính trị.... liên quan. 	<p>2</p> <p>4 tiết/8 tuần</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
<p>16</p>	<p>Cơ sở văn hóa Việt Nam</p>	<p>Giúp người học hiểu và nắm vững:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Những kiến thức cơ bản về cơ sở văn hóa Việt Nam gồm: quá trình hình thành và phát triển, cấu trúc và các thành tố văn hóa; diễn trình lịch sử văn hóa; giao lưu và tiếp biến trong văn hóa Việt Nam; nội dung các thành tố văn hóa sinh hoạt vật chất và văn hóa sinh hoạt tinh thần trong cấu trúc văn hóa Việt Nam. - Biết nhận diện, phân tích, đánh giá những hiện tượng văn hóa Việt Nam từ đó rút ra những đặc trưng truyền thống văn hóa dân tộc. - Có khả năng tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa tại nơi công tác. - Ý thức được rõ vai trò, vị trí của hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa trong quá trình vận động và phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam nói chung và các địa phương nói 	<p>2</p> <p>4 tiết/8 tuần</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

	<p>riêng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có ý thức trong việc thực hiện bảo tồn và phát huy các giá trị của văn hóa dân tộc trong thực tế cuộc sống và công việc. 		
<p>17</p> <p>Luật Hiến pháp</p>	<p>Cần nắm vững:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Khái niệm: hiến pháp, ngành luật hiến pháp, khoa học luật hiến pháp - Sự phát triển của hiến pháp. - Lịch sử lập hiến Việt Nam. - Sơ lược về hình thức nhà nước trên thế giới. - Hình thức nhà nước Việt Nam - Quyền con người và quyền công dân. - Chế độ bầu cử. - Bản chất, và cách thức tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. - Nhận diện, phân loại và phân biệt được các loại hình tổ chức nhà nước của các nước trên thế giới (cơ bản). - Tư duy hệ thống về bộ máy nhà nước Việt Nam và mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước. 	<p>3</p> <p>4 tiết/11 tuần</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
<p>18</p> <p>Luật hành chính</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Những khái niệm và kiến thức chung, cơ bản của khoa học luật hành chính. - Có khả năng vận dụng trong giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn xảy ra trong lĩnh vực kinh doanh, bao gồm: Vai trò và địa vị pháp lý của các chủ thể pháp luật hành chính; các hình thức và phương pháp hoạt động hành chính; thủ tục hành chính; trách nhiệm hành chính; vi phạm và xử lý vi phạm hành chính; kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước. - Hình thành được tư duy pháp lý có tính hệ thống nhằm tìm kiếm và áp dụng các phương thức để bảo vệ quyền lợi ích của cá nhân, doanh nghiệp trong hoạt động hành chính. - Tự định hướng, vận dụng và phát triển kiến thức chuyên môn vào giải quyết những công việc cụ thể, đáp ứng được yêu cầu của các môi trường làm việc khác nhau dưới các 	<p>3</p> <p>4 tiết/11 tuần</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

19	<p style="text-align: center;">Luật Dân sự Việt Nam 1</p>	<p>hình thức làm việc độc lập hoặc theo nhóm. - Tự tin chịu trách nhiệm về kết quả công việc do bản thân thực hiện.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản về khái niệm chung luật dân sự Việt Nam, quan hệ pháp luật dân sự; về chủ thể của pháp luật dân sự; về giao dịch dân sự; về đại diện; về thời hạn, thời hiệu; về vấn đề tài sản, quyền sở hữu, hình thức sở hữu, bảo vệ quyền sở hữu; và về vấn đề chung của thừa kế, thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. - Có kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận pháp lý đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với thực tiễn cuộc sống. - Có kỹ năng áp dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các tình huống. - Có khả năng nắm được những điểm bất cập, mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật dân sự, đưa ra chính kiến, nhận xét cá nhân và hướng hoàn thiện. - Hiểu và tôn trọng pháp luật, tôn trọng sự tự do ý chí và sự bình đẳng giữa các chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự. - Hiểu được khái niệm, đặc điểm, các loại nghĩa vụ, căn cứ phát sinh, chấm dứt nghĩa vụ, thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm dân sự, chuyển giao quyền và chuyển giao nghĩa vụ; - Hiểu được khái niệm, đặc điểm các quy định chung về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; - Hiểu được khái niệm hợp đồng, hình thức, nội dung của hợp đồng, giao kết hợp đồng, hiệu lực của hợp đồng, thực hiện, sửa đổi và chấm dứt hợp đồng; - Hiểu được cách phân loại hợp đồng dân sự và nội dung cơ bản của các hợp đồng dân sự cụ thể; - Hiểu được khái niệm, điều kiện phát sinh, nguyên tắc bồi thường, năng lực chịu trách nhiệm bồi thường của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, cách xác định thiệt hại và bồi thường thiệt hại trong một số trường hợp cụ thể. 	3	4tiết/11tuần		<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
20	<p style="text-align: center;">Luật Dân sự Việt Nam 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hiểu được khái niệm, đặc điểm, các loại nghĩa vụ, căn cứ phát sinh, chấm dứt nghĩa vụ, thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm dân sự, chuyển giao quyền và chuyển giao nghĩa vụ; - Hiểu được khái niệm, đặc điểm các quy định chung về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; - Hiểu được khái niệm hợp đồng, hình thức, nội dung của hợp đồng, giao kết hợp đồng, hiệu lực của hợp đồng, thực hiện, sửa đổi và chấm dứt hợp đồng; - Hiểu được cách phân loại hợp đồng dân sự và nội dung cơ bản của các hợp đồng dân sự cụ thể; - Hiểu được khái niệm, điều kiện phát sinh, nguyên tắc bồi thường, năng lực chịu trách nhiệm bồi thường của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, cách xác định thiệt hại và bồi thường thiệt hại trong một số trường hợp cụ thể. 	2	4 tiết/8 tuần		<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

21	<p style="text-align: center;">Luật Tố tụng Dân sự Việt Nam</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vận dụng được các quy định của pháp luật về nghĩa vụ, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, hợp đồng, nghĩa vụ ngoài hợp đồng cũng như trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng để giải quyết các tình huống phát sinh trên thực tế; - Khách quan trong việc đánh giá các quy định của pháp luật liên quan đến nghĩa vụ và hợp đồng nói chung cũng như việc vận dụng quy định của pháp luật về nghĩa vụ và hợp đồng vào thực tiễn giải quyết tranh chấp. - Nắm được khái niệm, nhiệm vụ, nguồn của luật tố tụng dân sự; khái niệm, thành phần chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự và địa vị pháp lý của các chủ thể trong tố tụng dân sự; các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng dân sự. - Xác định được các loại vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án, thẩm quyền của tòa án đối với quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức khác; việc phân định thẩm quyền giữa các tòa án theo cấp và theo lãnh thổ. - Nắm được khái niệm chứng minh, đối tượng chứng minh, phương tiện chứng minh và các hoạt động chứng minh; khái niệm, thuộc tính của chứng cứ, các loại chứng cứ trong tố tụng dân sự. - Nắm được khái niệm, bản chất, ý nghĩa và căn cứ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và nhận diện được các biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể. - Nắm được khái niệm, bản chất và ý nghĩa của án phí, lệ phí; các loại án phí, lệ phí và nguyên tắc xác định người phải chịu án phí, lệ phí và các chi phí về tố tụng. - Nhận thức được trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự tại tòa án. Phân biệt được sự khác nhau giữa trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự với trình tự, thủ tục giải quyết việc dân sự. - Thực hiện được một số công việc của cán bộ tư pháp và hỗ trợ tư pháp. - Nâng cao ý thức trách nhiệm về vai trò, sứ mạng của người cán bộ pháp lý trong giai đoạn mới. 	2	4 tiết/8 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
----	--	--	---	---------------	---

22	<p align="center">Công pháp Quốc tế</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nắm được khái niệm, bản chất, đặc thù của công pháp quốc tế. - Nắm được các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế, mối quan hệ của luật quốc tế và luật quốc gia. - Nắm được các loại nguồn của luật quốc tế: Điều ước quốc tế, tập quán quốc tế và các loại nguồn bổ trợ. - Nắm được những vấn đề cơ bản của dân cư trong luật quốc tế: Những vấn đề pháp lý cơ bản về người nước ngoài; Vấn đề cư trú chính trị trong luật quốc tế; Những vấn đề pháp lý cơ bản về bảo hộ công dân. - Nắm được những vấn đề pháp lý cơ bản của lãnh thổ quốc gia, biên giới quốc gia và quy chế pháp lý của biên giới quốc gia. - Nắm được quy chế pháp lý về ngoại giao, lãnh sự, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự. - Nắm được bản chất tranh chấp quốc tế và giải quyết tranh chấp quốc tế. - Kỹ năng phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật công pháp quốc tế và hệ thống văn bản pháp luật quốc tế. - Có thái độ đúng đắn trong xử sự với các vấn đề liên quan đến công pháp quốc tế; - Tôn trọng các quy định của pháp luật quốc tế; - Có ý thức trong việc bảo vệ và bảo đảm thực hiện các quyền cơ bản của công dân trong công pháp quốc tế 	2	4 tiết/8 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
23	<p align="center">Tư pháp quốc tế</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Những kiến thức lý luận tổng quát về Tư pháp quốc tế (TPQT) như: đối tượng điều chỉnh của Tư pháp quốc tế; phạm vi điều chỉnh của TPQT; Phương pháp điều chỉnh của TPQT; các loại nguồn của tư pháp quốc tế, vị trí, vai trò và cách thức áp dụng các loại nguồn này; chủ thể của TPQT, vị trí của tư pháp quốc tế trong hệ thống pháp luật. - Những kiến thức lý luận và thực tiễn về xung đột pháp luật, các quy định của pháp luật Việt Nam về giải quyết xung đột pháp luật, thực tiễn áp dụng các quy định này tại Việt Nam. 	2	4 tiết/8 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

		<ul style="list-style-type: none"> - Những kiến thức lý luận, quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật nước ngoài trong điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. - Quy định pháp luật về thẩm quyền của tòa án quốc gia đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Thứ năm, trang bị kiến thức lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, trọng tài nước ngoài. - Quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, trọng tài nước ngoài. - Quy định pháp luật và kiến thức thực tiễn trong các chế định cụ thể của TPQT như: quyền sở hữu, thừa kế, hợp đồng, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài... - Kỹ năng tìm kiếm văn bản pháp luật Việt Nam và các văn bản pháp lý quốc tế về tư pháp quốc tế; - Kỹ năng đọc hiểu và áp dụng các quy phạm pháp luật tư pháp quốc tế; - Kỹ năng phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật tư pháp quốc tế và hệ thống văn bản pháp luật quốc gia. - Có thái độ đúng đắn trong xử sự với các vấn đề liên quan đến tư pháp quốc tế; - Có ý thức trong việc bảo vệ và bảo đảm thực hiện các quyền cơ bản của công dân trong tư pháp quốc tế. 		
24	Luật Sở hữu trí tuệ	<ul style="list-style-type: none"> - Năm được hệ thống các khái niệm cơ bản liên quan đến SHTT; - Hiểu được đặc trưng cơ bản của mỗi bộ phận của quyền SHTT (quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả; quyền SHCN, quyền đối với giống cây trồng); - Năm được các yếu tố của quan hệ pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, quyền SHCN, quyền đối với giống cây trồng (chủ thể; khách thể, nội dung quyền); 	2	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

		<ul style="list-style-type: none"> - Nắm được các căn cứ xác lập, chấm dứt quyền SHTT; thời hạn bảo hộ đối với các đối tượng SHTT...; - Nhận diện được các đối tượng khác nhau của quyền SHTT; - Nắm được các cách thức và điều kiện để chuyển giao quyền SHTT; - Nắm được các biện pháp bảo vệ quyền SHTT. - Phát triển khả năng vận dụng pháp luật SHTT để giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế; - Hình thành và phát triển kỹ năng tư vấn các vấn đề liên quan đến bảo hộ quyền SHTT. - Hình thành ý thức tôn trọng và bảo vệ quyền SHTT; - Kích thích niềm say mê sáng tạo trong các lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, khoa học, sản xuất và kinh doanh; - Có ý thức tuyên truyền pháp luật SHTT trong cộng đồng để góp phần nâng cao nhận thức của công chúng trong việc bảo hộ quyền SHTT. 		
<p style="text-align: center;">25</p>	<p style="text-align: center;">Luật Tài chính Việt Nam</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nắm được những kiến thức cơ bản về lĩnh vực tài chính công và pháp luật về tài chính công như NSNN và pháp luật về NSNN, thuế và pháp luật về thuế... - Giúp người học tiếp cận và nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến chính sách công cũng như mối quan hệ giữa các thành phần của hệ thống chính sách công của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường. - Vận dụng những kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn. 	<p style="text-align: center;">3</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
<p style="text-align: center;">26</p>	<p style="text-align: center;">Luật Lao động Việt Nam</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tôn trọng các quy định của pháp luật quốc gia; - Khái niệm: Lao động, ngành Luật Lao động, khoa học Luật Lao động; Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi; Tiền lương; Bảo hộ lao động; Ký luật lao động, trách nhiệm vật chất. - Những vấn đề chung về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội thất nghiệp. - Những vấn đề về giải quyết tranh chấp lao động và đình công và vai trò của Công đoàn đối với việc quản trị quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường 	<p style="text-align: center;">3</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

		<ul style="list-style-type: none"> - Nắm được nội dung quản lý nhà nước về lao động trong nền kinh tế thị trường - Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong công việc, lao động và sử dụng lao động, quyền và nghĩa vụ của người lao động. - Có thể sử dụng pháp luật lao động vào việc bảo vệ quyền lợi hữu hiệu của mình và bảo vệ quyền lợi cho người lao động khác. - Chấp hành tốt pháp luật lao động 		
27	Luật Ngân hàng	<ul style="list-style-type: none"> - Giúp người học hiểu và nắm được một số khái niệm cơ bản trong lĩnh vực pháp luật ngân hàng, các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong khoa học luật ngân hàng; cách thức quản lý và hệ thống văn bản điều chỉnh hoạt động ngân hàng; nhận diện được bản chất, đặc thù của các quan hệ pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng; nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật hiện hành điều chỉnh trong lĩnh vực ngân hàng; có được những kiến thức cơ bản về thực tiễn hoạt động ngân hàng. - Vận dụng các quy định của pháp luật ngân hàng để giải quyết những tình huống cơ bản, điển hình trong lĩnh vực ngân hàng; phát triển kỹ năng lập luận, góp ý xây dựng pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng; bước đầu có khả năng tư vấn pháp luật cho các chủ thể kinh doanh ngân hàng và các đối tượng khác để bảo vệ tốt quyền lợi của mình khi tham gia vào quan hệ dịch vụ ngân hàng. - Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của môn học ứng dụng vào học tập và cuộc sống của bản thân; thấy được vai trò của pháp luật về ngân hàng trong đời sống xã hội; chấp hành đúng pháp luật ngân hàng; có nhận thức, xử sự đúng đắn khi tham gia quan hệ pháp luật ngân hàng; tôn trọng và tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật ngân hàng khi thực hiện các công việc chuyên môn. - Tự tin trước những vấn đề pháp lý nảy sinh trong lĩnh vực 	2	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

		ngân hàng; bước đầu mong muốn tiếp tục theo đuổi nghiên cứu tìm hiểu những kiến thức pháp lý sâu hơn trong lĩnh vực ngân hàng.			
28	Luật đất đai	<p>Cần nắm vững:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khái niệm: đất đai, ngành luật đất đai, quản lý nhà nước về đất đai, quan hệ pháp luật đất đai - Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai ở Việt Nam mang tính đặc biệt chi phối việc sử dụng và quản lý đất đai. - Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất - Hoạt động thanh tra, xử lý hành vi vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai - Có kỹ năng phân tích, đánh giá được các quy định của pháp luật đất đai - Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc giải quyết các tình huống thực tế quản lý sử dụng đất - Chấp hành tốt pháp luật đất đai 	2	4 tiết/8 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
29	Luật Môi trường	<ul style="list-style-type: none"> - Nắm được khái niệm, bản chất, đặc thù của môi trường, bảo vệ môi trường và luật môi trường; - Nắm được cơ sở hình thành, nội dung pháp lý và bản chất của các quy định pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường; - Nắm được cơ sở hình thành, nội dung pháp lý và bản chất của các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học; - Nhận diện được bản chất của đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Kế hoạch bảo vệ môi trường (KBM); - Nắm được đặc thù của pháp luật bảo vệ từng nguồn tài nguyên thiên nhiên; - Nắm bắt được các hình thức xử lý vi phạm pháp luật môi trường; - Nhận diện, hiểu và đưa ra hướng giải quyết các tranh chấp môi trường; - Đánh giá mức độ tương thích và tính hiệu quả của pháp luật môi trường Việt Nam trong việc thực thi các điều ước quốc 	2	4 tiết/8 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

		<p>tế về môi trường mà Việt Nam là thành viên.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có thái độ đúng đắn trong xử sự với môi trường; - Tôn trọng các quy định của pháp luật môi trường; - Có ý thức trong việc bảo vệ và bảo đảm thực hiện quyền được sống trong môi trường trong lành của người dân. 		
<p>30</p>	<p>Luật hình sự</p>	<p>Cần nắm vững:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc cơ bản của Luật hình sự - Khái niệm, cấu tạo và hiệu lực của Luật hình sự - Tội phạm, cấu thành tội phạm - Khái niệm, trách nhiệm hình sự - Mục đích của hình, hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp khác - Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội - Các loại tội phạm về kinh tế - Áp dụng kiến thức đã học để thực hiện việc định tội danh đối với từng trường hợp phạm tội cụ thể; - Bình luận được các vụ án hình sự; - Góp phần hoàn thiện các quy định của luật hình sự phân các tội phạm; - Tư duy sáng tạo, độc lập trong việc tiếp thu, nghiên cứu những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn. - Hiểu được quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố xét xử và thi hành vụ án hình sự. - Xác định và phân biệt được địa vị pháp lý của các chủ thể trong quan hệ pháp luật tố tụng hình sự; - Hiểu được bản chất, thuộc tính của chứng cứ, các loại chứng cứ và những vấn đề khác có liên quan đến việc chứng minh; - Xác định được thẩm quyền, trình tự, thủ tục và các hoạt động cụ thể trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố vụ án hình sự. - Xác định được thẩm quyền, trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động trong giai đoạn xét xử sơ thẩm; xét xử phúc thẩm; giám đốc thẩm; tái thẩm. 	<p>3</p> <p>4 tiết/11 tuần</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
<p>31</p>	<p>Luật tố tụng hình sự</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hiểu được quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố xét xử và thi hành vụ án hình sự. - Xác định và phân biệt được địa vị pháp lý của các chủ thể trong quan hệ pháp luật tố tụng hình sự; - Hiểu được bản chất, thuộc tính của chứng cứ, các loại chứng cứ và những vấn đề khác có liên quan đến việc chứng minh; - Xác định được thẩm quyền, trình tự, thủ tục và các hoạt động cụ thể trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố vụ án hình sự. - Xác định được thẩm quyền, trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động trong giai đoạn xét xử sơ thẩm; xét xử phúc thẩm; giám đốc thẩm; tái thẩm. 	<p>2</p> <p>4 tiết/8 tuần</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

32	<p>Luật Hôn nhân và gia đình</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hiểu được nội dung của các quyết định tố tụng trong các giai đoạn này; các biện pháp ngăn chặn - Nhận thức được những quy định chung về thi hành án, trình tự, thủ tục, chủ thể thi hành bản án và quyết định của toà án. - Có khả năng tư duy sáng tạo, độc lập trong việc tiếp thu, nghiên cứu những quy phạm thực định về giải quyết vụ án. - Có khả năng đánh giá chứng cứ, buộc tội với một số vụ án hình sự và kĩ năng tranh luận tại phiên tòa. - Nâng cao ý thức trách nhiệm về vai trò sứ mạng của người cán bộ pháp lý trong giai đoạn mới. - Hình thành niềm say mê nghề nghiệp, tích cực học hỏi, đổi mới tư duy và cách thức giải quyết những vấn đề pháp lý. - Tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật. + Hiểu vị trí của LHN&GD cũng như mối quan hệ giữa pháp luật hôn nhân gia đình với các quan hệ pháp luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam; + Nhận biết các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực hôn nhân và gia đình như kết hôn, quan hệ vợ chồng, quan hệ cha, mẹ, con, cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình, ly hôn ... từ đó có thể đối chứng với thực trạng các vấn đề đó trong đời sống xã hội; + Vận dụng một số quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình để giải quyết các tình huống liên quan trong thực tiễn. + Rèn luyện kỹ năng phát hiện và phân tích những vấn đề mang tính pháp lý trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình; + Rèn luyện kỹ năng so sánh, nhận định và đánh giá các vấn đề pháp lý cũng như tình huống trong thực tiễn 	2	4 tiết/8 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
33	<p>Luật Thương mại 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Hiểu khái quát về luật thương mại và những quy định chung về doanh nghiệp -Phân biệt được từng loại công ty với các đặc điểm riêng biệt - Hiểu được hình thức quản lý hoạt động của các loại công ty và doanh nghiệp cũng như hình thức góp vốn, xử lý vốn trong hoạt động thương mại - Vận dụng được các quy định của pháp luật về phá sản 	3	4 tiết/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

34	Luật Thương mại 2	nhằm tránh những thiệt hại nặng nề khi ở trong tình trạng phá sản. -Hiệu được các hoạt động thương mại và phân biệt được từng loại hoạt động thương mại. - Hiệu được tính chất luật định phát sinh từ hoạt động thương mại - Trình bày được các hình thức và nguyên tắc áp dụng chế tài thương mại trong hoạt động thương mại - Giải quyết được tranh chấp trong thương mại bằng các phương thức khác nhau và vận dụng kiến thức vào hoạt động thương mại trong thực tiễn. - Có nhận thức và thái độ đúng về tự do hoạt động thương mại theo quy định pháp luật. - Có ý thức chấp hành tốt quy định pháp luật khi tham gia hoạt động thương mại nhằm bảo vệ lợi ích thương nhân, nhà nước và xã hội. -Hiệu được những vấn đề chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh. - Nắm được các lý thuyết cạnh tranh theo kinh tế học, về chính sách cạnh tranh. - Trình bày được các quy định của pháp luật Việt Nam về cạnh tranh - Cách giải quyết tranh chấp và thực hiện các yêu cầu phát sinh liên quan đến quá trình xử lý vụ việc cạnh tranh. - Lựa chọn được hình thức cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp và đảm bảo hiệu quả kinh tế khi thực hiện biện pháp cạnh tranh đó. - Nắm được các kiến thức cơ bản về thương mại quốc tế và luật thương mại quốc tế, bao gồm các quy định điều chỉnh quan hệ thương mại giữa các quốc gia và các quan hệ diễn ra chủ yếu giữa các thương nhân. - Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống và công việc sau này.	3	4 tiết/11 tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
35	Luật cạnh tranh		2	4 tiết/8 tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
36	Luật Thương mại Quốc tế		2	4 tiết/8 tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

			<ul style="list-style-type: none"> - Người học có kỹ năng nhận diện nguồn luật thương mại quốc tế và điều kiện áp dụng. - Vận dụng kiến thức đã học để xử lý tình huống cụ thể trong thương mại quốc tế. - Có khả năng đưa ra nhận xét, đánh giá và lập luận về các hoạt động thương mại quốc tế đang diễn ra trên thực tế và những ý kiến đề xuất khác phục những hiện chế còn tồn tại. 			
37	Anh văn chuyên ngành	<ul style="list-style-type: none"> -Trình bày được các thuật ngữ pháp lý, cấu trúc của tiếng Anh trong lĩnh vực pháp luật và pháp luật kinh doanh thương mại - Có khả năng đọc được tài liệu tiếng Anh chuyên ngành pháp luật kinh tế - Soạn thảo được một số văn bản, tài liệu pháp lý cơ bản - Nhận thức được vị trí, vai trò của tiếng Anh chuyên ngành pháp luật kinh tế trong cuộc sống cũng như trong công việc. - Trang bị cho sinh viên kiến thức pháp luật đầu tư, giúp sinh viên hiểu biết cơ bản về luật đầu tư và vai trò của luật đầu tư trong nền kinh tế thị trường. Thông qua các chế định về đầu tư ở Việt Nam, chọn lựa hình thức đầu tư hợp pháp, nắm rõ được trình tự, thủ tục đầu tư cần thiết để triển khai thực hiện một dự án đầu tư ở Việt Nam, các biện pháp bảo đảm đầu tư, các hình thức hợp tác đầu tư giữa khu vực tư nhân và nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư có vốn Nhà nước. - Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào thực hành nghề luật, tham gia tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp hoặc các chủ thể kinh doanh khác liên quan đến pháp luật đầu tư. - Nhận thức được rõ vai trò của pháp luật về cạnh tranh; tìm hiểu và áp dụng các văn bản pháp luật về đầu tư. - Nắm vững được những khái niệm và kiến thức cơ bản về nguồn nhân lực, bao gồm: Khái niệm, các tiêu chí đánh giá nguồn nhân lực. 	3	4 tiết/8 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ 	
38	Luật đầu tư			2	4 tiết/8 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
39	Quản trị nhân sự			2	4 tiết/8 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ

40	<p>Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hiểu được các hoạt động lập kế hoạch nhân lực để thu hút, tuyển chọn nhân lực trên cơ sở các phân tích về môi trường làm việc, hiện trạng, nhu cầu nhân lực tương lai,... - Nắm được các hình thức/loại hình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cũng như định hướng phát triển nghề nghiệp cho người lao động trong các tổ chức. - Hiểu rõ bản chất của việc duy trì nguồn nhân lực thông qua việc sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực cũng như các nhân tố tác động quyết định việc sử dụng nhân lực một cách hiệu quả. - Tự định hướng, vận dụng và phát triển kiến thức chuyên môn vào giải quyết những công việc cụ thể, đáp ứng được yêu cầu của các môi trường làm việc khác nhau dưới các hình thức làm việc độc lập hoặc theo nhóm. - Có khả năng trong phân tích môi trường làm việc, phân tích công việc cũng như phân công việc, khả năng sử dụng các kỹ thuật trong phòng vấn tuyển dụng, đánh giá nguồn nhân lực ở các góc độ khác nhau, tạo động lực làm việc,... - Có khả năng vận dụng những kiến thức đã được trang bị cũng như các kỹ năng cơ bản trong quản lý con người vào thực tiễn, có khả năng đưa ra chính kiến, nhận xét và lý giải cá nhân về những công việc diễn ra trong thực tế với tư cách là người lao động cũng như là người quản lý nhân lực. - Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống và trong công việc. 	2	4 tiết/8 tuần	- Kiểm tra cuối kỳ
		<ul style="list-style-type: none"> - Có hiểu biết tổng quát về kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương mại. - Nắm được những nguyên tắc, yêu cầu, các giai đoạn và các kỹ năng cần thiết đàm phán, soạn thảo HĐTM. - Hạn chế rủi ro trong đàm phán, soạn thảo HĐTM nói chung và một số HĐTM cụ thể. - Hình thành kỹ năng đàm phán, soạn thảo HĐTM trên phương diện lý luận. - Vận dụng những kiến thức pháp luật, kiến thức thực tế về 	2	4 tiết/8 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

41	<p style="text-align: center;">Luật hợp đồng thương mại quốc tế</p>	<p>hoạt động thương mại để đàm phán, soạn thảo HĐTM hiệu quả.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhận thức đúng đắn về quyền tự do hợp đồng của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thương mại. - Nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của đàm phán, soạn thảo HĐTM góp phần nâng cao hiệu quả ký kết và thực hiện HĐTM. <p>Nắm được:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lý luận về hợp đồng thương mại quốc tế; - Ký kết hợp đồng và điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế - Trách nhiệm pháp lý vi phạm hợp đồng thương mại quốc tế - Thanh toán quốc tế - Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thương mại quốc tế - Các hợp đồng thương mại quốc tế thông dụng như: hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế; trung gian trong thương mại quốc tế; hợp đồng nhượng quyền thương mại quốc tế; hợp đồng Logistics quốc tế. - Vận dụng đúng văn bản quy phạm pháp luật mà vấn đề đang gặp phải; - Vận dụng các quy định của pháp luật và để giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tế từ khi thành lập doanh nghiệp, hoạt động của doanh nghiệp, ký kết hợp đồng, giải quyết tranh chấp và hậu quả nếu doanh nghiệp giải thể hoặc phá sản; - Đánh giá tác động của các quy định pháp luật đó vào thực tiễn. - Chủ động, tích cực, có trách nhiệm, có ý chí, năng động sáng tạo trong điều kiện mới, tìm kiếm tài liệu đề hiểu sâu hơn về vấn đề lý luận và thực tiễn. 	2	4 tiết/8 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
----	--	--	---	---------------	---

42	<p style="text-align: center;">Kỹ năng tư vấn pháp luật</p>	<p>Nắm vững được những tri thức khoa học về:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Hoạt động tư vấn pháp luật; Các yêu cầu của hoạt động của tư vấn pháp luật; Các bước thực hành tư vấn pháp luật; Ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý; Tư vấn giải quyết vụ án dân sự; - Tư vấn pháp luật bảo vệ quyền lợi cho đương sự trong vụ án ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; - Tư vấn pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ án tranh chấp quyền sở hữu tài sản; - Tư vấn pháp luật và bảo vệ quyền lợi cho đương sự trong vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; - Tư vấn pháp luật bảo vệ quyền lợi cho đương sự trong vụ án chia di sản thừa kế; - Tư vấn pháp luật thủ tục giải quyết việc dân sự; - Có được phương pháp cơ bản trong hoạt động tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp. Từ đó có thể ứng dụng các môn học chuyên ngành tiếp theo và có thể làm công tác trợ giúp pháp lý ngay sau khi tốt nghiệp. 	2	4 tiết/8 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
43	<p style="text-align: center;">Kỹ năng giải quyết tranh chấp hợp đồng</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Những quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng; các dạng tranh chấp hợp đồng; thẩm quyền của tòa án và trọng tài thương mại... - Những quy định của pháp luật về giải quyết một số tranh chấp hợp đồng: Tài sản, bảo hiểm, chuyển quyền sử dụng đất - Có thể ận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng. 	2	4 tiết/8 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
44	<p style="text-align: center;">Quản trị doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hiểu được vai trò của quản trị doanh nghiệp và các thành tố trong quản trị công ty - Trình bày được các quy định về quản trị doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp - Hiểu được nhu cầu và giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về quản trị doanh nghiệp - Vận dụng được các kiến thức đã học vào giải quyết hiệu quả một số vấn đề trong lĩnh vực pháp luật. 	2	4 tiết/8 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

45	<p align="center">Pháp luật về tài chính doanh nghiệp</p>	<p>Nằm được:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Một số khái niệm cơ bản về pháp luật tài chính doanh nghiệp; - Nhận diện được nội dung và sử dụng được các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động tài chính của doanh nghiệp. - Thành thạo kỹ năng tìm kiếm và sử dụng các quy định của pháp luật để giải quyết những tình huống pháp luật cơ bản, điển hình trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp; - Phát triển kỹ năng xác định và giải quyết vấn đề pháp luật tài chính doanh nghiệp trong hoạt động của doanh nghiệp. - Tự tin trước những vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp; - Bước đầu mong muốn tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu những kiến thức pháp lý sâu hơn về tài chính doanh nghiệp. 	2	4 tiết/8 tuần		<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
46	<p align="center">Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Hiểu và nắm được một số khái niệm cơ bản trong lĩnh vực pháp luật chứng khoán, thị trường chứng khoán; các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong khoa học luật chứng khoán, thị trường chứng khoán; -Nhận diện được bản chất, đặc thù của các quan hệ pháp luật của thị trường chứng khoán; - Nắm được nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật hiện hành điều chỉnh về thị trường chứng khoán; - Có được những kiến thức cơ bản về thực tiễn hoạt động thị trường chứng khoán. - Thành thạo một số kỹ năng tìm kiếm và sử dụng các quy định của pháp luật về thị trường chứng khoán để giải quyết những tình huống cơ bản, điển hình của thị trường chứng khoán; - Có khả năng tư vấn pháp luật cho các chủ thể kinh doanh chứng khoán và các đối tượng khác để bảo vệ tốt quyền lợi của mình khi tham gia vào thị trường chứng khoán. - Tự tin trước những vấn đề pháp lý nảy sinh về thị trường 	2	4 tiết/8 tuần		<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

		<p>chúng khoán;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bước đầu mong muốn tiếp tục theo đuổi nghiên cứu tìm hiểu những kiến thức pháp lý sâu hơn về thị trường chứng khoán. 		
47	<p>Pháp luật kinh doanh bất động sản</p>	<p>Cung cấp cho người học:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiến thức chung về pháp luật đầu tư, kinh doanh bất động sản; trong đó chú trọng đến tính đặc thù của lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản. - Những quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản. - Những quy định hiện hành của pháp luật về các loại hợp đồng trong kinh doanh bất động sản. - Những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn thi hành pháp luật về kinh doanh bất động sản. - Xây dựng kỹ năng tư vấn pháp luật về kinh doanh bất động sản. - Xây dựng kỹ năng tư vấn, soạn thảo hợp đồng về kinh doanh bất động sản. - Xây dựng kỹ năng giải quyết khiếu nại, tranh chấp trong kinh doanh bất động sản. 	2	<p>4 tiết/8 tuần</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
48	<p>Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hiểu được khái niệm, đặc điểm và nội dung cơ bản của pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD; - Hiểu được các thiết chế thực thi pháp luật bảo vệ NTD, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá dịch vụ đối với NTD - Hiểu được các chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ NTD và phương thức giải quyết tranh chấp giữa 	2	<p>4 tiết/8 tuần</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

		NTD và thương nhân.			
		<ul style="list-style-type: none"> - Hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin, kỹ năng tìm kiếm, kỹ năng tổng hợp các quy định của pháp luật bảo vệ NTD để giải quyết những tình huống cơ bản, điển hình trên thực tế; - Hình thành và phát triển kỹ năng so sánh, bình luận đánh giá các vấn đề của pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD - Có khả năng vận dụng các quy định của pháp luật về bảo vệ NTD để có thể đưa ra các phương hướng giải quyết tranh chấp và cách thức bảo vệ quyền và lợi ích của NTD. - Tích cực nâng cao trình độ nhận thức và việc hiểu biết nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho NTD. - Khách quan hơn đối với các lợi ích cần được bảo vệ của các chủ thể kinh doanh trên thị trường, cũng như trách nhiệm của các thương nhân đối với NTD. 			
49	Thực tập cuối khóa		4	15 tiết/ 4 tuần	
50	Khóa luận tốt nghiệp		6	15 tiết/ 6 tuần	
Ngành Quản lý Nhà nước					
1	Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin 1	<ul style="list-style-type: none"> - Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên; - Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học 	3	4 tiết/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

		chuyên ngành được đào tạo.			
2	Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin 2	<p>- Giúp sinh viên nắm được bản chất của các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học. Trên cơ sở đó từng bước vận dụng những kiến thức đã nắm được vào trong nhận thức và hoạt động thực tiễn.</p>	2	4tiết/8tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
3	Tư tưởng HCM	<p>Giúp người học hiểu và nắm vững:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khái niệm, nguồn gốc, các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh (TT HCM) - Các nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về: Dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam; Đảng cộng sản VN; Nhà nước của dân, do dân, vì dân; Văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới. - Sự vận dụng TT HCM của Đảng và Nhà nước ta trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc: Chống Pháp và chống Mỹ; trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta và trong giai đoạn đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế hiện nay. - Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học, đặc biệt là phương pháp luận và tư duy khoa học vào trong học tập, nghiên cứu và công tác. <ul style="list-style-type: none"> - Ý thức được rõ vai trò, vị trí của TT HCM đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. - Có ý thức học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 	2	4tiết/8tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
4	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> - Những vấn đề cơ bản về: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam - Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm hệ thống quan điểm, chủ trương về mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam, thể hiện qu 	3	4 tiết/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ

		<p>Cương lĩnh, Nghị quyết... của Đảng trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vận dụng được kiến thức đã học để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề chính trị- kinh tế - văn hóa - xã hội theo đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. - Có lập trường chính trị vững vàng, tin tưởng và trung thành với đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 		- Kiểm tra cuối kỳ
5	<p>Cơ sở văn hóa Việt Nam</p>	<p>Giúp người học hiểu và nắm vững:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Những kiến thức cơ bản về cơ sở văn hóa Việt Nam gồm: quá trình hình thành và phát triển, cấu trúc và các thành tố văn hóa; diễn trình lịch sử văn hóa; giao lưu và tiếp biến trong văn hóa Việt Nam; nội dung các thành tố văn hóa sinh hoạt vật chất và văn hóa sinh hoạt tinh thần trong cấu trúc văn hóa Việt Nam. - Biết nhận diện, phân tích, đánh giá những hiện tượng văn hóa Việt Nam từ đó rút ra những đặc trưng truyền thống văn hóa dân tộc. - Có khả năng phát hiện, hướng dẫn và tổ chức xử lý các tình huống của quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực thuộc về văn hóa trong thực tế. - Có khả năng tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa tại nơi công tác. - Ý thức được rõ vai trò, vị trí của hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa trong quá trình vận động và phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam nói chung và các địa phương nói riêng. - Có ý thức trong việc thực hiện bảo tồn và phát huy các giá trị của văn hóa dân tộc trong thực tế cuộc sống và công việc. 	2	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
6	<p>Tâm lý học đại</p>	<p>Sinh viên nắm được:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khái niệm, bản chất, đặc điểm của tâm lí người, chức năng 	2	- Đánh giá thường

	ương	<p>vai trò của tâm lý đối với hoạt động của con người;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Những yếu tố chủ quan, khách quan nào tạo nên tâm lý người; - Cấu trúc, nội dung của các hiện tượng tâm lý; - Khái niệm cơ chế hình thành, biểu hiện của hoạt động tâm lý; tìm ra quy luật khách quan, sự vận động và phát triển của các hiện tượng tâm lý, góp phần định hướng, điều khiển, điều chỉnh hoạt động của con người trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau. - Hình thành và hoàn thiện kĩ năng ứng xử giải quyết các vấn đề theo quy luật tâm lý trong thực tế; 			<p>xuyên</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
7	Tiếng Anh 1	<p>Sử dụng được tiếng Anh có hiệu quả trong các tình huống và chủ đề thông thường.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiểu được hệ thống âm tiếng Anh, ngữ pháp cơ bản - Phát triển được các phẩm chất cần thiết như, biết chia sẻ với người khác để đạt được trình độ giao tiếp tốt. 	3	4 tiết/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
8	Tiếng Anh 2	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp; nghe, nói được theo các chủ đề - Phân biệt được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản - Đọc, dịch được các bài chuyên môn đơn giản <p>Hiểu các vấn đề cơ bản về hệ điều hành Window</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng được các hệ điều hành để vận hành và quản lý hoạt động của máy tính - Sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản với Microsoft Office word. - Xử lý số liệu trên bảng tính với các hàm cơ bản và một số hàm nâng cao - Vận dụng được kiến thức cho quá trình tự học thông qua mạng internet 	3	4 tiết/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
9	Tin học cơ bản	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng được các hệ điều hành để vận hành và quản lý hoạt động của máy tính - Sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản với Microsoft Office word. - Xử lý số liệu trên bảng tính với các hàm cơ bản và một số hàm nâng cao - Vận dụng được kiến thức cho quá trình tự học thông qua mạng internet 	3	4 tiết/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
	Lịch sử văn minh thế giới	<p>Những kiến thức cơ bản về Lịch sử văn minh thế giới, gồm: một số khái niệm cơ bản; văn minh Bắc phi và Tây Á; văn minh Trung Quốc, Ấn Độ cổ trung đại; văn minh khu vực Đông Nam Á; Văn minh trung tâm Mỹ, văn minh Hy – La;</p>	2	4tiết/8tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ

10		<p>văn minh phương Tây thời phục hưng....</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biết nhận diện, phân tích, đánh giá những hiện tượng về sự hình thành, phát triển của các nền văn minh trên thế giới, từ đó rút ra những đặc trưng của văn minh nhân loại. - Ý thức được rõ vai trò, vị trí của các nền văn minh trên thế giới tác động đến sự phát triển của thế giới hiện đại. - Có ý thức trong việc thực hiện bảo tồn và phát huy các giá trị của văn hóa dân tộc trong công cuộc hội nhập với các nền văn hóa; văn minh nhân loại. 		- Kiểm tra cuối kỳ
11	<p>Pháp luật về chính quyền địa phương</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam, một số mô hình và xu hướng phát triển của chính quyền địa phương trên thế giới, các cải cách chính quyền địa phương ở Việt Nam và triển vọng phát triển. - Đánh giá các hiện tượng xã hội - chính trị liên quan đến chính quyền địa phương và các vấn đề có liên quan chặt chẽ đến chính quyền địa phương như ngân sách địa phương; kiểm soát, hợp tác và tự quản địa phương. - Kỹ năng nhận diện, đánh giá từng mô hình chính quyền của từng địa phương và phân tích được đặc điểm của chúng; kỹ năng áp dụng các mô hình chính quyền địa phương vào các điều kiện, vùng miền của Việt Nam. - Có ý thức đúng đắn khi phân tích, đánh giá về chính quyền địa phương; 	2 4tiết/8tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
12	<p>Xã hội học đại cương</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nắm vững những kiến thức cơ bản về khái niệm trong môn học. - Hiểu được sự phát triển của xã hội học. - Kỹ năng tìm kiếm, xử lý thông tin khoa học; 	2 4tiết/8tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

		<ul style="list-style-type: none"> - Kỹ năng thu thập dữ liệu; kỹ năng công tác học tập; chủ động tìm tòi, đặt và giải quyết vấn đề; đánh giá hoạt động giảng dạy và học tập; - Kỹ năng ghi chép; kỹ năng viết báo cáo nghiên cứu; - Kỹ năng trình bày khách quan, chính xác những vấn đề liên quan đến xã hội - Vận dụng kiến thức, kỹ năng, hiểu biết có được từ học phần để góp phần chủ động, tích cực nhận thức và giải quyết đúng đắn những vấn đề khoa học, kinh tế, văn hoá, xã hội, chính trị.... liên quan. 		
<p>13</p> <p>Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Nguồn gốc, đặc trưng, bản chất, hình thức, chức năng, kiểu nhà nước, bộ máy nhà nước; - Bản chất, hình thức, chức năng, bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam; những nguyên tắc trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước ta; - Nguồn gốc, bản chất, kiểu, chức năng, hình thức, vai trò của pháp luật; - Hệ thống pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quy phạm và quan hệ pháp luật; - Thực hiện pháp luật, hành vi hợp pháp, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý; - Ý thức pháp luật; - Pháp chế, trật tự pháp luật; <p>Có thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phân tích, đánh giá, nhận diện bản chất và những mối liên hệ cơ bản của nhà nước và pháp luật; - Giải quyết những vấn đề có tính lý luận ở tầm vĩ mô về nhà nước và pháp luật; - Vận dụng các kiến thức đã học để tìm hiểu những vấn đề của thực tiễn đời sống nhà nước và pháp luật. - Nâng cao ý thức pháp luật - Chủ động nghiên cứu cao hơn nữa các vấn đề liên quan đến 	<p>3</p> <p>4 tiết/11 tuần</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

		<p>nhà nước và pháp luật.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Những khái niệm và kiến thức chung, cơ bản về lý luận hành chính nhà nước. - Những vấn đề cơ bản về tổ chức nền hành chính nhà nước; như: vai trò của các yếu tố trong nền hành chính nhà nước; nhân sự trong bộ máy hành chính nhà nước; các nguồn lực vật chất, tài chính phục vụ cho hoạt động hành chính nhà nước. - Các yêu cầu về nội dung và hình thức, thủ tục đối với quyết định hành chính nhà nước; quy trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quyết định quản lý hành chính nhà nước; - Hoạt động kiểm soát bên ngoài và kiểm soát nội bộ đối với hành chính nhà nước. - Lý do phải cải cách nền hành chính và nội dung cải cách nền hành chính ở nước ta. - Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào hoạt động hành chính. - Tự định hướng, vận dụng và phát triển kiến thức chuyên môn vào giải quyết những công việc cụ thể, đáp ứng được yêu cầu của các môi trường làm việc khác nhau. 	2	4tiết/8tuần	
14	<p>Lý luận hành chính nhà nước</p>				<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
15	<p>Chính trị học</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Những khái niệm và kiến thức chung, cơ bản về chính trị và chính trị học. - Cơ sở hình thành và phát triển của chính trị qua các thời kì - Những nhân tố ảnh hưởng đến chính trị - Các thiết chế căn bản của quyền lực chính trị - Hội nhập quốc tế và quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong chính sách đối ngoại. - Có thể: Vận dụng những kiến thức đã học vào đời sống chính trị, các mối quan hệ chính trị, các hoạt động chính trị... 	2	4tiết/8tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
16	<p>Luật hiến pháp</p>	<p>Cần nắm vững:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khái niệm: hiến pháp, ngành luật hiến pháp, khoa học luật hiến pháp - Sự phát triển của hiến pháp. 	2	4tiết/8tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên

		<ul style="list-style-type: none"> - Lịch sử lập hiến Việt Nam. - Sơ lược về hình thức nhà nước trên thế giới. - Hình thức nhà nước Việt Nam - Quyền con người và quyền công dân. - Chế độ bầu cử. - Bản chất, và cách thức tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. - Nhận diện, phân loại và phân biệt được các loại hình tổ chức nhà nước của các nước trên thế giới (cơ bản). - Tư duy hệ thống về bộ máy nhà nước Việt Nam và mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước. - Những khái niệm và kiến thức chung, cơ bản của khoa học luật hành chính. 		<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
17	Luật Hành chính	<ul style="list-style-type: none"> - Có khả năng vận dụng trong giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn xảy ra trong lĩnh vực kinh doanh, bao gồm: Vai trò và địa vị pháp lý của các chủ thể pháp luật hành chính; các hình thức và phương pháp hoạt động hành chính; thủ tục hành chính; trách nhiệm hành chính; vi phạm và xử lý vi phạm hành chính; kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước. - Hình thành được tư duy pháp lý có tính hệ thống nhằm tìm kiếm và áp dụng các phương thức để bảo vệ quyền lợi ích của cá nhân, doanh nghiệp trong hoạt động hành chính. - Tự định hướng, vận dụng và phát triển kiến thức chuyên môn vào giải quyết những công việc cụ thể, đáp ứng được yêu cầu của các môi trường làm việc khác nhau dưới các hình thức làm việc độc lập hoặc theo nhóm. - Tự tin chịu trách nhiệm về kết quả công việc do bản thân thực hiện. 	3	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
18	Tiếng Anh chuyên ngành	<ul style="list-style-type: none"> - Thế nào là hành chính và hành chính công - Hệ thống chính trị của Việt nam bao gồm Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội. 	2	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên

		<ul style="list-style-type: none"> - Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân của Việt nam - Nghị viện Anh và chính phủ Anh - Cùng có từ vựng chuyên ngành về Tiếng anh hành chính - Những kiến thức liên quan đến các chủ đề để có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến bài đọc. - Tự tin giao tiếp trong các tình huống liên quan đến hành chính, hệ thống chính trị - Mở rộng vốn từ về hành chính, xã hội - Hiểu được các kiến thức ngữ pháp thông qua các ngữ cảnh liên quan đến bài đọc. - Nghe và điền từ vào bài đọc cũng như bài nghe liên quan đến chuyên ngành - Có thể đọc và tìm hiểu các văn bản và tài liệu về QLNN bằng tiếng Anh. 		<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
<p style="text-align: center;">19</p>	<p style="text-align: center;">Hành chính học đại cương</p>	<p>Hiệu và năm vững:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khái niệm, bản chất, đặc điểm, vai trò và nguyên tác tổ chức và hoạt động hành chính nhà nước Việt Nam XHCN. - Các lý thuyết và mô hình hành chính nhà nước - Những vấn đề chung về nền hành chính nhà nước và các yếu tố cấu thành <ul style="list-style-type: none"> - Chức năng, hình thức và phương pháp hành chính nhà nước - Quyết định quản lý hành chính nhà nước - Vận dụng được những kiến thức đã học góp phần vào việc xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. - Có ý thức tận tụy phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước trong công tác. 	2	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
<p style="text-align: center;">20</p>	<p style="text-align: center;">Chính sách công</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Những kiến thức cơ bản về chính sách công như: Khái niệm, bản chất, vai trò, phân loại và chu trình chính sách 	3	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên

21	<p style="text-align: center;">Thủ tục hành chính</p>	<p>công; sự hình thành chính sách công và khoa học chính sách công; những kiến thức khái lược về xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá chính sách công.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kỹ năng phân tích vấn đề chính sách, xác định mục tiêu, giải pháp (biện pháp) xây dựng chính sách; Các kỹ năng về tổ chức thực hiện chính sách; kỹ năng đánh giá chính sách... -Đề cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, có tư duy biện chứng, năng lực tự học tập, tự nghiên cứu khoa học. - Những vấn đề cơ bản của thủ tục hành chính, bao gồm: Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa và phân loại thủ tục hành chính; nguyên tắc xây dựng và yêu cầu, nghĩa vụ thực hiện thủ tục hành chính; thủ tục hành chính của một số lĩnh vực cụ thể; cải cách thủ tục hành chính. - Hình thành được tư duy pháp lí có tính hệ thống nhằm tìm kiếm và áp dụng các phương thức để bảo vệ quyền lợi ích của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. - Tự định hướng, vận dụng và phát triển kiến thức chuyên môn vào giải quyết những công việc cụ thể, đáp ứng được yêu cầu của các môi trường làm việc khác nhau. - Tự tin chịu trách nhiệm về kết quả công việc do bản thân thực hiện. - Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống và trong công việc. 	2	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra giá trị - Kiểm tra cuối kỳ
22	<p style="text-align: center;">Quản lý công</p>	<p>Giúp sinh viên hiểu được:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các lý thuyết và thực tiễn về hoạt động quản lý công hiện nay ở Việt Nam. - Hình thành kỹ năng trở thành các nhà quản lý công trong tương lai - Nhận thức được tầm quan trọng của của quản lý công, công cuộc cải cách hành chính nhà nước, chuyển đổi phương thức quản lý hiện nay của Việt Nam. 	3	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giá trị - Kiểm tra cuối kỳ
23	<p style="text-align: center;">Tâm lý học trong quản lý hành</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Khái niệm, bản chất, đặc điểm của tâm lí quản lý, chức năng vai trò của tâm lý đối với hoạt động quản lý nhà nước 	2	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giá trị - Kiểm tra cuối kỳ

	chính nhà nước	(QLNN) - Những ảnh hưởng của tâm lý, yếu tố chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến hiệu quả QLNN. - Cấu trúc, nội dung của các hiện tượng tâm lý quản lý nảy sinh trong QLNN. - Những đặc điểm tâm lý cá nhân của đối tượng quản lý (cán bộ, công chức) - Những đặc điểm tâm lý của chủ thể quản lý. - Những nhân tố có ảnh hưởng đến hoạt động quản lý - Một số khía cạnh tâm lý cần thiết trong hoạt động quản lý - Hình thành và hoàn thiện kỹ năng ứng xử giải quyết các vấn đề theo quy luật tâm lý trong thực tế; - Những vấn đề chung về tổ chức: Khái niệm, những yếu tố cơ bản của tổ chức, quyền lực của tổ chức.. - Những vấn đề về tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước: Quyền lực, tổ chức bộ máy thực hiện quyền lực nhà nước; chức năng của bộ máy nhà nước trong quản lý xã hội. - Những nội dung cơ bản về tổ chức hành chính nhà nước: khái niệm, phân loại, đặc trưng cơ bản, những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. - Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Vận dụng những kiến thức đã học vào hoạt động trong bộ máy hành chính nhà nước. - Tự định hướng, vận dụng và phát triển kiến thức chuyên môn vào giải quyết những công việc cụ thể, đáp ứng được yêu cầu của các môi trường làm việc khác nhau.		xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
24	Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước		2	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
25	Công vụ, công chức	- Thế nào là công vụ, trách nhiệm công vụ, nên công vụ? - Thế nào là cải cách công vụ, vì sao phải cải cách công vụ? - Những nội dung cải cách công vụ - Thế nào là Công chức, những dấu hiệu đặc trưng của công chức? - Vị trí, vai trò của công chức trong nền hành chính nhà nước	2	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

26	<p align="center">Quản lý nhà nước về tài chính công</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Quyền và nghĩa vụ của công chức - Nội dung và hình thức quản lý công chức - Xây dựng đội ngũ công chức thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức cách mạng - Thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Học tập không ngừng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay của đất nước. - Nắm được những khái niệm và kiến thức chung, cơ bản của Tài chính công và QL NN về tài chính công, bao gồm: Khái niệm, đặc điểm, bản chất, chức năng, nguyên tắc quản lý; quan hệ giữa cái cách hành chính và quản lý tài chính công; vai trò của ngân sách nhà nước; nguyên tắc quản lý ngân sách; cơ cấu ngân sách nhà nước; quản lý chu trình ngân sách nhà nước; quản lý chi tiêu công theo kết quả đầu - Hình thành được tư duy quản lý kinh tế có tính hệ thống nhằm tìm kiếm và áp dụng các phương thức để quản lý nhà nước về tài chính công có hiệu quả. - Tự định hướng, vận dụng và phát triển kiến thức chuyên môn vào giải quyết những công việc cụ thể, đáp ứng được yêu cầu của các môi trường làm việc khác nhau dưới các hình thức làm việc độc lập hoặc theo nhóm. - Tự tin chịu trách nhiệm về kết quả công việc do bản thân thực hiện. 	2	4tiết/8tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
27	<p align="center">Kỹ năng soạn thảo văn bản</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Những vấn đề chung về văn bản hành chính: khái niệm, phân biệt các thuật ngữ: văn bản hành chính, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước, xác định được các nhóm văn bản, chức năng của văn bản hành chính, vai trò của văn bản hành chính, các yêu cầu đối với văn bản hành chính. - Kỹ thuật trình bày các yếu tố thể thức văn bản hành chính. - Quy trình soạn thảo văn bản hành chính. - Kỹ thuật soạn thảo một số loại văn bản hành chính: công 	3	4 tiết/11 tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

28	Kỹ năng giao tiếp hành chính	<p>văn, giấy mời, thông báo, báo cáo, tờ trình. Giúp người học:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào việc soạn thảo và đánh giá các loại văn bản hành chính. - Biết soạn thảo một số loại văn bản hành chính theo đúng quy định thể thức văn bản hành chính. - Hiểu được tầm quan trọng của văn bản và soạn thảo văn bản. - Tích cực vận dụng kiến thức vào thực tiễn soạn thảo văn bản hành chính. <p>Người học hiểu và nắm vững:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khái niệm, đặc điểm, vai trò, nguyên tác của giao tiếp trong thực thi công vụ. - Kỹ năng nghe, nói, thuyết phục, thuyết trình; kỹ năng giao tiếp với cấp trên, cấp dưới, với đồng nghiệp; kỹ năng tiếp dân trong giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; kỹ năng giao tiếp qua điện thoại, v.v.... - Vận dụng linh hoạt những kiến thức đã học trong hoạt động hành chính hiệu quả. - Có ý thức rèn luyện để trở thành những người giao tiếp văn minh, lịch sự cả trong đời sống và công việc. 	2	4tiết/8tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
29	Quản trị hành chính văn phòng	<p>Người học hiểu và nắm vững:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng - Khái niệm, ý nghĩa của việc tổ chức lao động văn phòng - Nội dung của quản trị văn phòng - Vận dụng những kiến thức đã học vào công tác văn phòng một cách hiệu quả. - Có ý thức trong việc hiện đại hóa công tác văn phòng <p>Năm được những khái niệm và kiến thức chung, cơ bản về thanh tra bao gồm: khái niệm, mục đích, ý nghĩa và phạm vi, nguyên tắc thanh tra; bộ máy thanh tra; hoạt động thanh tra.</p> <p>Năm được những vấn đề cơ bản về khiếu nại hành chính như: Khái niệm, mục đích, tính chất chủ thể khiếu nại, chủ</p>	2	4tiết/8tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
30	Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính		2	4tiết/8tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ

		<p>thể bị khiếu nại; vai trò của giải quyết khiếu nại hành chính và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về giải quyết khiếu nại hành chính; -- Kỹ năng tiếp dân, xử lý đơn thư trong giải quyết khiếu nại hành chính; thẩm quyền giải quyết khiếu nại; quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại.</p> <p>- Có khả năng khai thác những văn bản pháp luật, thông lệ trong lĩnh vực hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại hành chính.</p> <p>- Có khả năng vận dụng những quy định pháp luật về thanh tra và xử lý đơn thư trong giải quyết khiếu nại hành chính vào thực tiễn, đưa ra chính kiến, nhận xét và lý giải cá nhân về những công việc diễn ra trong thực tế thực hiện thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính.</p> <p>- Biết cách tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong thực hiện pháp luật.</p> <p>- Xây dựng được cho bản thân phương pháp tư duy pháp lý đúng đắn trong đánh giá nhận xét các vấn đề phát sinh từ hoạt động quản lý nhà nước.</p>		- Kiểm tra cuối kỳ
31	<p>Quản lý nhà nước về kinh tế</p>	<p>-Hiểu được những kiến thức cơ bản và chuyên sâu liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế, quy luật và các nguyên tắc quản lý.</p> <p>- Phân tích được thông tin đóng vai trò quan trọng trong quản lý nhà nước về kinh tế, bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế nói chung.</p> <p>- Vận dụng được các kiến thức để đổi mới công tác cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế đáp ứng được nhu cầu xã hội hiện nay.</p> <p>- Có khả năng phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.</p> <p>- Có tư duy kinh tế giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.</p> <p>- Có niềm tin khoa học vào sự lãnh đạo của Đảng và sự tất thắng của chủ nghĩa xã hội.</p> <p>-Những khái niệm và kiến thức cơ bản về nguồn nhân lực.</p>	3	<p>- Đánh giá thường xuyên</p> <p>- Kiểm tra giữa kỳ</p> <p>- Kiểm tra cuối kỳ</p>
32	<p>Quản lý nguồn</p>		4 tiết/11 tuần	- Đánh giá thường

	<p>nhân lực trong bộ máy hành chính nhà nước</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Các hoạt động lập kế hoạch nhân lực để thu hút, tuyển chọn nhân lực - Các hình thức/loại hình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cũng như định hướng phát triển. - Bản chất của việc duy trì nguồn nhân lực thông qua việc sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực. - Định hướng, vận dụng và phát triển kiến thức chuyên môn vào giải quyết những công việc cụ thể, đáp ứng được yêu cầu của các môi trường làm việc - Có khả năng phân tích công việc, môi trường làm việc; sử dụng các kỹ thuật trong phỏng vấn tuyển dụng, đánh giá nguồn nhân lực ở các góc độ khác nhau, tạo động lực làm việc,... 		<p>xuyên</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
<p>33</p>	<p>Quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Những nội dung cơ bản về nông nghiệp và đô thị: khái niệm, đặc điểm, vai trò... - Một số nội dung quản lý nhà nước về nông nghiệp nông thôn và đô thị - Có khả năng vận dụng những kiến thức quản lý nhà nước về đô thị, nông thôn vào nghiên cứu và công tác. - Ý thức được rõ vai trò của nông nghiệp nông thôn, đô thị và sự cần thiết phải quản lý nhà nước. 	<p>2</p> <p>4tiết/8tuần</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
<p>34</p>	<p>Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Những vấn đề chung về văn hóa, giáo dục, y tế (VH-GD-YT) - Những kiến thức cơ bản về QLNN về VH-GD-YT như: chủ thể, đối tượng, nguyên tắc, quan điểm, nội dung, công cụ và phương pháp quản lý. - Những kiến thức thực tiễn của hoạt động quản lý nhà nước về VH-GD-YT ở Việt Nam. - Vận dụng những kiến thức đã học vào việc phân tích, đánh giá nội dung, phương pháp, công cụ quản lý của nhà nước; phát hiện, hướng dẫn và tổ chức xử lý các tình huống của QLNN đối với các lĩnh vực VH-GD-YT. - Ý thức được rõ vai trò, vị trí của hoạt động QLNN về các 	<p>3</p> <p>4 tiết/11 tuần</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

35	<p>Quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo</p>	<p>lĩnh vực VH-GD-YT trong quá trình vận động và phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước về dân tộc - Những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước về tôn giáo - Có khả năng tham mưu, tư vấn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp, hoạch định mục tiêu quản lý và tổ chức thực hiện mục tiêu quản lý dân tộc, tôn giáo có hiệu quả. - Có khả năng tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc và tôn giáo tại nơi công tác. - Có ý thức trong việc thực hiện đại đoàn kết các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. 	2	4tiết/8tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ 	
36	<p>Quản lý nhà nước về an ninh, quốc phòng</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nhận thức được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, trên cơ sở đó đấu tranh, phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam để giữ gìn an ninh chính trị và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam XHCN. - Nhận thức về chiến tranh công nghệ cao; kiến thức về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, phong trào toàn dân đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới, biển đảo Việt Nam. - Nắm vững các nội dung công tác quốc phòng, an ninh; vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn. 	2	4tiết/8tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ 	
37	<p>Quản lý nhà nước về đầu tư</p>	<p>Giúp người học hiểu và nắm vững:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khái niệm, phân loại đầu tư - Khái niệm dự án, phân loại, vai trò của dự án đầu tư - Những nhân tố đảm bảo thành công của dự án đầu tư 	2	4tiết/8tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên 	

40	<p align="center">Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại; - Các kiến thức cơ bản về phương pháp, công cụ quản lý nhà nước về thương mại; - Các cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về thương mại - Kỹ năng phân tích, đánh giá các nội dung, phương pháp, công cụ quản lý nhà nước về thương mại. - Có thái độ đúng đắn trong xử sự với hoạt động thương mại; <p>Người học hiểu và nắm vững:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Khái niệm, vai trò và những thành tựu chính của KH Và CN -Quan điểm và chiến lược phát triển KH Và CN Việt nam -Sự cần thiết khách quan nhà nước phải quản lý KH Và CN - Đối tượng và nhiệm vụ quản lý nhà nước (QLNN) về KH và CN - Nội dung QLNN về KH và CN - Công cụ QLNN về KH và CN - Vận dụng những kiến thức đã học vào việc xem xét, đánh giá thực tiễn hoạt động và quản lý KH và CN ở nước ta hiện nay. - Hình thành kỹ năng nghiên cứu khoa học - Nhận thức được tầm quan trọng của KH và CN và vai trò của nhà nước trong QLNN về KH và CN. 	2	4tiết/8tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
41	<p align="center">Pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức</p>	<p>Người học hiểu và nắm vững:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Những kiến thức lý luận cơ bản về công vụ, cán bộ, công chức, viên chức và đạo đức công vụ: như khái niệm, phân loại, những mô hình công vụ, quan điểm về đạo đức và đạo đức công vụ .. - Những quy định pháp lý hiện hành của nước ta về công vụ, cán bộ, công chức, viên chức như: quyền và nghĩa vụ của công chức; quản lý, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật công chức, trách nhiệm của công chức.... - Biết cách tìm kiếm, vận dụng các kiến thức đã được học để khai thác, vận dụng những quy định của pháp luật về công 	2	4tiết/8tuần	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

		<ul style="list-style-type: none"> - Hình thành kỹ năng ứng dụng xây dựng mô hình chính phủ điện tử vào thực tiễn - Nhận thức được tầm quan trọng của chính phủ điện tử và chiến lược phát triển chính phủ điện tử 		- Kiểm tra cuối kỳ
44	<p>Tổ chức điều hành và quản trị công sở</p>	<p>Giúp người học hiểu và nắm vững:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Những vấn đề chung về công sở - Điều kiện làm việc và thiết bị công sở - Kỹ thuật điều hành và quản trị công sở - Phương pháp lãnh đạo quản lý công sở - Tổ chức khoa học lao động trong công sở - Điều hành và quản trị công sở thời đại mới - Vận dụng những kiến thức đã học vào hoạt động tổ chức, điều hành và quản trị công sở. - Biết một số kỹ năng quản trị, điều hành công sở. - Tích cực trong quá trình vận dụng kiến thức vào thực hành và thực tiễn công sở. 	2	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
45	<p>Nghiệp vụ thư kí văn phòng</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thư ký; Tổ chức chuyên đi công các cho lãnh đạo; Lập kế hoạch; Bỏ trí trang thiết bị trong phòng làm việc của lãnh đạo; Tổ chức hội thảo, hội nghị; Cung cấp thông tin cho lãnh đạo. - Các đặc điểm lao động cơ bản của người thư ký - Những vấn đề liên quan đến quản lý chương trình, kế hoạch công tác - Những vấn đề liên quan đến thu thập, cung cấp thông tin cho lãnh đạo - Lễ tân văn phòng, nghi thức nhà nước, quan hệ của thư ký với lãnh đạo và quần chúng, một số vấn đề về thẩm mỹ, tác phong, nếp sống nơi công sở - Xây dựng và thực hành các kỹ năng phục vụ cho công tác thư ký - Kỹ năng tổ chức hội nghị, tổ chức công tác, tổ chức phòng 	2	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ

		làm việc và bố trí các thiết bị trong phòng làm việc của lãnh đạo; - Kỹ năng giao tiếp công sở			
46	Nghiệp vụ lưu trữ	- Trình bày được khái niệm, vị trí, ý nghĩa và yêu cầu đối với công tác lưu trữ, nêu được nội dung công tác lưu trữ - Làm thành thạo các thao tác nghiệp vụ lưu trữ - Thể hiện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thận trọng, nguyên tắc trong công tác lưu trữ	2	4tiết/8tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
47	Nghiệp vụ văn thư	- Trình bày được khái niệm, vị trí, ý nghĩa và yêu cầu đối với công tác văn thư, nêu được nội dung công tác văn thư; - Làm thành thạo các thao tác nghiệp vụ quản lý văn bản đến, văn bản đi, quản lý con dấu, lập và quản lý hồ sơ, công tác bảo mật hồ sơ, tài liệu hành chính - Thể hiện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thận trọng, nguyên tắc và bảo mật nội dung văn bản.	2	4tiết/8tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
48	Nghiệp vụ lễ tân	- Hiểu và nắm vững các kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ lễ tân trong môi trường hành chính nhà nước, hiểu được vai trò và ý nghĩa của các nghiệp vụ lễ tân trong môi trường hành chính công vụ. - Thực hành một số nghiệp vụ lễ tân cơ bản, đồng thời có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn. - Hiểu được tầm quan trọng của nghiệp vụ lễ tân nhà nước; có thái độ tích cực trong quá trình vận dụng kiến thức vào thực tiễn công sở.	2	4tiết/8tuần	- Đánh giá thường xuyên - Kiểm tra giữa kỳ - Kiểm tra cuối kỳ
49	Thực tập cuối khóa		4	15 tiết /4 tuần	
50	Khóa luận tốt nghiệp		6	15 tiết/ 6 tuần	
Ngành Kế toán					
1	Kinh tế vi mô	Sinh viên am hiểu về thành viên kinh tế, đến mục tiêu và cách thức để đạt được mục tiêu đó, ngoài ra còn chỉ ra các kiến thức về kinh tế thị trường và giá cả, chi tiêu, lợi ích, lợi	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra

		nhuận và vai trò của chính phủ trong điều tiết thị trường			cuối kỳ
2	Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac Lenin 1	Giúp sinh viên nắm được bản chất của các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Trên cơ sở đó từng bước vận dụng những kiến thức đã nắm được vào trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, giúp sinh viên hiểu và lý giải được cơ sở khoa học của những quan điểm, đường lối chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.	3	3 tiết/15 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
3	Pháp luật đại cương	SV nắm được những vấn đề cơ bản về Nhà nước và có sự liên hệ đối với Nhà nước CHXHCN Việt Nam, nắm được những vấn đề cơ bản về Pháp luật và có sự liên hệ đối với Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, nắm được những vấn đề lý luận chung (đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, nguồn) và những chế định cơ bản của chuyên ngành luật đó, đồng thời có khả năng vận dụng những quy định của pháp luật trong mỗi chuyên ngành luật để giải quyết tình huống thực tế.	2	3 tiết/10 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
4	Tiếng anh kinh tế 1	Học phần Tiếng Anh Kinh tế 1 phát triển cả 4 kỹ năng và trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng tiếng Anh cơ bản, Học viên sẽ làm quen với 5 chủ điểm khác nhau trong tiếng Anh, Các chủ đề trong chương trình liên quan với cuộc sống hiện thực như: Unit 1: Hello everybody! Unit 2: Meeting people Unit 3: The world of work Unit 4: Take it easy! Unit 5: Where do you live?	3	3 tiết/15 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
5	Tin học đại cương	SV hiểu phương pháp đánh máy 10 ngón, các chức năng soạn thảo, xử lý văn bản nâng cao trên MS Word, hiểu các chức năng cơ bản của MS Excel, các hàm tính toán và xử lý cơ sở dữ liệu trên Excel, thực hiện đơn giản một PowerPoint	3	3 tiết/15 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
6	Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa	Giúp sinh viên nắm được bản chất của các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Trên cơ sở đó từng bước vận	2	3 tiết/10 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra

	Mac Lenin 2	dụng những kiến thức đã nắm được vào trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, giúp sinh viên hiểu và lý giải được cơ sở khoa học của những quan điểm, đường lối chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.			giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
7	Tiếng Anh Kinh tế 2	Học phân Tiếng Anh Kinh tế 2 phát triển cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng tiếng Anh nâng cao hơn, Học viên sẽ làm quen với 6 chủ điểm khác nhau trong tiếng Anh, Các chủ đề trong chương trình liên quan với cuộc sống hiện thực như: Unit 7: Then and now Unit 8: A date to remember Unit 9: Food you like! Unit 10: Bigger and better Unit 11: Looking good Unit 12: Life's an adventure	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
8	Nguyên lý kế toán	Trang bị kiến thức lý thuyết, hiểu rõ về các khái niệm, bản chất và đối tượng của hạch toán kế toán. Nắm chắc các phương pháp kế toán cơ bản, kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu, vận dụng các phương pháp kế toán cơ bản vào kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu.	3	3 tiết/15 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
9	Lý thuyết tài chính tiền tệ	Sinh viên sau khi học xong học phần này sẽ nắm vững những kiến thức tổng quan về lĩnh vực tài chính, tiền tệ và ngân hàng. Sinh viên có kiến thức khái quát về các phạm trù thuộc chuyên ngành Tài chính ngân hàng như: tiền tệ, tín dụng, lãi suất, chính sách tiền tệ, hệ thống tài chính, ngân sách.... Từ đó sau khi nghiên cứu môn học Lý thuyết Tài chính tiền tệ sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận với các môn học khác thuộc chuyên ngành tài chính ngân hàng. Sinh viên cũng có thể dễ dàng nắm bắt được các vấn đề kinh tế vĩ mô, hiểu và vận dụng các vấn đề kinh tế thời sự, các kiến thức thuộc chuyên ngành vào những công việc cụ thể trong lĩnh vực tài chính ngân hàng	3	3 tiết/15 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ

10	Quản trị học	Hiểu được những khái niệm, bản chất, nội dung và các lý thuyết cơ bản về khoa học quản trị, phân tích, đánh giá được một số vấn đề cơ bản của lý thuyết quản trị ở các tổ chức, vận dụng được một số vấn đề cơ bản lý thuyết của Quản trị học vào thực tiễn và đơn vị công tác.	3	3 tiết/15 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
11	Tài chính Doanh nghiệp 1	Môn học trang bị những kiến thức những kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp. Sự vận động của luồng tiền vào, luồng tiền ra mà biểu hiện cụ thể của nó chính là chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp trong từng thời kỳ nhất định. Nội dung quản trị các loại tài sản: Tài sản cố định, tài sản lưu động, nguồn hình thành tài sản, quy trình xem xét, đánh giá dự án đầu tư dài hạn	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
12	Toán cao cấp 1	SV hiểu được những kiến thức cơ sở của Giải tích Toán học, có kỹ năng giải quyết các bài toán Giải tích. Đồng thời từng bước giới thiệu một số các ứng dụng của toán học vào việc giải quyết các bài toán thực tiễn qua đó giúp sinh viên hiểu rõ được tầm quan trọng của toán học trong thực tiễn nói chung, kinh tế nói riêng	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
13	Kinh tế vĩ mô	SV nắm được khái niệm và bản chất của các vấn đề kinh tế vĩ mô căn bản của một quốc gia, một khu vực và của nền kinh tế toàn cầu, phân tích được các hiện tượng kinh tế vĩ mô	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
14	Nguyên lý thống kê	Học phân được xây dựng trên nền tảng ứng dụng khoa học thống kê trong lĩnh vực kinh tế xã hội. Học phân cung cấp cho người học kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành trong việc thu thập và xử lý dữ liệu thống kê nhằm đưa ra các nhận định về bản chất của các hiện tượng kinh tế xã hội trong các điều kiện không gian và thời gian cụ thể, phục vụ cho quá trình nghiên cứu và ra quyết định trong quản lý kinh tế xã hội.	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
15	Tiếng anh kinh tế 3	Học phân Tiếng Anh Kinh tế 3 phát triển cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng về chuyên ngành Kinh tế. Học viên sẽ làm quen với 5	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ

		chủ điểm khác nhau trong tiếng Anh, Các chủ đề trong chương trình liên quan tới ngành Kinh tế như: Unit 1: Careers Unit 2: Companies Unit 3: Selling Unit 4: Great ideas Unit 6: Entertaining			cuối kỳ
16	Phương pháp nghiên cứu khoa học	Giúp người học có thể Hiểu và trình bày được các khái niệm liên quan, đến nghiên cứu khoa học, các đặc điểm của nghiên cứu khoa học, đạo đức nghiên cứu khoa học, - Người học có thể trình bày được quy trình thực hiện một nghiên cứu khoa học, các phương pháp nghiên cứu và phương pháp thu thập thông tin, đồng thời giải thích được cấu trúc của một đề cương nghiên cứu khoa học.	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
17	Kỹ năng soạn thảo văn bản	Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức căn bản về lý thuyết và thực hành soạn thảo văn bản hành chính nhà nước, cụ thể: cách thức soạn nội dung, cách thức trình bày thể thức văn bản, cách thức sử dụng ngôn ngữ theo văn phong hành chính – công vụ. Học phần giúp sinh viên hình thành kỹ năng soạn thảo các loại văn bản thuộc nhóm văn bản hành chính thông thường.	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
18	Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp	Trang bị cho sinh viên, các đối tượng đào tạo những kiến thức lý luận cũng như thực tiễn cần thiết để xây dựng một nét văn hoá mang đậm màu sắc dân tộc, hiện đại của doanh nghiệp. Học phần giúp bổ sung, củng cố những kiến thức cần thiết để mỗi loại cán bộ, nhân viên, những người lao động trong Doanh nghiệp rèn luyện về nhận thức luận và tạo dựng hành vi tổ chức trên cơ sở tận dụng lợi thế của một nền văn hoá. Á Đông đặc trưng với phong cách, bản sắc riêng trong môi trường kinh doanh của nền kinh tế hiện đại, giao lưu thương mại khu vực và Quốc tế.	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ

19	Kế toán tài chính 1	Giới thiệu nội dung chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. Sau khi học xong học phần này, người học được trang bị kiến thức lý thuyết và thực hành những nghiệp vụ kế toán cơ bản trong đơn vị sản xuất	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
20	Tiếng anh kinh tế 4	Học phần Tiếng Anh Kinh tế 4 phát triển cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng sâu hơn về chuyên ngành Kinh tế. Học viên sẽ làm quen với 5 chủ điểm khác nhau trong tiếng Anh, Các chủ đề trong chương trình liên quan tới chuyên ngành Kinh tế như: Unit 7: New Business Unit 8: Marketing Unit 9: Planning Unit 10: Managing people Unit 12: Products	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
21	Thống kê doanh nghiệp	Giúp cho người học hiểu được một số kiến thức nền tảng của khoa học thống kê được ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế xã hội mà học phần trang bị cho người học như : khái niệm và chức năng cơ bản của thống kê, bản chất của con số thống kê về các hiện tượng kinh tế xã hội, các thuật ngữ thông dụng trong thống kê	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
22	Kế toán quản trị	SV lập thành thạo các dự toán sản xuất kinh doanh, dự toán tài chính, dự toán tiền mặt, kiểm soát việc thực hiện các dự toán, thông qua việc nắm chắc các phương pháp phân tích các thông tin thực hiện của kế toán quản trị, phân tích các số liệu và cung cấp các thông tin theo yêu cầu của nhà quản trị nhằm phục vụ cho quản trị nội bộ doanh nghiệp	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
23	Kế toán công	Môn học đề cập nội dung kế toán Nhà nước trong các khu vực quản lý NSNN, quản lý kho bạc Nhà nước, chuyên thu, chi NSNN và đơn vị HCSN, trong đó đi sâu lĩnh vực kế toán phần hàng cơ bản của các đơn vị dự toán (đơn vị HCSN)	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
24	Luật kinh tế	Trang bị cho sinh viên những kiến thức pháp lý cơ bản liên quan đến quá trình đầu tư thành lập doanh nghiệp, điều hành, quản lý doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp ra khỏi quá trình kinh doanh bằng việc giải thể, xử lý	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ

25	Tư tưởng Hồ Chí Minh	<p>tình huống khi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản; xác lập và giải quyết các quan hệ hợp đồng trong kinh doanh, thương mại; tham gia tố tụng giải quyết những tranh chấp tại Trọng tài thương mại và tòa án.</p> <p>Giúp người học hiểu và nắm vững khái niệm, nguồn gốc, các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, Các nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về: Dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam; Đảng cộng sản VN; Nhà nước của dân, do dân, vì dân; Văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới, Sự vận dụng TT HCM của Đảng và Nhà nước ta trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc; Chống Pháp và chống Mỹ; trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta và trong giai đoạn đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế hiện nay.</p>	2	4 tiết/8 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
26	Thị trường chứng khoán	<p>Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản có hệ thống về cơ chế, phương thức hoạt động của thị trường chứng khoán, giúp sinh viên tiếp cận, hiểu nguyên lý và có thể thực hành được các nghiệp vụ trên TTCK như: phát hành chứng khoán, giao dịch chứng khoán với tư cách của nhiều chủ thể khác nhau: nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp... từ đó làm cơ sở lý luận để nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng..</p>	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
27	Tiếng anh kinh tế 5	<p>Học phần Tiếng Anh Kinh tế 5 phát triển cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng về chuyên ngành Kinh tế. Học viên sẽ làm quen với 5 chủ đề khác nhau trong tiếng Anh, Các chủ đề trong chương trình liên quan tới chuyên ngành Kinh tế như:</p> <p>Unit 1: Brands Unit 2: Travel Unit 3: Organisation Unit 5: Dealing with figures Unit 6: Advertising</p>	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ

28	Kiểm toán căn bản	Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên kỹ năng nghiên cứu, liên kết giữa những nội dung các môn học kế toán, tài chính với lý thuyết kiểm toán, hiểu và có thể áp dụng các khái niệm, phương pháp cơ bản trong kiểm toán và việc thực hiện một cuộc kiểm toán.	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
29	Kế toán tài chính 2	Giới thiệu nội dung chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. Sau khi học xong học phần này, người học được trang bị kiến thức lý thuyết và thực hành những nghiệp vụ kế toán cơ bản trong đơn vị sản xuất.	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
30	Phân tích tài chính doanh nghiệp	Trang bị kiến thức cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp, giúp sinh viên nắm được cơ sở và nội dung chủ yếu trong việc tổ chức phân tích, đánh giá, điều chỉnh, dự báo hoạt động tài chính doanh nghiệp, tạo cơ sở cho sinh viên vận dụng vào công tác thực tiễn và tiếp tục tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, biết vận dụng kiến thức đó học vào giải quyết các vấn đề xảy ra trong thực tế hoạt động tài chính của doanh nghiệp, thực hành thành thực các dạng bài tập của môn học.	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
31	Kế toán quốc tế	Học phần trang bị kiến thức cơ bản nhất chuẩn mực, nguyên tắc kế toán quốc tế, đặc điểm kế toán các nước khối Tây Âu; Bắc Mỹ, trên cơ sở đó sinh viên tự đối chiếu, so sánh với kế toán Việt Nam	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
32	Kế toán tài chính 3	Giới thiệu nội dung chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. Sau khi học xong học phần này, người học được trang bị kiến thức lý thuyết và thực hành những nghiệp vụ kế toán cơ bản trong đơn vị sản xuất.	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
33	Tiếng anh kinh tế 6	Học phần Tiếng Anh Kinh tế 6 phát triển cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng nâng cao và chuyên sâu hơn về chuyên ngành Kinh tế. Học viên sẽ làm quen với 5 chủ điểm khác nhau trong tiếng Anh, Các chủ đề trong chương trình liên quan tới các kiến thức, thuật ngữ chuyên ngành Kinh tế như: Unit 7: Cultures Unit 8: Employment	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ

	Unit 9: Trade Unit 10: Quality Unit 12: Leadership				
34	Đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam	SV phân tích được những vấn đề cơ bản về: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam, từ đó rèn luyện năng lực tư duy lý luận, có tư duy độc lập trong phân tích và giải quyết những vấn đề thực tiễn chính trị - xã hội	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
35	Thuế	Giúp người học nắm bắt được các khái niệm về thuế, việc phân loại thuế và vai trò của thuế trong nền kinh tế xã hội, từ đó sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của thuế, tính thuế, kê khai, quyết toán thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế và thực hiện trên các tờ khai thuế tại các doanh nghiệp hiện nay	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
36	Kế toán máy	học phần này nhằm trang bị cho người học kiến thức cơ bản về thực hành kế toán máy trong các doanh nghiệp. Học phần đề cập đến những nội dung cơ bản về kế toán máy nói chung và thực hành kế toán máy trên phần mềm Misa nói riêng	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
37	Tổ chức công tác kế toán	Trang bị cho người học các kiến thức về tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán, trang bị cho sinh viên các khả năng hạch định chính sách chế độ kế toán và kỹ năng thực hành nghề kế toán trong mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và trong các tổ chức phi lợi nhuận.	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
38	Kế toán thuế	Trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quát về bản chất, vai trò, nội dung và cách tính thuế cũng như cách hạch toán các loại thuế hiện hành ở Việt Nam. SV biết cách kê khai và quyết toán các loại thuế và vận dụng linh hoạt trong tình huống thực tế.	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
39	Báo cáo thực tập	Thực hiện các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán	3	Tháng 1-5	Chấm điểm báo cáo thực tập
40	Khóa luận hoặc tương đương	Thực hiện các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán, viết và trình bày được báo cáo kết quả nghiên cứu dưới dạng một nghiên cứu khoa học	6		Bảo vệ khóa luận

	<i>Kinh tế quốc tế (Trong chương khóa luận)</i>	Trang bị các kiến thức cơ bản và cơ sở cho sinh viên về hoạt động của nền kinh tế thị trường trong điều kiện nền kinh tế mở. Học phần này sẽ trang bị những công cụ để sinh viên nắm bắt và áp dụng cho các môn học như Tài chính quốc tế, Thương mại quốc tế, Lý thuyết tiền tệ, Giúp cho sinh viên kỹ năng phân tích tổng quát, logic các vấn đề về kinh tế. Giúp cho người học không những nắm được các nguyên lý lý thuyết cơ sở của kinh tế học quốc tế, mà thậm chí cả những tình huống thực tế và những vấn đề chính sách thương mại quốc tế, hiểu và phân tích đánh giá được các chính sách thương mại quốc tế của nhà nước. Trên cơ sở nghiên cứu, rút ra được bài học kinh nghiệm, xây dựng được các mô hình tối ưu vận dụng vào điều kiện thực tiễn của Việt Nam			Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
	<i>Quan hệ công chúng(Tương đương khóa luận)</i>	Trang bị cho sinh viên những vấn đề căn bản của lý thuyết và kỹ năng trong quan hệ công chúng của một tổ chức và doanh nghiệp. Đây là môn học thuộc khối kiến thức cơ sở chuyên ngành đào tạo; vì vậy khi nghiên cứu môn học này sinh viên cần hiểu những khái niệm và chức năng căn bản, nội dung hoạt động cũng như kỹ năng và nghệ thuật trong hoạt động quan hệ công chúng chuyên nghiệp			Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
Ngành Quản trị kinh doanh					
1	Kinh tế vi mô	Sinh viên am hiểu về thành viên kinh tế, đến mục tiêu và cách thức để đạt được mục tiêu đó, ngoài ra còn chỉ ra các kiến thức về kinh tế thị trường và giá cả, chi tiêu, lợi ích, lợi nhuận và vai trò của chính phủ trong điều tiết thị trường	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
2	Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac Lenin 1	Giúp sinh viên nắm được bản chất của các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Trên cơ sở đó từng bước vận dụng những kiến thức đã nắm được vào trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, giúp sinh viên hiểu và lý giải được cơ sở khoa học của những quan điểm, đường lối chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
3	Pháp luật đại cương	SV nắm được những vấn đề cơ bản về Nhà nước và có sự	2	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên

		liên hệ đối với Nhà nước CHXHCN Việt Nam, nắm được những vấn đề cơ bản về Pháp luật và có sự liên hệ đối với Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, nắm được những vấn đề lý luận chung (đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, nguồn) và những chế định cơ bản của chuyên ngành luật đó, đồng thời có khả năng vận dụng những quy định của pháp luật trong mỗi chuyên ngành luật để giải quyết tình huống thực tế.			xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
4	Tiếng Anh kinh tế 1	Học phần Tiếng Anh Kinh tế 1 phát triển cả 4 kỹ năng và trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng tiếng Anh cơ bản, Học viên sẽ làm quen với 5 chủ điểm khác nhau trong tiếng Anh, Các chủ đề trong chương trình liên quan với cuộc sống hiện thực như: Unit 1: Hello everybody! Unit 2: Meeting people Unit 3: The world of work Unit 4: Take it easy! Unit 5: Where do you live?	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
5	Tin học đại cương	SV hiểu phương pháp đánh máy 10 ngón, các chức năng soạn thảo, xử lý văn bản nâng cao trên MS Word, hiểu các chức năng cơ bản của MS Excel, các hàm tính toán và xử lý cơ sở dữ liệu trên Excel, thực hiện đơn giản một PowerPoint	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
6	Toán cao cấp 1	SV hiểu được những kiến thức cơ sở của Giải tích Toán học, có kỹ năng giải quyết các bài toán Giải tích. Đồng thời từng bước giới thiệu một số các ứng dụng của toán học vào việc giải quyết các bài toán thực tiễn qua đó giúp sinh viên hiểu rõ được tầm quan trọng của toán học trong thực tiễn nói chung, kinh tế nói riêng	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
7	Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac Lenin 2	Giúp sinh viên nắm được bản chất của các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Trên cơ sở đó từng bước vận dụng những kiến thức đã nắm được vào trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, giúp sinh viên hiểu và lý giải được cơ sở khoa học của những quan điểm, đường lối chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã	2	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ

	hội ở Việt Nam.				
8	Nguyên lý thống kê	Học phần được xây dựng trên nền tảng ứng dụng khoa học thống kê trong lĩnh vực kinh tế xã hội. Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành trong việc thu thập và xử lý dữ liệu thống kê nhằm đưa ra các nhận định về bản chất của các hiện tượng kinh tế xã hội trong các điều kiện không gian và thời gian cụ thể, phục vụ cho quá trình nghiên cứu và ra quyết định trong quản lý kinh tế xã hội.	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
9	Tiếng Anh Kinh tế 2	Học phần Tiếng Anh Kinh tế 2 phát triển cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng tiếng Anh nâng cao hơn, Học viên sẽ làm quen với 6 chủ điểm khác nhau trong tiếng Anh, Các chủ đề trong chương trình liên quan với cuộc sống hiện thực như: Unit 7: Then and now Unit 8: A date to remember Unit 9: Food you like! Unit 10: Bigger and better Unit 11: Looking good Unit 12: Life's an adventure	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
10	Kinh tế vĩ mô	SV nắm được khái niệm và bản chất của các vấn đề kinh tế vĩ mô căn bản của một quốc gia, một khu vực và của nền kinh tế toàn cầu, phân tích được các hiện tượng kinh tế vĩ mô	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
11	Nguyên lý kế toán	Trang bị kiến thức lý thuyết, hiểu rõ về các khái niệm, bản chất và đối tượng của hạch toán kế toán. Nắm chắc các phương pháp kế toán cơ bản, kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu, vận dụng các phương pháp kế toán cơ bản vào kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu.	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
12	Tư tưởng Hồ Chí Minh	Giúp người học hiểu và nắm vững khái niệm, nguồn gốc, các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, Các nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về: Dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; Đại đoàn kết dân tộc và	2	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ

13	Tiếng anh kinh tế 3	<p>đoàn kết quốc tế; CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam; Đảng cộng sản VN; Nhà nước của dân, do dân, vì dân; Văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới, Sự vận dụng TT HCM của Đảng và Nhà nước ta trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc: Chống Pháp và chống Mỹ; trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta và trong giai đoạn đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế hiện nay.</p> <p>Học phần Tiếng Anh Kinh tế 3 phát triển cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng về chuyên ngành Kinh tế. Học viên sẽ làm quen với 5 chủ điểm khác nhau trong tiếng Anh, Các chủ đề trong chương trình liên quan tới ngành Kinh tế như: Unit 1: Careers Unit 2: Companies Unit 3: Selling Unit 4: Great Ideas Unit 6: Entertaining</p>	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
14	Phương pháp nghiên cứu khoa học	Giúp người học có thể Hiểu và trình bày được các khái niệm liên quan, đến nghiên cứu khoa học, các đặc điểm của nghiên cứu khoa học, đạo đức nghiên cứu khoa học, - Người học có thể trình bày được quy trình thực hiện một nghiên cứu khoa học, các phương pháp nghiên cứu và phương pháp thu thập thông tin, đồng thời giải thích được cấu trúc của một đề cương nghiên cứu khoa học.	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
15	Quản trị học	Hiểu được những khái niệm, bản chất, nội dung và các lý thuyết cơ bản về khoa học quản trị, phân tích, đánh giá được một số vấn đề cơ bản của lý thuyết quản trị ở các tổ chức, vận dụng được một số vấn đề cơ bản lý thuyết của Quản trị học vào thực tiễn và đơn vị công tác.	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
16	Marketing căn bản	Trang bị cho sinh viên những kiến thức, nguyên lý, những hiểu chung nhất mang tính chất tổng quan về marketing, bước đầu sinh viên biết dùng những kiến thức đã được học về marketing để nhận biết những gì đang diễn ra trong thực tiễn kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam trên phương	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ

17	Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp	<p>diện marketing, đồng thời cũng bước đầu giúp cho họ biết sử dụng những kiến thức đã được học về marketing để giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn.</p> <p>Trang bị cho sinh viên, các đối tượng đào tạo những kiến thức lý luận cũng như thực tiễn cần thiết để xây dựng một nét văn hoá mang đậm màu sắc dân tộc, hiện đại của doanh nghiệp. Học phần giúp bổ sung, củng cố những kiến thức cần thiết để mỗi loại cán bộ, nhân viên, những người lao động trong Doanh nghiệp rèn luyện về nhận thức luận và tạo dựng hành vi tổ chức trên cơ sở tận dụng lợi thế của một nền văn hoá Á Đông đặc trưng với phong cách, bản sắc riêng trong môi trường kinh doanh của nền kinh tế hiện đại, giao lưu thương mại khu vực và Quốc tế.</p>	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
18	Luật kinh tế	<p>Trang bị cho sinh viên những kiến thức pháp lý cơ bản liên quan đến quá trình đầu tư thành lập doanh nghiệp, điều hành, quản lý doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp ra khỏi quá trình kinh doanh bằng việc giải thể, xử lý tình huống khi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản; xác lập và giải quyết các quan hệ hợp đồng trong kinh doanh, thương mại; tham gia tố tụng giải quyết những tranh chấp tại Trọng tài thương mại và tòa án.</p>	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
19	Tiếng anh kinh tế 4	<p>Học phần Tiếng Anh Kinh tế 4 phát triển cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng sâu hơn về chuyên ngành Kinh tế. Học viên sẽ làm quen với 5 chủ điểm khác nhau trong tiếng Anh, Các chủ đề trong chương trình liên quan tới chuyên ngành Kinh tế như:</p> <p>Unit 7: New Business Unit 8: Marketing Unit 9: Planning Unit 10: Managing people Unit 12: Products</p>	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
20	Kế toán tài chính	<p>Giới thiệu nội dung chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. Sau khi học xong học phần này, người học được trang bị kiến thức lý thuyết và thực hành những nghiệp vụ kế toán cơ</p>	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ

	bản trong đơn vị sản xuất			cuối kỳ
21	Kỹ năng soạn thảo văn bản	Học phân trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành soạn thảo văn bản hành chính nhà nước, cụ thể: cách thức soạn thảo nội dung, cách thức trình bày thể thức văn bản, cách thức sử dụng ngôn ngữ theo văn phong hành chính – công vụ. Học phân giúp sinh viên hình thành kỹ năng soạn thảo các loại văn bản thuộc nhóm văn bản hành chính thông thường.	3	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
22	Quản trị tài chính	Môn học trang bị những kiến thức những kiến thức cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp. Sự vận động của luồng tiền vào, luồng tiền ra mà biểu hiện cụ thể của nó chính là chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp trong từng thời kỳ nhất định. Nội dung quản trị tài sản cố định, tài sản lưu động. Các phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư trong DN	3	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
23	Quản trị doanh nghiệp	SV nắm được những kiến thức cơ bản về doanh nghiệp và các chức năng quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, từ đó trang bị tư duy nghiên cứu và kỹ năng giải quyết những vấn đề trong hoạt động quản trị doanh nghiệp theo các chức năng quản trị	3	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
24	Đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam	SV phân tích được những vấn đề cơ bản về: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam, từ đó rèn luyện năng lực tư duy lý luận, có tư duy độc lập trong phân tích và giải quyết những vấn đề thực tiễn chính trị - xã hội	3	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
25	Thị trường chứng khoán	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản có hệ thống về cơ chế, phương thức hoạt động của thị trường chứng khoán, giúp sinh viên tiếp cận, hiểu nguyên lý và có thể thực hành được các nghiệp vụ trên TTCK như: phát hành chứng khoán, giao dịch chứng khoán với tư cách của nhiều chủ thể	3	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ

		khác nhau: nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp.... từ đó làm cơ sở lý luận để nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng..			
26	Quản trị nguồn nhân lực	Môn học giới thiệu các chức năng quản trị nhân lực nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cần thiết để quản lý con người trong doanh nghiệp hiệu quả, bao gồm bốn lĩnh vực chủ yếu: hoạch định nguồn nhân lực, thu hút và tuyển chọn, đào tạo và phát triển, và duy trì – quản lý. Bên cạnh đó, sinh viên được trao đổi các kỹ năng quản lý như phân tích công việc, đánh giá kết quả làm việc, phỏng vấn ứng viên... Hoàn tất môn học, sinh viên sẽ có khả năng dự đoán và giải quyết các vấn đề liên quan đến sử dụng lao động trong một tổ chức	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
27	Tiếng anh kinh tế 5	Học phần Tiếng Anh Kinh tế 5 phát triển cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng về chuyên ngành Kinh tế. Học viên sẽ làm quen với 5 chủ điểm khác nhau trong tiếng Anh, Các chủ đề trong chương trình liên quan tới chuyên ngành Kinh tế như: Unit 1: Brands Unit 2: Travel Unit 3: Organisation Unit 5: Dealing with figures Unit 6: Advertising	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
28	Phân tích tài chính doanh nghiệp	Trang bị kiến thức cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp, giúp sinh viên nắm được cơ sở và nội dung chủ yếu trong việc tổ chức phân tích, đánh giá, điều chỉnh, dự báo hoạt động tài chính doanh nghiệp, tạo cơ sở cho sinh viên vận dụng vào công tác thực tiễn và tiếp tục tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, biết vận dụng kiến thức đó học vào giải quyết các vấn đề xảy ra trong thực tế hoạt động tài chính của doanh nghiệp, thực hành thành thực các dạng bài tập của môn học.	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
29	Khởi sự kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp	Cung cấp những hiểu biết về môi trường kinh doanh, về các tố chất cũng như kỹ năng cần có của các nhà khởi sự doanh nghiệp, hình thành và thực hiện các kế hoạch khởi sự kinh	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ

		doanh, thiết lập cơ cấu tổ chức, nguồn lực về: vốn, nhân sự, cơ sở vật chất... các điều kiện pháp lý cần thiết, các rủi ro gặp phải trong quá trình từ khởi sự đến khi thực hiện kinh doanh			cuối kỳ
30	Quản trị dự án	Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lập và quản lý dự án đầu tư: Với những kiến thức này họ có thể trực tiếp tham gia hoặc điều hành quá trình lập và quản lý các dự án đầu tư ở các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
31	Quản trị chiến lược	SV hiểu được những kiến thức tổng quát về những nguyên lý quản trị chiến lược như: Những khái niệm cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược; các giai đoạn phát triển của quản trị chiến lược, mô hình nguyên lý quản trị chiến lược của doanh nghiệp có mục tiêu dài hạn gồm: Hoạch định chiến lược; tổ chức thực hiện chiến lược; đánh giá, kiểm soát và điều chỉnh	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
32	Quản trị hậu cần	Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, khoa học, đầy đủ tính chất, quy luật logic của các hoạt động cung ứng, bảo đảm các yếu tố vật chất và kỹ thuật để cho quá trình chính yếu của tổ chức, doanh nghiệp được tiến hành đúng mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó môn học còn cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giải quyết có hiệu quả các vấn đề quản trị phát sinh trong quá trình vận chuyển và dự trữ hàng hóa qua chuỗi cung ứng của doanh nghiệp	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
Ngành Tài chính Ngân hàng					
1	Kinh tế vi mô	Sinh viên am hiểu về thành viên kinh tế, đến mục tiêu và cách thức để đạt được mục tiêu đó, ngoài ra còn chỉ ra các kiến thức về kinh tế thị trường và giá cả, chi tiêu, lợi ích, lợi nhuận và vai trò của chính phủ trong điều tiết thị trường	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
2	Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac Lenin 1	Giúp sinh viên nắm được bản chất của các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Trên cơ sở đó từng bước vận dụng những kiến thức đã nắm được vào trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, giúp sinh viên hiểu và lý giải được cơ sở khoa học của những quan điểm, đường lối chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ

	hội ở Việt Nam.				
3	Pháp luật đại cương	SV nắm được những vấn đề cơ bản về Nhà nước và có sự liên hệ đối với Nhà nước CHXHCN Việt Nam, nắm được những vấn đề cơ bản về Pháp luật và có sự liên hệ đối với Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, nắm được những vấn đề lý luận chung (đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, nguồn) và những chế định cơ bản của chuyên ngành luật đó, đồng thời có khả năng vận dụng những quy định của pháp luật trong mỗi chuyên ngành luật để giải quyết tình huống thực tế.	2	4 tiết/8 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
4	Tiếng Anh kinh tế 1	Học phần Tiếng Anh Kinh tế 1 phát triển cả 4 kỹ năng và trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng tiếng Anh cơ bản, Học viên sẽ làm quen với 5 chủ điểm khác nhau trong tiếng Anh, Các chủ đề trong chương trình liên quan với cuộc sống hiện thực như: Unit 1: Hello everybody! Unit 2: Meeting people Unit 3: The world of work Unit 4: Take it easy! Unit 5: Where do you live?	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
5	Tin học đại cương	SV hiểu phương pháp đánh máy 10 ngón, các chức năng soạn thảo, xử lý văn bản nâng cao trên MS Word, hiểu các chức năng cơ bản của MS Excel, các hàm tính toán và xử lý cơ sở dữ liệu trên Excel, thực hiện đơn giản một PowerPoint	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
6	Kinh tế vĩ mô	Sv nắm được khái niệm và bản chất của các vấn đề kinh tế vĩ mô căn bản của một quốc gia, một khu vực và của nền kinh tế toàn cầu, phân tích được các hiện tượng kinh tế vĩ mô	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
7	Nguyên lý kế toán	Trang bị kiến thức lý thuyết, hiểu rõ về các khái niệm, bản chất và đối tượng của hạch toán kế toán. Nắm chắc các phương pháp kế toán cơ bản, kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu, vận dụng các phương pháp kế toán cơ bản vào kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu.	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ

8	Lý thuyết tài chính tiền tệ	Sinh viên sau khi học xong học phần này sẽ nắm vững những kiến thức tổng quan về lĩnh vực tài chính, tiền tệ và ngân hàng. Sinh viên có kiến thức khái quát về các phạm trù thuộc chuyên ngành Tài chính ngân hàng như: tiền tệ, tín dụng, lãi suất, chính sách tiền tệ, hệ thống tài chính, ngân sách.... Từ đó sau khi nghiên cứu môn học Lý thuyết Tài chính tiền tệ sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận với các môn học khác thuộc chuyên ngành tài chính ngân hàng. Sinh viên cũng có thể dễ dàng nắm bắt được các vấn đề kinh tế vĩ mô, hiểu và vận dụng các vấn đề kinh tế thời sự, các kiến thức thuộc chuyên ngành vào những công việc cụ thể trong lĩnh vực tài chính ngân hàng	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
9	Tín dụng ngân hàng 1	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản có hệ thống về các nghiệp vụ tạo vốn và quản lý điều hành vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Qua đó giúp cho sinh viên hiểu, nhận thức được những nguyên lý của các hoạt động nói trên, từ đó làm cơ sở lý luận để nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống kiến thức ở các môn học khác trong chuyên ngành tài chính ngân hàng.	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
10	Tiếng Anh kinh tế 2	Học phần Tiếng Anh Kinh tế 2 phát triển cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng tiếng Anh nâng cao hơn, Học viên sẽ làm quen với 6 chủ điểm khác nhau trong tiếng Anh, Các chủ đề trong chương trình liên quan với cuộc sống hiện thực như: Unit 7: Then and now Unit 8: A date to remember Unit 9: Food you like! Unit 10: Bigger and better Unit 11: Looking good Unit 12: Life's an adventure	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
11	Quản trị học	Hiểu được những khái niệm, bản chất, nội dung và các lý thuyết cơ bản về khoa học quản trị, phân tích, đánh giá được một số vấn đề cơ bản của lý thuyết quản trị ở các tổ chức, vận dụng được một số vấn đề cơ bản lý thuyết của Quản trị	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ

		học vào thực tiễn và đơn vị công tác.				
12	Tài chính doanh nghiệp 1	Môn học trang bị những kiến thức nền tảng kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp. Sự vận động của luồng tiền vào, luồng tiền ra mà biểu hiện cụ thể của nó chính là chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp trong từng thời kỳ nhất định. Nội dung quản trị các loại tài sản: Tài sản cố định, tài sản lưu động, nguồn hình thành tài sản, quy trình xem xét, đánh giá dự án đầu tư dài hạn	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ	
13	Tài chính quốc tế	Học phân cung cấp các kiến thức cơ bản về hoạt động tài chính diễn ra trên bình diện quốc tế với các nội dung chủ yếu là: Tổng quan về tài chính quốc tế, xác định tỷ giá hối đoái và xác lập cán cân thanh toán quốc tế, đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế, tài chính công ty đa quốc gia, tài trợ quốc tế của chính phủ, thuế quan và liên minh thuế quan, các hoạt động tài chính của các tổ chức tài chính quốc tế, qua đó trang bị những hiểu biết cơ bản nhất về lý luận và kinh nghiệm thực tiễn của hoạt động Tài chính quốc tế, giúp sinh viên nhận thức được cơ sở và cơ chế của việc khai thác, sử dụng các nguồn tài chính trong quan hệ quốc tế.	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ	
14	Toán cao cấp 1	SV hiểu được những kiến thức cơ sở của Giải tích Toán học, có kỹ năng giải quyết các bài toán Giải tích. Đồng thời từng bước giới thiệu một số các ứng dụng của toán học vào việc giải quyết các bài toán thực tiễn qua đó giúp sinh viên hiểu rõ được tầm quan trọng của toán học trong thực tiễn nói chung, kinh tế nói riêng	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ	
15	Nguyên lý thống kê	Học phân được xây dựng trên nền tảng ứng dụng khoa học thống kê trong lĩnh vực kinh tế xã hội. Học phân cung cấp cho người học kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành trong việc thu thập và xử lý dữ liệu thống kê nhằm đưa ra các nhận định về bản chất của các hiện tượng kinh tế xã hội trong các điều kiện không gian và thời gian cụ thể, phục vụ cho quá trình nghiên cứu và ra quyết định trong quản lý kinh tế xã	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ	

16	Tín dụng ngân hàng 2	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản có hệ thống về các nghiệp vụ tín dụng dành cho tất cả các đối tượng khách hàng của ngân hàng. Qua đó giúp cho sinh viên hiểu, nhận thức được những nguyên lý của các nghiệp vụ tín dụng nói trên, từ đó làm cơ sở lý luận để nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
17	Tiếng anh kinh tế 3	Học phần Tiếng Anh Kinh tế 3 phát triển cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng về chuyên ngành Kinh tế. Học viên sẽ làm quen với 5 chủ điểm khác nhau trong tiếng Anh, Các chủ đề trong chương trình liên quan tới ngành Kinh tế như: Unit 1: Careers Unit 2: Companies Unit 3: Selling Unit 4: Great ideas Unit 6: Entertaining	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
18	Tài chính doanh nghiệp 2	Môn học nghiên cứu các vấn đề lý thuyết nâng cao về tài chính doanh nghiệp: các mô hình lập kế hoạch tài chính dài hạn của một doanh nghiệp. Các vấn đề về tái cấu trúc và sắp xếp doanh nghiệp cũng được đề cập một cách cơ bản. Đồng thời môn học cũng đề cập đến những vấn đề cơ bản về quản lý tài chính của tập đoàn kinh tế.	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
19	Thanh toán quốc tế	Học phần trang bị cho sinh viên lý thuyết và kỹ năng nghiệp vụ thanh toán quốc tế từ đó sinh viên ra trường có thể độc lập tham gia đánh giá, thực hiện trực tiếp nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại các NHTM, các doanh nghiệp XNK hoặc cơ quan quản lý ngành ngân hàng	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
20	Tiếng anh kinh tế 4	Học phần Tiếng Anh Kinh tế 4 phát triển cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng sâu hơn về chuyên ngành Kinh tế. Học viên sẽ làm quen với 5 chủ điểm khác nhau trong tiếng Anh, Các chủ đề trong chương trình liên quan tới chuyên ngành Kinh tế như:	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ

	Unit 7: New Business Unit 8: Marketing Unit 9: Planning Unit 10: Managing people Unit 12: Products				
21	Kế toán tài chính	Giới thiệu nội dung chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. Sau khi học xong học phần này, người học được trang bị kiến thức lý thuyết và thực hành những nghiệp vụ kế toán cơ bản trong đơn vị sản xuất	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
22	Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac Lenin 2	Giúp sinh viên nắm được bản chất của các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Trên cơ sở đó từng bước vận dụng những kiến thức đã nắm được vào trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, giúp sinh viên hiểu và lý giải được cơ sở khoa học của những quan điểm, đường lối chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.	2	4 tiết/8 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
23	Ngân hàng trung ương	Môn học trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hoạt động quản lý của NHTW đối với các lĩnh vực: Tiền tệ, tín dụng, thanh toán, ngoại hối... Từ việc tích lũy những kiến thức cơ bản này, người học sẽ thực hiện được những nghiệp vụ cơ bản của NHTW với tư cách là NH của các NH trong hệ thống NH 2 cấp, thông qua các hoạt động như phát hành tiền, quản lý và điều hành chính sách tiền tệ hoặc thông qua hoạt động cho vay, thanh toán, quản lý ngoại hối và chính sách tỷ giá hối đoái của NHTW.	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
24	Quản trị tài chính	Môn học trang bị những kiến thức những kiến thức cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp. Sự vận động của luồng tiền vào, luồng tiền ra mà biểu hiện cụ thể của nó chính là chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp trong từng thời kỳ nhất định. Nội dung quản trị tài sản cố định, tài sản lưu động. Các phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư trong DN	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
25	Quản trị ngân hàng	Mục tiêu của học phần này nhằm phát triển khả năng của người học trong việc phân tích, đánh giá và đưa ra các quyết	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra

26	Kỹ năng soạn thảo văn bản	<p>định quản trị đối với các lĩnh vực hoạt động của NHTM. Học phần này đề cập đến các nội dung sau: Quản trị Tài sản –Nợ (ALM); quản trị dự trữ và thanh khoản; quản trị danh mục cho vay; quản trị danh mục đầu tư; quản trị rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường; quản trị các nguồn vốn tiền gửi và phi tiền gửi; và quản trị vốn chủ sở hữu của NHTM</p> <p>Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức căn bản về lý thuyết và thực hành soạn thảo văn bản hành chính nhà nước, cụ thể: cách thức soạn thảo nội dung, cách thức trình bày thể thức văn bản, cách thức sử dụng ngôn ngữ theo văn phong hành chính – công vụ.</p> <p>Học phần giúp sinh viên hình thành kỹ năng soạn thảo các loại văn bản thuộc nhóm văn bản hành chính thông thường.</p>	3	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
27	Tư tưởng Hồ Chí Minh	<p>Giúp người học hiểu và nắm vững khái niệm, nguồn gốc, các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, Các nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về: Dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam; Đảng cộng sản VN; Nhà nước của dân, do dân, vì dân; Văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới, Sự vận dụng TT HCM của Đảng và Nhà nước ta trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc: Chống Pháp và chống Mỹ; trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta và trong giai đoạn đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế hiện nay.</p>	2	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
28	Phương pháp nghiên cứu khoa học	<p>Giúp người học có thể hiểu và trình bày được các khái niệm liên quan, đến nghiên cứu khoa học, các đặc điểm của nghiên cứu khoa học, đạo đức nghiên cứu khoa học, - Người học có thể trình bày được quy trình thực hiện một nghiên cứu khoa học, các phương pháp nghiên cứu và phương pháp thu thập thông tin, đồng thời giải thích được cấu trúc của một đề cương nghiên cứu khoa học.</p>	3	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ

29	Tiếng anh kinh tế 5	Học phần Tiếng Anh Kinh tế 5 phát triển cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng về chuyên ngành Kinh tế. Học viên sẽ làm quen với 5 chủ điểm khác nhau trong tiếng Anh, Các chủ đề trong chương trình liên quan tới chuyên ngành Kinh tế như: Unit 1: Brands Unit 2: Travel Unit 3: Organisation Unit 5: Dealing with figures Unit 6: Advertising	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
30	Kế toán ngân hàng	SV hiểu được sự khác biệt giữa kế toán ngân hàng và kế toán các ngành kinh tế khác, nắm được các quy trình nghiệp vụ kế toán các hoạt động của NH	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
31	Tài trợ dự án	Mục tiêu của học phần này nhằm phát triển khả năng của người học trong việc tổng hợp phân tích đánh giá để lựa chọn phương thức tài trợ phù hợp cho các phương án/ dự án sản xuất kinh doanh khả thi và hiệu quả. Học phần này đề cập đầy đủ về hoạt động đầu tư, dự án đầu tư, các nội dung và chu trình của dự án đầu tư; các nội dung và phương pháp thẩm định dự án đầu tư; các phương thức tài trợ dự án nhằm đề xuất các phương thức tài trợ cho các dự án đầu tư khả thi và hiệu quả.	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
32	Thị trường chứng khoán	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản có hệ thống về cơ chế, phương thức hoạt động của thị trường chứng khoán, giúp sinh viên tiếp cận, hiểu nguyên lý và có thể thực hành được các nghiệp vụ trên TTCK như: phát hành chứng khoán, giao dịch chứng khoán với tư cách của nhiều chủ thể khác nhau: nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp.... từ đó làm cơ sở lý luận để nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng..	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
33	Đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam	SV phân tích được những vấn đề cơ bản về: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam, từ đó rèn luyện năng lực tư duy lý	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ

		luận, có tư duy độc lập trong phân tích và giải quyết những vấn đề thực tiễn chính trị - xã hội			cuối kỳ
34	Tiếng anh kinh tế 6	Học phần Tiếng Anh Kinh tế 6 phát triển cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng nâng cao và chuyên sâu hơn về chuyên ngành Kinh tế. Học viên sẽ làm quen với 5 chủ điểm khác nhau trong tiếng Anh, Các chủ đề trong chương trình liên quan tới các kiến thức, thuật ngữ chuyên ngành Kinh tế như: Unit 7: Cultures Unit 8: Employment Unit 9: Trade Unit 10: Quality Unit 12: Leadership	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
35	Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp	Trang bị cho sinh viên, các đối tượng đào tạo những kiến thức lý luận cũng như thực tiễn cần thiết để xây dựng một nét văn hoá mang đậm màu sắc dân tộc, hiện đại của doanh nghiệp. Học phần giúp bổ sung, củng cố những kiến thức cần thiết để mỗi loại cán bộ, nhân viên, những người lao động trong Doanh nghiệp rèn luyện và nhận thức luận và tạo dựng hành vi tổ chức trên cơ sở tận dụng lợi thế của một nền văn hoá Á Đông đặc trưng với phong cách, bản sắc riêng trong môi trường kinh doanh của nền kinh tế hiện đại, giao lưu thương mại khu vực và Quốc tế.	3	4 tiết/11 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
Ngành Thạc sĩ Quản lý Kinh tế					
1	Quản trị học Nâng cao	Học viên hiểu được những khái niệm, bản chất, nội dung và các lý thuyết cơ bản và nâng cao về khoa học quản trị, phân tích, đánh giá được các vấn đề cơ bản của lý thuyết quản trị ở các tổ chức, vận dụng được một số vấn đề cơ bản lý thuyết của Quản trị học vào thực tiễn và đơn vị công tác.	2	15 tiết/ 2 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
2	Quản trị doanh nghiệp	Học viên nắm được các kiến thức cơ bản về khoa học quản trị, xây dựng và tổ chức thực hiện quản trị các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp, làm cơ sở cho việc nghiên cứu quản trị kinh doanh trong các ngành kinh tế, kỹ	3	15 tiết/ 3 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ

	thuyết, dịch vụ				
3	Kỹ năng lãnh đạo và quản lý	Học viên nắm được những khái niệm về lãnh đạo và quản lý bao gồm các khái niệm, các lý thuyết, các quan điểm của các nhà khoa học, các mô hình, các phương pháp... về lãnh đạo và quản lý. Trên cơ sở những kiến thức nền tảng đó giúp học viên định hình và xác định được kiến thức đó áp dụng vào công việc đang thực hiện, vận dụng được các kỹ năng cơ bản sau để triển khai và thực hiện tốt hiệu quả nhiệm vụ đang đảm nhận như: kỹ năng lập kế hoạch/ kỹ năng thiết kế và phân công công việc/kỹ năng kiểm tra và đánh giá nhân viên/kỹ năng tham mưu cho lãnh đạo/kỹ năng thu thập và xử lý thông tin/kỹ năng giao tiếp ứng xử/kỹ năng thuyết trình.	2	15 tiết/ 2 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
4	Triết học	Giúp học viên kế thừa những kiến thức đã có trong chương trình đào tạo bậc đại học, từ đó phát triển và nâng cao những nội dung cơ bản gắn liền với những thành tựu của khoa học công nghệ, với những vấn đề của thời đại và đất nước đặt ra, nâng cao kỹ năng cho học viên trong việc vận dụng những nguyên lý của Triết học vào học tập và nghiên cứu trong đời sống kinh tế xã hội.	4	15 tiết/ 4 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
5	Luật Kinh tế	Học viên nắm vững và hiểu sâu về những vấn đề chung về pháp luật doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên..., các hoạt động thương mại, hợp đồng thương mại, mua bán hàng hóa qua sơ giao dịch, đấu giá, đấu thầu, các vấn đề cạnh tranh theo quy định của pháp luật, trình tự thủ tục giải quyết các tranh chấp thương mại, trên cơ sở đó người học có được khả năng tư duy khoa học và khả năng liên hệ thực tiễn, qua đó có thể tự tìm hiểu và tiếp thu được các quy định của pháp luật	2	15 tiết/ 2 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
6	Kinh tế học vi mô nâng cao	Học viên am hiểu về thành viên kinh tế, đến mục tiêu và cách thức để đạt được mục tiêu đó, ngoài ra còn chỉ ra các kiến thức về kinh tế thị trường và giá cả, chi tiêu, lợi ích, lợi nhuận và vai trò của chính phủ trong điều tiết thị trường, các	2	15 tiết/ 2 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ

7	Kinh tế học vĩ mô nâng cao	<p>Kiến thức nâng cao về lý luận chuyên ngành kinh tế, rèn luyện khả năng tư duy và phân tích các vấn đề kinh tế từ đó hiểu được cách thức vận hành nền kinh tế và các công cụ phân tích kinh tế để nghiên cứu và lý giải các hiện tượng kinh tế, từ đó đưa ra các kiến nghị chính sách.</p> <p>Học nắm được khái niệm và bản chất của các vấn đề kinh tế vĩ mô căn bản của một quốc gia, một khu vực và của nền kinh tế toàn cầu, phân tích được các hiện tượng kinh tế vĩ mô, vận dụng các mô hình, khái niệm để phân tích tình hình kinh tế - xã hội trong một giai đoạn, một đối tượng cụ thể, các kiến thức nâng cao về lý luận chuyên ngành kinh tế, rèn luyện khả năng tư duy và phân tích các vấn đề kinh tế từ đó hiểu được cách thức vận hành nền kinh tế và các công cụ phân tích kinh tế để nghiên cứu và lý giải các hiện tượng kinh tế, từ đó đưa ra các kiến nghị chính sách.</p>	2	15 tiết/ 2 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
8	Tiếng Anh	<p>Học viên nắm được kiến thức về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng trình độ Bậc B1 làm chủ phương pháp học tiếng Anh tiên tiến thông qua Chương trình phối hợp giữa phương pháp học truyền thống (trên lớp) và tự học.</p>	4	15 tiết/ 4 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
9	Kinh tế quốc tế	<p>Trang bị các kiến thức cơ bản và cơ sở cho Học viên có kỹ năng phân tích tổng quát, logic các vấn đề về kinh tế. Giúp cho người học không những nắm được các nguyên lý lý thuyết cơ sở của kinh tế học quốc tế, mà thậm chí cả những tình huống thực tế và những vấn đề chính sách thương mại quốc tế, hiểu và phân tích đánh giá được các chính sách thương mại quốc tế của nhà nước. Trên cơ sở nghiên cứu, rút ra được bài học kinh nghiệm, xây dựng được các mô hình tối ưu vận dụng vào điều kiện thực tiễn của Việt Nam, từ đó có thể đưa ra các quyết định về quản lý cấp vi mô và vĩ mô.</p>	2	15 tiết/ 2 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
10	Quản lý thuế	<p>Học viên được trang bị kiến thức cơ bản và nâng cao về quản lý thuế, đánh giá các mô hình quản lý, thủ tục thuế, dự toán thuế, kỹ thuật thanh tra, kiểm tra thuế, hỗ trợ, tuyên truyền thuế và quản lý rủi ro thuế, vận dụng những nội dung đã học để giải quyết các tình huống thực tế về thuế và quản lý thuế.</p>	2	15 tiết/ 2 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ

11	Tài chính - Tiền tệ	<p>Phân tích, đánh giá các nghiệp vụ kinh tế trong thực tế giữa doanh nghiệp, cá nhân là người nộp thuế có tác động tới việc tuân thủ pháp luật về thuế, nghiên cứu và giải quyết các tình huống giúp giảm thiểu chi phí tuân thủ, đạt được hiệu quả quản lý thuế</p> <p>Học viên nắm vững những kiến thức tổng quan về lĩnh vực tài chính, tiền tệ và ngân hàng. Học viên có kiến thức chuyên sâu về các phạm trù tài chính tiền tệ như: lãi suất, hệ thống ngân hàng, chính sách tiền tệ, khủng hoảng tài chính, giám sát tài chính...có kỹ năng nghiên cứu và phân tích sâu những vấn đề quan trọng thuộc lĩnh vực tài chính, tiền tệ, ngân hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, có năng lực phân tích thực trạng nền kinh tế tài chính tiền tệ để định hướng những quyết định tài chính đúng đắn. Có khả năng tổ chức và làm việc theo nhóm để giải quyết các vấn đề chuyên sâu về tài chính tiền tệ.</p>	2	15 tiết/ 2 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
12	Quản lý nhà nước về tài chính tiền tệ	<p>Học viên nắm được những vấn đề chuyên sâu về điều hành chính sách tiền tệ, bộ ba bất khả thi và giám sát tài chính. Đây đều là những vấn đề vĩ mô có liên quan mật thiết với nhau và thể hiện quan điểm của các Nhà nước trong quản lý kinh tế. Nội dung này nghiên cứu về cơ chế điều hành tiền tệ, tài chính và thực trạng trong quản lý tiền tệ tài chính của các cơ quan quản lý tại Việt Nam</p>	2	15 tiết/ 2 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
13	Quản lý giáo dục và phát triển nguồn nhân lực	<p>Học viên nắm được các khái niệm về quản lý giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, thu hút, sử dụng, bảo quản và gìn giữ lực lượng lao động.</p>	3	15 tiết/ 3 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
14	Phương pháp nghiên cứu khoa học	<p>Sau khi học xong môn học, học viên sẽ nắm được quy trình nghiên cứu khoa học nói chung và quy trình của một luận văn thạc sỹ hoặc cách thức để viết bài báo khoa học. Bắt đầu từ việc mô tả vấn đề nghiên cứu, xây dựng tổng quan tài liệu nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý thuyết và hình thành khung lý thuyết, các phương pháp thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu để viết báo cáo kết quả nghiên cứu</p>	2	15 tiết/ 2 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ

15	Quản lý nhà nước về kinh tế	Học viên hiểu được những kiến thức cơ bản và chuyên sâu liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế, quy luật và các nguyên tắc quản lý. Phân tích được thông tin đóng vai trò quan trọng trong quản lý nhà nước về kinh tế, bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế nói chung, vận dụng được các kiến thức để đổi mới công tác cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế đáp ứng được nhu cầu xã hội hiện nay.	3	15 tiết/ 3 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
16	Quản lý dự án đầu tư	Học viên nắm chắc những vấn đề cơ bản về lý thuyết, về quan điểm và các quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư, đọc lập xây dựng dự án đầu tư, phân tích dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, trong tham mưu cấp có thẩm quyền hay người có thẩm quyền khi xây dựng dự án đầu tư, phân tích và thẩm định dự án đầu tư, quyết định dự án đầu tư	3	15 tiết/ 3 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
17	Quản lý Tài chính công	Học viên được trang bị lý thuyết cơ bản về tài chính công, quản lý tài chính công trong đó chú trọng vào các nghiệp vụ quản lý ngân sách nhà nước, nguồn thu của tài chính công, quản lý chi tiêu công, quản lý nợ công và các quỹ ngoài ngân sách, phân tích, áp dụng các phương pháp quản lý tài chính công tài chính công trong thực tiễn hoạt động và công tác chuyên môn.	3	15 tiết/ 3 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
18	Phân tích kinh tế - Tài chính	Học viên có thể: Đọc, giải thích và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp thể hiện trên các báo cáo tài chính. Ngoài ra, học viên biết dự báo các hiện tượng kinh tế xã hội, dự báo tình hình tài chính trong ngắn hạn và dài hạn để có thể vận dụng tốt vào việc ra các quyết định quản lý kinh tế ở cấp vi mô và vĩ mô phục vụ cho công việc thực tế.	3	15 tiết/ 3 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
19	Quản lý an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo	Học viên nắm được các nội dung về an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo, các chính sách ASXH, các hình thức của hệ thống ASXH đó là bảo hiểm xã hội, cứu trợ xã hội, ưu đãi xã hội, chính sách xóa đói giảm nghèo và quỹ dự phòng... Qua môn học, học viên hiểu rõ hơn về hệ thống an sinh xã hội và cơ quan quản lý hệ thống an sinh xã hội, từ đó ứng dụng các lợi ích của ASXH trong việc đảm bảo công bằng xã hội, đoàn kết hỗ trợ, phát triển kinh tế xã hội đất nước.	2	15 tiết/ 2 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ

20	Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	Nắm chắc những vấn đề cơ bản về lý thuyết, về quan điểm và các quy định pháp luật về quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn trong quá trình tiếp tục hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, độc lập phân tích các chính sách, giải pháp, cở nông nghiệp và phát triển nông thôn của nền kinh tế, của một địa phương, trong tham mưu cấp có thẩm quyền hay người có thẩm quyền khi xây dựng chính sách, triển khai biện pháp nông nghiệp và phát triển nông thôn.	2	15 tiết/ 2 tuần	Đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ
21	Luận văn	Thực hiện các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý kinh tế, viết và trình bày được báo cáo kết quả nghiên cứu dưới dạng một nghiên cứu khoa học	10	6 tháng	Bảo vệ luận văn

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 02 năm 2020

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Trường

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Kinh Bắc năm học 2018 – 2019

E. Công khai thông tin về đề án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

Ngành Công nghệ thông tin					
STT	Trình độ	Tên đề tài	Họ và tên người thực hiện	Họ và tên người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
1	Đại học	Xây dựng website thí điểm	Nguyễn Thế Kiên	ThS Ngô Văn Đức	Xây dựng website thí điểm, với ngân hàng câu hỏi, để thi chọn ngẫu nhiên và tự động chấm điểm.
2	Đại học	Nghiên cứu công nghệ QR code	Đào Hoàng Giang Ngô Minh Quyết	ThS Ngô Văn Đức	Xây dựng thiết kế hệ thống QR code
3	Đại học	Nghiên cứu công nghệ AR/VR	Nguyễn Thế Lâm Vũ Mạnh Hùng	ThS Ngô Văn Đức	Xây dựng ứng dụng thực tế ảo, áp dụng giới thiệu sản phẩm du lịch
4	Đại học	Xây dựng phần mềm quản lý điểm sinh viên trường ĐH Kinh Bắc	Nguyễn Bá Chương Nguyễn Quang Xuân	ThS. Nguyễn Thị Mươi Phương	Thiết kế, xây dựng phần mềm quản lý điểm thi, áp dụng tại trường Đại học Kinh Bắc
5	Đại học	Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự	Ngô Ngọc Hiến	ThS. Nguyễn Thị Mươi Phương	Phần mềm quản lý nhân sự với các chức năng: quản lý tuyển dụng, quảng lý hồ sơ, quản lý khen thưởng, quản lý lương, quản lý Bảo hiểm,...
6	Đại học	Thiết kế và xây dựng phần mềm Game	Trần Công Toàn	ThS. Nguyễn Thị Mươi Phương	Xây dựng game nông trại theo hướng sinh tồn
7	Đại học	Xây dựng hệ thống thành toán học phí trường Đại học Kinh Bắc	Nguyễn Chí Linh	ThS. Nguyễn Thị Mươi Phương	Thiết kế, xây dựng phần mềm quản lý học, áp dụng tại trường Đại học Kinh Bắc

8	Đại học	Xây dựng ứng dụng quản lý Đoàn viên	Nguyễn Thị Phương	ThS. Bùi Văn Công	Phân mềm quản lý dữ liệu Đoàn viên tại xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
9	Đại học	Xây dựng Website Quản lý shop thời trang Minh Hải	Nguyễn Thị Oanh	ThS. Bùi Văn Công	Website thương mại, giới thiệu sản phẩm, có các chức năng tìm kiếm, lọc dữ liệu,..
10	Đại học	Xây dựng App lên thực đơn hiệu quả từ những nguyên liệu trong TULA	Hoàng Đăng Quang Phạm Tiến Mừng	ThS. Bùi Văn Công	Xây dựng ứng dụng trên điện thoại di động quản lý thực phẩm trong tủ lạnh, gợi ý thực đơn...
11	Đại học	Tìm hiểu và phát triển game Treasure Hunter bằng Engine Unity	Nguyễn Quang Bác	ThS. Bùi Văn Công	Xây dựng ứng dụng game trên nền tảng engine unity
12	Đại học	Thiết kế máy in 3D cỡ nhỏ	Nguyễn Văn Sản Nguyễn Văn Thái Tạ Hữu Thiện Nguyễn Duy Tuyên	TS. Hồ Khánh Lâm	Thiết kế lắp đặt máy in 3D cỡ nhỏ
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông					
1	Đại học	Thiết kế máy CNC cỡ nhỏ	Bàn Văn Dự Nguyễn Văn Vinh Phạm Ngọc Hưng	TS. Hồ Khánh Lâm	Thiết kế, lắp đặt máy khắc CNC cỡ nhỏ
2	Đại học	Thiết kế hệ thống điện sử dụng Revit	Nguyễn Hữu Hoan	ThS. Lương Chí Thiện	Nghiên cứu phần mềm thiết kế hệ thống điện Revit
3	Đại học	Ứng dụng Smart home	Nguyễn Văn Thế	ThS. Lương Chí Thiện	Thiết kế, lắp đặt hệ thống cảnh báo: nhiệt, độ ẩm, ra vào. Điều khiển các thiết bị qua điện thoại di động
4	Đại học	Thiết kế và lập trình cánh tay Robot	Nguyễn Ngọc Tính Nguyễn Hữu Thọ	ThS Lương Chí Thiện	Thiết kế, lắp đặt cánh tay robot di chuyển các vật thể
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành					
1	Đại học	Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn Phú	Hoàng Thi Vân Anh		Khóa luận nêu ra một số thực trạng và giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn Phú Sơn.

	Son						
2	Đại học	Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng trong Phoenix Reort	Nguyễn Huyền	Thị	ThS Đỗ Thiện Dụng	Khóa luận trình bày thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng trong Phoenix Reort - Bắc Ninh.	
3	Đại học	Giải pháp nâng -cao chất lượng dịch vụ của bộ phận lễ tân tại khách sạn Hưng Long	Trần Thị Lan		ThS Đỗ Thiện Dụng	Khóa luận tập trung trình bày thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bộ phận lễ tân của khách sạn Hưng Long.	
4	Đại học	Một số giải pháp thu hút khách hàng của nhà hàng PoCha 88 Bắc Ninh	Hoàng Quân	Trọng	ThS Đỗ Thiện Dụng	Khóa luận tập trung nghiên cứu một số thực trạng hoạt động kinh doanh và nêu ra một số giải pháp nâng cao và thu hút khách của nhà hàng 88 PoCha Bắc Ninh.	
5	Đại học	Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng Happy khách sạn Hưng Long	Phạm Tiến Khánh		ThS Đỗ Thiện Dụng	Khóa luận tập trung trình bày thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng Happy của khách sạn Hưng Long.	
6	Đại học	Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại Bar Sky Garden	Trần Nam Anh		ThS Đỗ Thiện Dụng	Khóa luận tập trung trình bày thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại Bar Sky Garden -	
7	Đại học	Tìm hiểu quy trình phục vụ của bộ phận lễ tân tại khách sạn Mường Thanh Bắc Ninh	Nguyễn Thiện	Văn	ThS. Bùi Thị Thu Huyền	Khóa luận tìm hiểu về cách thức hoạt động, chức năng nhiệm vụ và quy trình phục vụ, đón tiếp khách của bộ phận Lễ tân khách sạn Mường Thanh Luxury Bắc Ninh, từ đó rút ra những nhận định để tìm ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đón tiếp và chất lượng phục vụ của bộ phận Lễ tân khách sạn Mường Thanh Luxury Bắc Ninh.	
8	Đại học	Tìm hiểu hoạt động giao tiếp ứng xử của nhân viên phục	Lê Thị Trang		ThS Bùi Thị Thu Huyền	Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng giao tiếp ứng xử và giải pháp nâng cao chất lượng	

		vụ tại khách sạn Mường Thanh				phục vụ của nhân viên khách sạn Mường Thanh Bắc Ninh.
9	Đại học	Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại nhà hàng 88 Pocha	Đỗ Xuân Dân	ThS Bùi Thị Thu Huyền	ThS Bùi Thị Thu Huyền	Khóa luận phân tích năng lực cạnh tranh và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nhà hàng 88 Pocha - Bắc Ninh.
10	Đại học	Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ nhà hàng	Mai Thị Hồng Hạnh	ThS Bùi Thị Thu Huyền	ThS Bùi Thị Thu Huyền	Khóa luận tập trung phân tích đánh giá một số thực trạng và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của khách sạn - nhà hàng Hoàng Mắm LTV Bắc Ninh.
11	Đại học	Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bộ phận của nhà hàng quán ngon Ba Miền - Bắc Ninh	Hồ Thị Thảo	ThS Bùi Thị Thu Huyền	ThS Bùi Thị Thu Huyền	Khóa luận tìm hiểu về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của bộ phận bàn trong kinh doanh nhà hàng từ đó đi đánh giá thực trạng về chất lượng dịch vụ và nêu ra một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của bộ phận Bàn trong nhà hàng quán ngon Ba miền tỉnh Bắc Ninh.
12	Đại học	Nâng cao hiệu quả kinh doanh của nhà hàng ăn chay Sala- khách sạn Cát Tường Korea	Từ Thị Ánh Ngân	ThS Bùi Thị Thu Huyền	ThS Bùi Thị Thu Huyền	Khóa luận tập trung trình bày thực tiễn hoạt động kinh doanh nhà hàng tạo khách sạn Cát Tường Korea, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của nhà hàng nhằm thu hút khách.
13	Đại học	Khai thác những giá trị văn hóa của lễ hội Đền Cùng - Giếng Ngọc tại làng Diềm, xã Hoàn Long, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho việc phát triển du lịch.	Nguyễn Thị Hồng Nhung	ThS Lê Trung Thu	ThS Lê Trung Thu	Khóa luận nghiên cứu về một số giá trị văn hóa của lễ hội đền Cùng - Giếng Ngọc, từ đó đưa ra một số thực trạng và giải pháp để phát triển du lịch văn hóa tại làng Viêm Xá, xã Hòa Long, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
14	Đại học	NC những giá trị văn hóa tâm linh tại đền Công Đồng Bắc Lệ xã Tân Thanh - Hữu	Ngọc Trí Giang	ThS Lê Trung Thu	ThS Lê Trung Thu	Khóa luận khai thác một số giá trị văn hóa tâm linh nêu nên thực trạng và đưa ra một số giải pháp để bảo tồn giá trị văn hóa và phát

		Lũng - Lạng Sơn gắn với việc phát triển du lịch tại địa phương			triển du lịch tại đền Công Đồng Bắc Lệ xã Tân Thanh - Hữu Lũng - Lạng Sơn.
15	Đại học	Khai thác những giá trị văn hóa tâm linh tại cụm di tích chùa thờ tứ pháp thuộc xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh gắn với việc phát triển du lịch	Nguyễn Thảo Nhi	ThS Lê Trung Thu	Khóa luận khai thác một số giá trị văn hóa tâm linh nêu nên thực trạng và đưa ra một số giải pháp để bảo tồn giá trị văn hóa và phát triển du lịch tại cụm di tích chùa thờ Tứ pháp xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
16	Đại học	Thực trạng và giải pháp phát triển tâm linh tại chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang)	Nguyễn Hoàng Nguyễn	ThS Lê Trung Thu	Khóa luận tập trung nghiên cứu một số thực trạng và giải pháp về hoạt động tín ngưỡng thờ phật, tín ngưỡng thờ mẫu và hoạt động tâm linh tại chùa Vĩnh Nghiêm huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang.
17	Đại học	Tìm hiểu một số tín ngưỡng trong tết cổ truyền Việt Nam ảnh hưởng tới du lịch ngày nay	Nguyễn Thị Thu Trang	ThS Trịnh Thị Thúy	Khóa luận tập trung nghiên cứu một số hoạt động tín ngưỡng trong tết cổ truyền của Việt Nam ảnh hưởng tới du lịch và nêu một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác du lịch.
18	Đại học	Thực trạng và giải pháp phát triển khách du lịch tại công ty du lịch quốc tế Bắc Giang Xanh	Đỗ Xuân Hùng	ThS Trịnh Thị Thúy	Khóa luận trình bày một số khái niệm về du lịch, khách du lịch, từ đó nêu nên thực trạng và một số giải pháp để thu hút khách du lịch tại công ty du lịch Bắc Giang Xanh tỉnh Bắc Giang hiện nay.
Khoa Kinh tế					
1	Đại học	Hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ và đầu tư thương mại Tiến Phát Hưng	Nguyễn Thị Minh Hằng	TS.Lê Thị Trang	Hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ và đầu tư thương mại Tiến Phát Hưng
2	Đại học	Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại	Đỗ Minh Hương	TS.Lê Thị Trang	Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH TMDV MTV Cường Thịnh

3	Đại học	Công ty TNHH TMDV MTV Cường Thịnh	Nguyễn Thị Nguyệt	TS.Lê Trang	Thu Thị Trang	Chiến lược phát triển dịch vụ khách sạn World Hotel - Công ty TNHH Seowoo Vina
4	Đại học	Mở rộng thị trường tiêu thụ tại Công ty TNHH Quảng Đông Á	Ngô Thế Sơn	TS.Lê Trang	Thu Thị Trang	Mở rộng thị trường tiêu thụ tại Công ty TNHH Quảng Đông Á
5	Đại học	Đào tạo nguồn nhân lực tại Khách sạn Việt Tiến	Nguyễn Văn Thương	TS.Lê Trang	Thu Thị Trang	Đào tạo nguồn nhân lực tại Khách sạn Việt Tiến
6	Đại học	Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty TNHH MTV Đào Hoàng	Phạm Văn Trung	TS.Lê Trang	Thu Thị Trang	Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty TNHH MTV Đào Hoàng
7	Đại học	Hoạt động xúc tiến tiêu thụ của Phòng bán hàng Chiêm Hóa - Trung tâm kinh doanh VNPT Tuyên Quang	Ma Thị Hiền	ThS.Vũ Quỳnh Vân	Thu Thị Trang	Hoạt động xúc tiến tiêu thụ của Phòng bán hàng Chiêm Hóa - Trung tâm kinh doanh VNPT Tuyên Quang
8	Đại học	Hoạt động Marketing mix tại Công ty cổ phần thương mại Boo	Nguyễn Thị Loan	ThS.Vũ Quỳnh Vân	Thu Thị Trang	Hoạt động Marketing mix tại Công ty cổ phần thương mại Boo
9	Đại học	Tạo động lực lao động tại Công ty TNHH phát triển giáo dục Thúy Anh	Lê Thị Quỳnh Nga	ThS.Vũ Quỳnh Vân	Thu Thị Trang	Tạo động lực lao động tại Công ty TNHH phát triển giáo dục Thúy Anh
10	Đại học	Chất lượng dịch vụ tại Khách sạn World Hotel - Công ty TNHH Seowoo Vina	Nguyễn Thị Như Quỳnh	ThS.Vũ Quỳnh Vân	Thu Thị Trang	Chất lượng dịch vụ tại Khách sạn World Hotel - Công ty TNHH Seowoo Vina
11	Đại học	Hoạt động tiêu thụ tại Công ty TNHH Hải Dương	Nguyễn Thị Tiệp	ThS.Vũ Quỳnh Vân	Thu Thị Trang	Hoạt động tiêu thụ tại Công ty TNHH Hải Dương
12	Đại học	Hoạt động đào tạo nguồn nhân lực	Nguyễn Thị Yên	ThS.Vũ Quỳnh Vân	Thu Thị Trang	Hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại Ngân

		nhân lực tại Ngân hàng TPBank chi nhánh Bắc Ninh			hàng TPBank chi nhánh Bắc Ninh	
13	Đại học	Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Tư vấn xây dựng và Thương mại Toàn Cường	Nguyễn Lê Hương Giang	Thanh Huyền	TS. Nguyễn Huyền	Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Tư vấn xây dựng và Thương mại Toàn Cường
14	Đại học	Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Phương Á	Nguyễn Thị Hương Giang	Thanh Huyền	TS. Nguyễn Huyền	Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Phương Á
15	Đại học	Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Cùng trải nghiệm	Dương Thị Huyền	Thanh Huyền	TS. Nguyễn Huyền	Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Cùng trải nghiệm
16	Đại học	Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường ETECH	Đông Hải Ly	Thanh Huyền	TS. Nguyễn Huyền	Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường ETECH
17	Đại học	Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH xây dựng Đông Nguyên	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thanh Huyền	TS. Nguyễn Huyền	Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH xây dựng Đông Nguyên
18	Đại học	Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH sản xuất kinh doanh giấy Toàn tiến	Ngô Thị Bình Uyên	Thanh Huyền	TS. Nguyễn Huyền	Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH sản xuất kinh doanh giấy Toàn tiến
19	Đại học	Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH PT Tech	Nguyễn Thị Bích	ThS. Lê Thị Thanh	ThS. Lê Thị Thanh	Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH PT Tech

20	Đại học	Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Bảo Việt - Âu Lạc	Hoàng Ngọc Diệp	ThS.Lê Thị Thanh	Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Bảo Việt - Âu Lạc
21	Đại học	Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH The Dream Vina	Ngô Thúy Hằng	ThS.Lê Thị Thanh	Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH The Dream Vina
22	Đại học	Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ XNK Thanh Hải	Đàm Thị Liên	ThS.Lê Thị Thanh	Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ XNK Thanh Hải
23	Đại học	Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần LILAMA 69-1	Ngô Thị Ngọc Thúy	ThS.Lê Thị Thanh	Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần LILAMA 69-1
24	Đại học	Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP đầu tư Golden Fitness and Yoga	Nguyễn Thị Hải Yến	ThS.Lê Thị Thanh	Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP đầu tư Golden Fitness and Yoga
25	Đại học	Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty TNHH MTV Hồng Mạnh	Bùi Thị Vân Anh	PGS.TS.Nguyễn Văn Diệp	Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty TNHH MTV Hồng Mạnh
26	Đại học	Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Yes Tech Việt Nam	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	PGS.TS.Nguyễn Văn Diệp	Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Yes Tech Việt Nam
27	Đại học	Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SEIYO Việt Nam	Ngô Thị Khánh Huyền	PGS.TS.Nguyễn Văn Diệp	Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SEIYO Việt Nam
28	Đại học	Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và	Nguyễn Thị Tâm	PGS.TS.Nguyễn Văn Diệp	Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và một số khoản thanh toán tại Công ty TNHH

		một số khoản thanh toán tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ CM Computer			Thương mại và dịch vụ CM Computer
29	Đại học	Công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty TNHH điện máy Minh Long	Lê Thị Hồng Thanh	PGS.TS.Nguyễn Văn Điệp	Công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty TNHH điện máy Minh Long
30	Đại học	Kế toán thuế GTGT tại Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ Hồng Lĩnh	Nguyễn Thị Hà Trang	PGS.TS.Nguyễn Văn Điệp	Kế toán thuế GTGT tại Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ Hồng Lĩnh
31	Đại học	Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH BHLĐ Tân tiến	Nguyễn Thị Hằng	TS.Trần Trung Tuấn	Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH BHLĐ Tân tiến
32	Đại học	Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Kim Thịnh	Nguyễn Thị Huệ	TS.Trần Trung Tuấn	Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Kim Thịnh
33	Đại học	Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CPTM dầu khí đồng hải	Trần Thị Huyền	TS.Trần Trung Tuấn	Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CPTM dầu khí đồng hải
34	Đại học	Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ Hồng Lĩnh	Trần Thị Lê	TS.Trần Trung Tuấn	Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ Hồng Lĩnh
35	Đại học	Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH TM&DV Việt Mai	Trần Thị Anh Phương	TS.Trần Trung Tuấn	Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH TM&DV Việt Mai
		Ngành Quản lý kinh tế			
1	Thạc sĩ	Tăng cường Quản lý nhà nước trong kiểm định vật, sản phẩm động vật trên	Nguyễn Thị Ngọc Anh	TS. Trương Đức Lực	Tăng cường Quản lý nhà nước trong kiểm định động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

		địa bàn tỉnh Bắc Ninh	Phạm Thị Vân Anh	TS. Phạm Thị Hoa	Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Chân Thiện Mỹ
2	Thạc sĩ	Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Chân Thiện Mỹ	Phạm Thị Vân Anh	TS. Phạm Thị Hoa	Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Chân Thiện Mỹ
3	Thạc sĩ	Hoàn thiện công tác Marketing trực tuyến cho Công ty Cổ phần y dược Phú Gia Khang	Trần Linh Anh	TS. Nguyễn Thị Tuyết	Hoàn thiện công tác Marketing trực tuyến cho Công ty Cổ phần y dược Phú Gia Khang
4	Thạc sĩ	Giải pháp hoàn thiện công tác Quản lý sử dụng vốn ứng tại Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Ninh	Nguyễn Quốc Ba	PGS.TS. Nguyễn Văn Điệp	Giải pháp hoàn thiện công tác Quản lý sử dụng vốn ứng tại Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Ninh
5	Thạc sĩ	Quản lý thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp khu vực tư nhân tại Chi cục thuế huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh	Bùi Bá Chính	PGS.TS. Trần Văn Hòe	Quản lý thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp khu vực tư nhân tại Chi cục thuế huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
6	Thạc sĩ	Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	Nguyễn Mạnh Chung	PGS.TS. Đặng Thị Huyền Anh	Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
7	Thạc sĩ	Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương	Vũ Dương Chung	TS. Bùi Duy Hưng	Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương
8	Thạc sĩ	Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của UBND huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	Tô Thành Công	TS. Nguyễn Thị Kim Nhung	Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của UBND huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
9	Thạc sĩ	Giải pháp phát triển HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	Đặng Văn Cường	PGS.TS. Nguyễn Văn Điệp	Giải pháp phát triển HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
10	Thạc sĩ	Giải pháp cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài	Nguyễn Bá Cường	TS. Nguyễn Thị Kim Nhung	Giải pháp cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bắc Ninh

		vào tỉnh Bắc Ninh					
11	Thạc sĩ	Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khu vực tư nhân tại chi cục thuế huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	Nguyễn Diễm Ngọc	PGS.TS. Trần Văn Hòe	Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khu vực tư nhân tại chi cục thuế huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		
12	Thạc sĩ	Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh	Trần Thị Định	TS. Nguyễn Cao Ý	Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh		
13	Thạc sĩ	Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn NSNN tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	Hà Sỹ Dũng	TS. Nguyễn Thị Tuyết	Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn NSNN tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		
14	Thạc sĩ	Hoàn thiện quản lý thuế TNDN đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế Bắc Ninh	Lưu Thị Hương Giang	PGS.TS. Đình Thị Mai	Hoàn thiện quản lý thuế TNDN đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế Bắc Ninh		
15	Thạc sĩ	Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế Bắc Ninh	Nguyễn Việt Hải	PGS.TS. Đình Thị Mai	Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế Bắc Ninh		
16	Thạc sĩ	Hoàn thiện công tác thu BHXH khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	Lê Thị Thúy Hằng	TS. Đình Quang Tuấn	Hoàn thiện công tác thu BHXH khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		
17	Thạc sĩ	Quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại các KCN tỉnh Bắc Ninh	Nguyễn Thị Hiền	PGS.TS. Văn Lợi Nghiêm	Quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại các KCN tỉnh Bắc Ninh		
18	Thạc sĩ	Tăng cường quản lý thuế Thu nhập cá nhân tại Chi cục thuế Thành phố Bắc Ninh	Phạm Phương Hoa	PGS.TS. Đình Thị Mai	Tăng cường quản lý thuế Thu nhập cá nhân tại Chi cục thuế Thành phố Bắc Ninh		
19	Thạc sĩ	Nâng cao hiệu quả sử dụng	Tổng Thị Thanh	PGS.TS. Đình Thị	Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại		

		vốn kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc Ninh	Hòa	Mai	Công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc Ninh
20	Thạc sĩ	Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh huyện Quế Võ, Bắc Ninh	Trần Văn Hòa	TS. Nguyễn Văn Bình	Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh huyện Quế Võ, Bắc Ninh
21	Thạc sĩ	Tăng cường quản lý tài chính tại Trung tâm y tế huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	Đặng Thị Thu Hoài	TS. Bùi Duy Hưng	Tăng cường quản lý tài chính tại Trung tâm y tế huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
22	Thạc sĩ	Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty y dược Phú Gia Khang Hà Nội	Lò Đức Hoàng	TS. Nguyễn Thị Tuyết	Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty y dược Phú Gia Khang Hà Nội
23	Thạc sĩ	Hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc	Ngô Văn Huân	PGS.TS. Nguyễn Văn Điệp	Hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
24	Thạc sĩ	Hoàn thiện quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Cục thuế Bắc Ninh	Nguyễn Hùng Mạnh	PGS.TS. Đinh Thị Mai	Hoàn thiện quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Cục thuế Bắc Ninh
25	Thạc sĩ	Quản trị rủi ro tín dụng đối với cá nhân kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và PTNT Việt Nam, chi nhánh huyện Gia Bình, Bắc Ninh	Nguyễn Hải Huy	PGS.TS. Nguyễn Thị Đông	Quản trị rủi ro tín dụng đối với cá nhân kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và PTNT Việt Nam, chi nhánh huyện Gia Bình, Bắc Ninh
26	Thạc sĩ	Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Sông Đà 9	Nguyễn Thị Huyền	TS. Nguyễn Thanh Huyền	Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Sông Đà 9
27	Thạc sĩ	Tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách xã	Nguyễn Thị Huyền	PGS.TS. Ngô Kim Thanh	Tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước Thành phố Bắc

		tại kho bạc nhà nước Thành phố Bắc Ninh			Ninh	
28	Thạc sĩ	Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Bắc Ninh	Nguyễn Thị Hương Huyền	PGS.TS. Trần Văn Hòe	Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Bắc Ninh	
29	Thạc sĩ	Tăng cường quản lý nhà nước về báo cáo thông kê đối với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tại Cục thống kê Bắc Ninh	Nguyễn Văn Lại	PGS.TS. Nguyễn Thị Đông	Tăng cường quản lý nhà nước về báo cáo thông kê đối với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tại Cục thống kê Bắc Ninh	
30	Thạc sĩ	Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã của huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh	Nguyễn Thị Lan	TS. Nguyễn Hoàn	Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã của huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh	
31	Thạc sĩ	Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Quế Võ, Bắc Ninh	Mai Thị Linh	TS. Lê Thị Thu Trang	Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Quế Võ, Bắc Ninh	
32	Thạc sĩ	Tăng cường quản lý ngân sách địa phương chi cho quốc phòng tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh	Vương Hải Linh	TS. Trương Đức Lực	Tăng cường quản lý ngân sách địa phương chi cho quốc phòng tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh	
33	Thạc sĩ	Tăng cường quản lý hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng NN và PTNT Việt nam chi nhánh TX.Đông Triều, Quảng Ninh	Vũ Xuân Lộc	PGS.TS. Nguyễn Thị Đông	Tăng cường quản lý hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng NN và PTNT Việt nam chi nhánh TX.Đông Triều, Quảng Ninh	
34	Thạc sĩ	Giải pháp chống thất thu thuế GTGT và thuế TNDN đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	Nguyễn Văn Luận	TS. Bùi Thị Miến	Giải pháp chống thất thu thuế GTGT và thuế TNDN đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	

		Ninh				
35	Thạc sĩ	Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hạn chế rủi ro trong cho vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh tỉnh Bắc Ninh	Nguyễn Thị Thúy Mai	TS. Phạm Thị Hoa	Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong cho vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh KCN Tiên Sơn	
36	Thạc sĩ	Giải pháp tạo động lực lao động tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh KCN Tiên Sơn	Nguyễn Thành Minh	PGS.TS. Đặng Thị Huyền Anh	Giải pháp tạo động lực lao động tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh KCN Tiên Sơn	
37	Thạc sĩ	Chống thất thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	Lương Thị Na	TS. Lê Thị Thu Trang	Chống thất thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	
38	Thạc sĩ	Tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cục thuế tỉnh Bắc Ninh	Ngô Thị Nga	PGS.TS. Ngô Kim Vân Lợi	Tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cục thuế tỉnh Bắc Ninh	
39	Thạc sĩ	Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH sản xuất kinh doanh điện tử viễn thông Nhật Minh	Phạm Thị Nga	PGS.TS. Ngô Kim Thanh	Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH sản xuất kinh doanh điện tử viễn thông Nhật Minh	
40	Thạc sĩ	Giải pháp nhằm hạn chế tình trạng nợ đọng và trốn đóng bảo hiểm xã hội tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	Nguyễn Thị Ngân	PGS.TS. Nguyễn Thị Hải Vân	Giải pháp nhằm hạn chế tình trạng nợ đọng và trốn đóng bảo hiểm xã hội tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	
41	Thạc sĩ	Hoàn thiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh	Trần Thị Ngân	TS. Lê Thị Thu Trang	Hoàn thiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh	
42	Thạc sĩ	Hoàn thiện công tác chi trả chế độ tại BHXH huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	Phạm Thị Nguyệt	PGS.TS. Nguyễn Thị Hải Vân	Hoàn thiện công tác chi trả chế độ tại BHXH huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	

43	Thạc sĩ	Hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	Nguyễn Thị Nhâm	PGS.TS. Đặng Thị Huyền Anh	Hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
44	Thạc sĩ	Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Tập đoàn kinh tế Chân Thiện Mỹ, thực trạng và giải pháp	Trịnh Thị Nương	TS. Bùi Duy Hưng	Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Tập đoàn kinh tế Chân Thiện Mỹ, thực trạng và giải pháp
45	Thạc sĩ	Phân tích hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Hà tại Bắc Ninh	Nguyễn Thị Phi	TS. Nguyễn Thanh Huyền	Phân tích hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Hà tại Bắc Ninh
46	Thạc sĩ	Tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh	Nguyễn Thế Phương	PGS.TS. Trần Văn Hòe	Tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
47	Thạc sĩ	Hoàn thiện công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	Trương Văn Quân	TS. Nguyễn Thị Kim Nhung	Hoàn thiện công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
48	Thạc sĩ	Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế TNDN tại tỉnh Bắc Ninh	Vũ Xuân Tấn	TS. Bùi Thị Mến	Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế TNDN tại Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
49	Thạc sĩ	Hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	Nguyễn Hữu Tặng	PGS.TS. Nguyễn Thị Hải Vân	Hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
50	Thạc sĩ	Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh	Nguyễn Tiến Thăng	PGS.TS. Nguyễn Thị Đông	Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
51	Thạc sĩ	Quản trị nguồn nhân lực tại	Vũ Tiến Thành	TS. Nguyễn Thành	Quản trị nguồn nhân lực tại Khách sạn Bắc

		Khách sạn Bắc Ninh		Nam	Ninh
52	Thạc sĩ	Hoàn thiện quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh	Nguyễn Thị Thảo	PGS.TS. Ngô Kim Thanh	Hoàn thiện quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
53	Thạc sĩ	Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện mắt quốc tế -DND Hà Nội	Nguyễn Thị Thơ	TS. Nguyễn Văn Bình	Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện mắt quốc tế -DND Hà Nội
54	Thạc sĩ	Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	Tô Thị Thoa	TS. Bùi Thị Mến	Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
55	Thạc sĩ	Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 26	Nguyễn Thị Thu	PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi	Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 26
56	Thạc sĩ	Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH xây dựng hạ tầng đô thị HVH	Nguyễn Thị Thu Thủy	PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi	Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH xây dựng hạ tầng đô thị HVH
57	Thạc sĩ	Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Đặng Đức Thuyên	TS. Nguyễn Thị Việt Hà	Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
58	Thạc sĩ	Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh	Nguyễn Thị Toàn	PGS.TS. Ngô Kim Thanh	Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
59	Thạc sĩ	Quản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại Cục thuế tỉnh Bắc Ninh	Lê Thị Huyền Trang	TS. Phạm Thị Hoa	Quản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
60	Thạc sĩ	Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng NN và PTNT Việt nam chi nhánh	Ngô Thị Thu Trang	PGS.TS. Nguyễn Thị Hải Vân	Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng NN và PTNT Việt nam chi nhánh tỉnh Bắc Ninh

		tỉnh Bắc Ninh	Nguyễn Quỳnh Trang	PGS.TS. Trần Văn Hòe	Giải pháp phát triển làng nghề gỗ mỹ nghệ Đông Kỵ
61	Thạc sĩ	Giải pháp phát triển làng nghề gỗ mỹ nghệ Đông Kỵ	Nguyễn Quỳnh Trang	PGS.TS. Trần Văn Hòe	Giải pháp phát triển làng nghề gỗ mỹ nghệ Đông Kỵ
62	Thạc sĩ	Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của thành phố Bắc Ninh	Nguyễn Thị Trang	TS. Trương Đức Lực	Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của thành phố Bắc Ninh
63	Thạc sĩ	Hoàn thiện hiệu quả công tác quản trị văn phòng HENND-UBND TP.Bắc Ninh	Nguyễn Thị Thảo Trang	TS. Nguyễn Thành Nam	Hoàn thiện hiệu quả công tác quản trị văn phòng HENND-UBND TP.Bắc Ninh
64	Thạc sĩ	Hoàn thiện công tác quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	Nguyễn Thị Thu Trang	PGS.TS. Đặng Thị Huyền Anh	Hoàn thiện công tác quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
65	Thạc sĩ	Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đồ Quang Minh	Đoàn Xuân Trung	TS. Nguyễn Thanh Huyền	Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đồ Quang Minh
66	Thạc sĩ	Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn NSNN tại ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	Nguyễn Xuân Trường	PGS.TS. Nguyễn Thị Đông	Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn NSNN tại ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
67	Thạc sĩ	Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bắc Giang	Lương Anh Tuấn	PGS.TS. Đặng Thị Huyền Anh	Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bắc Giang
68	Thạc sĩ	Tăng cường thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Cục thuế tỉnh Bắc Ninh	Trần Văn Tuất	PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi	Tăng cường thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
69	Thạc sĩ	Quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà	Nguyễn Văn Tương	PGS.TS. Nguyễn Thị Hải Vân	Quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Bắc Ninh

70	Thạc sĩ	nước tại tỉnh Bắc Ninh	Nguyễn Tuyền	Thừa	PGS.TS. Nguyễn Văn Điệp	Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh
71	Thạc sĩ	Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Nguyễn Văn Ước	TS. Nguyễn Thị Việt Hà	Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	
72	Thạc sĩ	Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên	Nguyễn Quỳnh Vân	TS. Nguyễn Văn Bình	Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên	
73	Thạc sĩ	Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hội liên hiệp phụ nữ huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh	Phạm Thị Yên	PGS.TS. Ngô Kim Thanh	Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hội liên hiệp phụ nữ huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh	
74	Thạc sĩ	Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với nguồn thu từ tiền thuế đất trên địa bàn tỉnh Long An	Huỳnh Hà Vân Châu	TS Nguyễn Hữu Tài	Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với nguồn thu từ tiền thuế đất trên địa bàn tỉnh Long An	
75	Thạc sĩ	Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Trường Cao đẳng Công nghệ LADEC	Ngô Thị Hồng Châu	TS Đặng Thị Thúy Hồng	Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Trường Cao đẳng Công nghệ LADEC	
76	Thạc sĩ	Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của công chức đối với Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An	Dương Hữu Chí	TS Lê Thị Tú Oanh	Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của công chức đối với Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An	
77	Thạc sĩ	Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng khán giả ở giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam	Cao Văn Chóng	TS Đào Thị Lan Hương	Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng khán giả ở giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam	
78	Thạc sĩ	Mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ	Trần Nguyễn Hữu Duy	TS Đoàn Thị Quyên	Mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ thẻ tín dụng tại VPBANK Chợ	

		thẻ tín dụng tại VPBANK Chợ Lớn	Đoàn Thái Phương Hà	Lớn	
79	Thạc sĩ	Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Long An	Đoàn TS Quyền	Thực TS Đoàn Quyền	Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Long An
80	Thạc sĩ	Tăng cường quản lý công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Long An	La Thị Hải Hà	Thực TS Vũ Thị Kim Anh	Tăng cường quản lý công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Long An
81	Thạc sĩ	Những yếu tố tác động đến chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại cục thuế tỉnh Long An	Trần Thụy Ngọc Hân	Thực TS Lê Thị Tú Oanh	Những yếu tố tác động đến chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại cục thuế tỉnh Long An
82	Thạc sĩ	Các yếu tố ảnh hưởng đến khởi sự kinh doanh của sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ LADEC	Đỗ Thị Phụng Hằng	Thực TS Trần Văn Hùng	Các yếu tố ảnh hưởng đến khởi sự kinh doanh của sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ LADEC
83	Thạc sĩ	Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ khám chữa bệnh nội trú tại Bệnh viện đa khoa Long An	Đoàn Thị Mỹ Hạnh	Thực TS Đinh Quang Tuấn	Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ khám chữa bệnh nội trú tại Bệnh viện đa khoa Long An
84	Thạc sĩ	Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Long An	Phan Phúc Hiếu	Thực TS Đặng Văn Dừa	Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Long An
85	Thạc sĩ	Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Long An	Lê Thị Bích Hồng	Thực TS Đoàn Quyền	Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Long An
86	Thạc sĩ	Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế huyện Cần	Nguyễn Thị Cẩm Hồng	Thực TS Vũ Thị Kim Anh	Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế huyện Cần Đước

		Được						
87	Thạc sĩ	Mức độ hài lòng của người lao động tại Công ty TNHH SX-TM Tân Thành Hòa, Long An	Nguyễn Hưng	Hoàng	TS Đinh Tuấn	Quang	Mức độ hài lòng của người lao động tại Công ty TNHH SX-TM Tân Thành Hòa, Long An	
88	Thạc sĩ	Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính trên địa bàn huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An	Võ Phú Khánh		TS Nguyễn Hữu Tài		Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính trên địa bàn huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An	
89	Thạc sĩ	Công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại Cục Thuế tỉnh Long An	Nguyễn Phương Kiều	Thị	TS Lê Thị Tú Oanh		Công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại Cục Thuế tỉnh Long An	
90	Thạc sĩ	Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Quân đội - Chi nhánh Long An đến năm 2025	Bùi Thị Khánh Linh		TS Đặng Văn Dừa		Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Quân đội - Chi nhánh Long An đến năm 2025	
91	Thạc sĩ	Quản lý thu thuế Hộ kinh doanh nộp thuế khoán tại Chi cục thuế huyện Thủ Thừa	Nguyễn Phú Quốc		TS Trần Thị Ngọc		Quản lý thu thuế Hộ kinh doanh nộp thuế khoán tại Chi cục thuế huyện Thủ Thừa	
92	Thạc sĩ	Phát triển nguồn nhân lực tại chi cục Thuế huyện Châu Thành, tỉnh Long An	Nguyễn Thiệp	Văn	TS Trần Trung Tuấn		Phát triển nguồn nhân lực tại chi cục Thuế huyện Châu Thành, tỉnh Long An	
93	Thạc sĩ	Hoàn thiện công tác tuyên truyền hỗ trợ đối với doanh nghiệp tại Chi cục thuế huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An	Dương Thị Hồng Thúy	Hồng	TS Vũ Thị Kim Anh		Hoàn thiện công tác tuyên truyền hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục thuế huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An	
94	Thạc sĩ	Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực 3 TP Tân An - Long An	Võ Thị Thủy Tiên		TS Trần Thị Ngọc		Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực 3 TP Tân An - Long An	
95	Thạc sĩ	Ảnh hưởng của chất lượng	Phạm Thị Xuân		TS Trần Trung Tuấn		Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ công tới sự	

		dịch vụ công tới sự hài lòng của người nộp thuế tại Cục thuế tỉnh Long An	Trang			hài lòng của người nộp thuế tại Cục thuế tỉnh Long An
96	Thạc sĩ	Quản lý rủi ro trong kinh doanh thẻ tại Ngân hàng Thương Mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh	Nguyễn Trường	Quốc	TS Trần Văn Hùng	Quản lý rủi ro trong kinh doanh thẻ tại Ngân hàng Thương Mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh
97	Thạc sĩ	Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế Thành phố Tân An - tỉnh Long An	Nguyễn Tùng	Thanh	TS Trần Trung Tuấn	Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế Thành phố Tân An - tỉnh Long An
98	Thạc sĩ	Gian lận thuế GTGT trong các Doanh nghiệp thương mại tại Thành phố Tân An, Long An - Thực trạng và biện pháp phòng ngừa	Lê Hoài Vũ		TS Trần Thị Ngọc	Gian lận thuế GTGT trong các Doanh nghiệp thương mại tại Thành phố Tân An, Long An - Thực trạng và biện pháp phòng ngừa
99	Thạc sĩ	Chiến lược phát triển trường Cao đẳng Công nghệ LADEC giai đoạn 2019 - 2024	Võ Ngọc Vương		TS Nguyễn Hữu Tài	Chiến lược phát triển trường Cao đẳng Công nghệ LADEC giai đoạn 2019 - 2024
100	Thạc sĩ	Các giải pháp phát triển thị trường du lịch nội địa của Công ty TNHH GOOD TRAVEL	Lê Thị Bạch Yến		TS Đặng Thị Thúy Hồng	Các giải pháp phát triển thị trường du lịch nội địa của Công ty TNHH GOOD TRAVEL

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 02 năm 2020

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



21

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Trường

Biểu mẫu 19

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC**

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Đại học Kinh Bắc

A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng

STT	Nội dung	Diện tích	Hình thức sử dụng		
			Sở hữu	Liên kết	Thuê
1	Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử dụng trong đó:				
a	Trụ sở chính: xã Phù Chẩn, TX Từ sơn, tỉnh Bắc Ninh.	28ha	x		
b	Phân hiệu tại: Phúc Sơn, Vũ Ninh, Bắc Ninh	1ha	x		
c	Cơ sở 2:				
2	Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học trong đó:				
a	Trụ sở chính: xã Phù Chẩn, tx Từ sơn, tỉnh Bắc Ninh.	28ha	x		
b	Phân hiệu tại: Phúc Sơn, Vũ Ninh, Bắc Ninh	1ha	x		
c	Cơ sở 2:				

B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm , phòng thực hành , xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, thư viện, trung tâm học liệu.

STT	Tên	Số lượng	Mục đích sử dụng	Đối tượng sử dụng	Diện tích sàn xây dựng (m ²)	Hình thức sử dụng		
						Sở hữu	Liên kết	Thuê
1	Phòng thí nghiệm				270			
2	Phòng thực hành				100			
3	Xưởng thực tập	1			1.200			
4	Nhà tập đa năng	1			900			
5	Hội trường	1			870			
6	Phòng học	34			2.930			
7	Phòng học đa phương tiện				150			
8	Thư viện				300			
9	Trung tâm học liệu							
10	Các phòng chức năng khác				2.200			

C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e- book, cơ sở dữ liệu điện tử thư viện và trung tâm học liệu.

STT	Tên	Số lượng
1	Số phòng học	34
2	Số chỗ ngồi đọc	90
3	Số máy tính thư viện	4
4	Số lượng đầu sách, tạp chí, e – book, cơ sở dữ liệu trong thư viện (đầu sách , tạp chí)	950
5	Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường	0

D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên

STT	Tên	Tỷ lệ
1	Diện tích đất/sinh viên	5.18 sinh viên/m ²
2	Diện tích sàn/sinh viên	5.18 sinh viên/m ²

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 02 năm 2020

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


* PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Trường

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu Trường Đại học Kinh Bắc năm học 2018 - 2019

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

STT	Nội dung	Tổng số	Chức danh		Trình độ đào tạo				
			Giáo sư	Phó Giáo sư	Tiến sĩ	Thạc sĩ	Đại học	Cao đẳng	Trình độ khác
I	Tổng số	81	4	9	18	50			
1	Giảng viên cơ hữu theo ngành	75	4	7	17	47			
a	Khối ngành I	0	0	0	0	0			
b	Khối ngành II	0	0	0	0	0			
c	Khối ngành III	24	1	2	6	15			
d	Khối ngành IV	0	0	0	0	0			
đ	Khối ngành V	24	3	4	9	8			
e	Khối ngành VI	0	0	0	0	0			
g	Khối ngành VII	28		1	3	24			
2	Giảng viên cơ hữu môn chung	5		2		3			

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

STT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Chức danh	Trình độ đào tạo	Chuyên ngành giảng dạy
1	Nghiêm Văn Dĩnh	01.10.1943	Nam	GS	TSKH	Kinh tế
2	Nguyễn Ngọc Trường	10.02.1944	Nam	PGS	TS	Địa chất
3	Nguyễn Đình Dũng	05.05.1952	Nam	GVC	ThS	Quản lý giáo dục
4	Đặng Văn Dừa	11.09.1950	Nam		TS	Xây dựng
5	Đoàn Xuân Toàn	19.07.1979	Nam		ThS	Quản trị kinh doanh
6	Ngô Kim Thanh	16.06.1957	Nữ	PGS	TS	Kinh tế
7	Phạm Minh Tuyên	02.05.1963	Nam		TS	Luật học
8	Nguyễn Thị Minh Phượng	24.12.1958	Nữ		ThS	Quản lý hành chính
9	Hồ Khánh Lâm	12.07.1951	Nam		TS	Kỹ thuật điện tử viễn thông
10	Đỗ Xuân Trung	15.10.1986	Nam		ThS	Kỹ thuật điện tử viễn thông
11	Nguyễn Đức Thắng	1980	Nam		TS	Du lịch
12	Trịnh Thị Thúy	1984	Nữ		ThS	Du lịch
13	Trương Tuyết Minh	13.01.1964	Nữ		TS	Ngôn ngữ
14	Bùi Thị Thu Huyền	24.01.1974	Nữ		ThS	Du lịch
15	Lê Trung Thu	20.10.1978	Nam		ThS	Du lịch
16	Vũ Sơn Hằng	22.07.1947	Nam		ThS	Cơ sở văn hóa Việt Nam
17	Trần Thị Kim Thanh	24.07.1955	Nữ	GVC	ThS	Khoa học xã hội và nhân văn
18	Nguyễn Văn Ngọc	1940	Nam	PGS	TS	Du lịch
19	Trịnh Thị Thúy	26.11.1983	Nữ		ThS	Du lịch học
20	Nguyễn Huy Hoàng	1994	Nam		ThS	Văn học
21	Lương Ninh Giang	1991	Nữ		ThS	Quản lý văn hóa
22	Nguyễn Quốc Phương	27.11.1976	Nam		ThS	Quản trị Du lịch
23	Nguyễn Thị Khánh	07.12.1958	Nữ	GVC	ThS	Quản lý giáo dục
24	Vũ Thị Minh Hiền	29.12.1961	Nữ	GVC	ThS	Tiếng Anh
25	Trịnh Bảo Trâm	15.02.1964	Nữ	GVC	ThS	Ngữ Văn
26	Phạm Thị Tuyết Hương	02.9.1961	Nữ	GVC	TS	Ngữ Văn
27	Vũ Huy Thắng	09.08.1987	Nam		ThS	Quản trị kinh doanh
28	Nguyễn Tuệ	25.5.1946	Nam		TS	Công nghệ thông tin
29	Lương Mạnh Bá	05.01.1953	Nam	GVC	ThS	Kỹ thuật
30	Lê Tân Phương	02.07.1945	Nam	GVC	ThS	Kỹ thuật điện tử viễn thông
31	Nguyễn Việt Nguyên	21.07.1949	Nam	GVC	TS	Điện tử viễn thông
32	Hà Thị Thu Lan	01.09.1957	Nữ	GVC	TS	Điện tử viễn thông
33	Nguyễn Khắc Hưng	16.06.1953	Nam	GVC	ThS	Điện tử truyền thông
34	Nguyễn Văn Doanh	07.12.1990	Nam		ThS	Kỹ thuật điện tử viễn thông

STT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Chức danh	Trình độ đào tạo	Chuyên ngành giảng dạy
35	Nguyễn Văn Định	23.04.1945	Nam		ThS	Công nghệ thông tin
36	Phuong Xuân Nhân	31.8.1932	Nam	PGS	TS	Điện tử viễn thông
37	Nguyễn Thị Ngọc Bích	02.03.1953	Nữ		ThS	
38	Nguyễn Hữu Tài	30.12.1954	Nam		TSKH	Kinh tế nông nghiệp
39	Mai Xuân Đước	01.06.1952	Nam	GVC	ThS	Kinh tế
40	Nguyễn Thu Hương	13.08.1956	Nữ	GVC	ThS	Tài chính ngân hàng
41	Nguyễn Văn Sinh	20.01.1959	Nam		TS	Kinh tế
42	Nguyễn Thị Thìn	18.12.1953	Nữ		ThS	Kinh tế
43	Nguyễn Thị Hưng	24.11.1955	Nữ	GVC	ThS	Kinh tế
44	Lê Thị Cách	07.02.1951	Nữ	GVC	ThS	Kinh tế
45	Nguyễn Thị Nguyên	17.01.1952	Nữ	GVC	ThS	Kinh tế
46	Lê Thị Thanh	20.07.1957	Nữ	GVC	ThS	Kế toán tài chính
47	Đỗ Thị Hường	01.01.1990	Nữ		ThS	Tài chính ngân hàng
48	Đoàn Hà Chi	1989	Nữ		ThS	Quản trị kinh doanh
49	Hoàng Trọng Thanh	05.12.1945	Nam	GVC	ThS	Kinh tế
50	Đình Quang Tuấn	21.07.1955	Nam	GVC	TS	Kinh tế nông nghiệp
51	Trần Văn Hùng	20.06.1955	Nam		TS	Kinh tế thương mại
52	Dương Văn Long	06.07.1955	Nam		ThS	Quản lý xây dựng
53	Trần Hữu Uyển	25.03.1938	Nam	GS	TSKH	Xây dựng
54	Cao Văn Bản	13.07.1938	Nam	GVC	TS	Kinh tế và quản lý xây dựng
55	Trần Đức Dục	31.12.1936	Nam	PGS	TS	Kinh tế xây dựng
56	Nguyễn Văn Than	08/12/1938	Nam		TS	Quy hoạch đô thị và nông thôn
57	Trần Huy Thông	26.02.1974	Nam	GVC	ThS	Kinh tế xây dựng
58	Bùi Ngọc Giáo	12.09.1947	Nam		TS	Địa chất công trình và môi trường
59	Nguyễn Văn Thất	30.10.1940	Nam		TS	Quản lý xây dựng
60	Lâm Quang Cường	15/5/1939	Nam	GS	TS	Quy hoạch xây dựng đô thị
61	Nguyễn Thị Thủy	10.03.1989	Nữ		ThS	Triết học
62	Lê Thùy Dương	17.09.1985	Nữ		ThS	Tiếng Anh
63	Mạc Thị Huyền	31.01.1990	Nữ		ThS	Tiếng Anh
64	Nguyễn Văn Hào	27.7.1946	Nam	PGS	TS	Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lê
65	Bùi Thị Bích Hà	02.08.1956	Nữ	GVC	ThS	Quản lý hành chính công
66	Âu Hoài Hương	01.06.1993	Nữ		ThS	Quản lý đất đai
67	Bùi Thương Thảo	31.05.1990	Nữ		ThS	Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
68	Đỗ Thị Thùy Trang	20.02.1983	Nữ		ThS	Tiếng Anh
69	Phạm Thùy Dương	01.11.1987	Nữ		ThS	Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Anh

STT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Chức danh	Trình độ đào tạo	Chuyên ngành giảng dạy
70	Nguyễn Thị Chi Mai	04.03.1983	Nữ		ThS	Tiếng Anh
71	Lê Thị Quỳnh	27.06.1986	Nữ		ThS	Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Anh
72	Nguyễn Thị Huyền Tran	04.09.1993	Nữ		ThS	Tiếng Anh
73	Nguyễn Thị Xoan	17.11.1988	Nữ		ThS	Tiếng Anh
74	Trần Nguyễn Ngọc Cương	28.9.1979	Nam	GV	ThS	Quản trị kinh doanh
75	Vũ Xuân Hòa	04/02/1991	Nam		ThS	Chính sách công
76	Lê Hồng Kế	19.12.1940	Nam	GS	TS	Kiến trúc
77	Đỗ Đức Viêm	06/5/1940	Nam	PGS. GVC	TS	Quy hoạch đô thị và nông thôn
78	Nguyễn Thế Hinh	1946	Nam	PGS GVC	TS	Đường Lối CM của ĐCSVN và Tư Tưởng Hồ Chí Minh
79	Nguyễn Đắc Hưng	04.08.1960	Nam	PGS	TS	Tài chính ngân hàng
80	Cao Kim Lan	15.09.1973	Nữ		TS	Ngôn ngữ
81	Lê Thị Kim Chi	16/10/1979	Nữ		TS	Quản trị kinh doanh

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 02 năm 2020

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Trường

Biểu mẫu 21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC

THÔNG BÁO
Công khai tài chính của Trường Đại học Kinh Bắc

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Học phí/1SV/năm năm học 2018 - 2019	Dự kiến Học phí/1SV của cả khóa học
I	Học phí chính quy chương trình đại trà			
1	Tiến sĩ	Triệu đồng/năm		
	Khối ngành...	Triệu đồng/năm		
2	Thạc sỹ	Triệu đồng/năm	24	48
	Quản lý kinh tế	Triệu đồng/năm	24	48
3	Đại học	Triệu đồng/năm		
	Tất cả các ngành	Triệu đồng/năm	12	48
4	Cao đẳng sư phạm	Triệu đồng/năm		
5	Trung cấp sư phạm	Triệu đồng/năm		
II	Học phí chính quy chương trình khác			
1	Tiến sĩ	Triệu đồng/năm		
	Khối ngành...	Triệu đồng/năm		
2	Thạc sỹ	Triệu đồng/năm		
	Khối ngành...	Triệu đồng/năm		
3	Đại học	Triệu đồng/năm	12	48

	Tất cả các ngành	Triệu đồng/năm		
4	Cao đẳng sư phạm	Triệu đồng/năm		
5	Trung cấp sư phạm	Triệu đồng/năm		
III	Học phí hình thức vừa học vừa làm			
1	Đại học	Triệu đồng/năm		
	Tất cả khối ngành	Triệu đồng/năm	12	48
2	Cao đẳng sư phạm	Triệu đồng/năm		
3	Trung cấp sư phạm	Triệu đồng/năm		
IV	Tổng thu năm	Tỷ đồng		
1	Từ ngân sách	Tỷ đồng		
2	Từ học phí	Tỷ đồng	19	
3	Từ nghiên cứu khoa học và chuyên giao công nghệ	Tỷ đồng		
4	Từ nguồn hợp pháp khác	Tỷ đồng		

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 02 năm 2020

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Trường